

Plagiarism Checking Report

Created on 2024-03-19 13:35:04 at 13:35 PM

Submission Information

ID	SUBMISSION DATE	SUBMITTED BY	ORGANIZATION	FILENAME	STATUS	SIMILARITY INDEX
3643041	Mar 19, 2024 at 13:27 PM	rattiya.prom@mcu.ac.th	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ย่อย 1 การพัฒนาระบบการออมชุมชนวิถีพุทธ 65.pdf	Completed	14.98 %

Match Overview

NO.	TITLE	AUTHOR(S)	SOURCE	SIMILARITY INDEX
1	Community welfare For the Community	นักดริพงษ์, นิภารัตน์	วารสารวิชาการสังคม มนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ISSN : 2774-1141 (Online)	2.29 %
2	แนวคิดสวัสดิการชุมชนบนฐานทรัพยากรชุมชน: ทางเลือกเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชนอย่างยั่งยืน	กวนาถวิจิตร, ธงชัย	MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences	1.31 %
3	Approach to Community Empowerment for Health Promotion	Phourai, Phintusorn	วารสารพัฒนาสังคม	0.95 %
4	Analyze the principles of the Saranyadhamma in Buddhism	จิตตโสภโณ (สุดเหลือ), พระมหาพิทักษ์	มจร พุทธศาสตร์ปริทรรศน์	0.86 %
5	The Buddhist Integrated Life Quality Development of People in Buriram Province	(Uttamo), Phrakhru Udomchandavan	วารสารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	0.83 %
6	ศึกษาแนวทางการนำหลักทฤษฎีธรรมมีกัตถะมาใช้เพื่อแก้ปัญหาชีวิตของพุทธศาสนิกชนในสังคมไทย ปัจจุบัน, A Study of Diṭ,ṭ,hadhammikattha for Solving the Problems of Life of Buddhist in Thai Society	พระครูโพธิธรรมานุกูล (บวรเทา ขุดจัน)	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	0.73 %
7	Living the Buddhist approach to solve the debt problems of farmers in Thailand	Thongpliw , Supharat	Journal of Modern Learning Development	0.67 %
8	Model of Application of Buddhist Economics in Prototype Community of Thailand	พระปลัดระพิน พุทธิสารโร	วารสารบัณฑิตแสงโคมค่า	0.63 %
9	A Study of Behavior in Applying the principles of Tithadham mikattha for Solving the Economic Problem in Community : A case study of Mamuang Plai Khaen Community, Tambon tha ngio, Amphoe mueang, Nakhon Si thammarat province	แสงอัมพร, สรัญญา	วารสารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	0.42 %
10	STRONG COMMUNITY BASED ON BUDDHIST INTEGRATION: CASE STUDY OF SACCA SASOMSUB GROUPS IN EAST OF THAILAND	พระมหาสมบุรณ์ วุฑฒิกโร (พรรณา)	วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์	0.40 %

๕ประชาชนดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหลักที่ถูกรู้จักมากที่สุดมีก็คือประโยชน์ให้บุคคลรู้จักประมาณตนไม่ฟุ้งเฟ้อสุรุ่ยสุร่ายจนเกินกว่าฐานะและความเป็นอยู่ของตนเองรู้จักแสวงหาทรัพย์รักษาทรัพย์และจ่ายทรัพย์โดยมีปัญญาเห็นถูกต้องด้วยแล้วยังสอนให้บุคคลเป็นนายเหนือความทะยานอยากได้อันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะหลักเศรษฐกิจธรรมดาเป็นเพียงการสนองความต้องการของคนในการบริโภคโภคทรัพย์แต่หลักธรรมในพระศาสนาสอนให้คนเราหาความสุข

โดยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตระบบความคิดและค่านิยมของคนในสังคมอย่างมหาศาลการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในท่ามกลางกระแสสังคมบริโภคนิยมถือเป็นความยุ่งยากลำบากอย่างยิ่งเนื่องจากมนุษย์จำเป็นต้องมีการปรับตัวในด้านต่างๆเพื่อให้ตนเองอยู่รอดวารสารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Journal of MCU Nakhondhat 147 ซึ่งในสังคมไทยก็ไม่แตกต่างจากสังคมอื่นทั่วโลกที่ทุกคนจะต้องมีการปรับตัวเพื่อให้การดำเนินชีวิตมีความสุขถือเป็นความโชคดีที่สังคมไทยเป็นสังคมที่มีหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการดำเนินชีวิตที่สามารถสร้างเสริมความสุขได้สามารถนำเอาหลักธรรมคำสอนต่าง ๆ มาบูรณาการเสริมสร้างให้การดำเนินชีวิตประสบความสำเร็จและมีความสุขได้ในทางพระพุทธศาสนามีหลักธรรมคำสอนที่ว่าด้วยการดำเนินชีวิตที่ดีหรือการเดินสายกลางที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาอันเป็นข้อปฏิบัติที่พอดีมีลักษณะแห่งดุลยภาพมีความสมดุลแห่งชีวิตและมีข้อปฏิบัติที่พอดีทั้งในแง่การปฏิบัติและการก้าวพ้นวิกฤติเศรษฐกิจและสามารถเดินไปสู่ชีวิตที่ดีงามมีดุลยภาพตามหลักพระพุทธศาสนา พระธรรมปิฎกปอปปยุตโต 2539 หลักธรรมที่พระพุทธองค์ริเริ่มนำมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตได้ถึงปัจจุบันหลักธรรมสอนให้บุคคลรู้จักประมาณตนไม่ฟุ้งเฟ้อสุรุ่ยสุร่ายจนเกินกว่าฐานะและความเป็นอยู่ของตนเองซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่นอกเหนือจากจะมีเป้าหมายให้ชาวราชาวสุจริตแสวงหาทรัพย์รักษาทรัพย์และจ่ายทรัพย์โดยมีปัญญาเห็นถูกต้องด้วยแล้วยังสอนให้บุคคลเป็นนายเหนือความทะยานอยากได้อันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะหลักเศรษฐกิจธรรมดาเป็นเพียงการสนองความต้องการของคนในการบริโภคโภคทรัพย์แต่หลักธรรมในพระพุทธศาสนา

ได้จากการบรรเทาความต้องการหรือความทะยานอยากได้ที่ไม่จำเป็นหรือเกินจำเป็นให้น้อยลงกล่าวอีกนัยหนึ่งคือความสุขจากการเสียสละและตั้งตัวได้หรือพึ่งตนเองได้ทางศีลธรรมคือการดำรงชีวิตที่งดงามคือธรรมอันอำนวยการประโยชน์สุขขั้นต้นหรือธรรมเพื่อเป็นไปในประโยชน์ปัจจุบันและยังนำมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตได้ถึงปัจจุบันได้เกิดความรู้ที่เท่าทันเป็นฐานของการพัฒนาซึ่งจะก่อให้เกิดการเป็นต้นแบบของระบบการออมชุมชนวิถีพุทธที่

ได้ถึงปัจจุบันหลักธรรมสอนให้บุคคลรู้จักประมาณตนไม่ฟุ้งเฟ้อสุรุ่ยสุร่ายจนเกินกว่าฐานะและความเป็นอยู่ของตนเองซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่นอกเหนือจากจะมีเป้าหมายให้ชาวราชาวสุจริตแสวงหาทรัพย์รักษาทรัพย์และจ่ายทรัพย์โดยมีปัญญาเห็นถูกต้องด้วยแล้วยังสอนให้บุคคลเป็นนายเหนือความทะยานอยากได้อันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะหลักเศรษฐกิจธรรมดาเป็นเพียงการสนองความต้องการของคนในการบริโภคโภคทรัพย์แต่หลักธรรมในพระพุทธศาสนาสอนให้คนเราหาความสุขได้จากการบรรเทาความต้องการหรือความทะยานอยากได้ที่ไม่จำเป็นหรือเกินจำเป็นให้น้อยลงกล่าวอีกนัยหนึ่งคือความสุขจากการเสียสละและตั้งตัวได้หรือพึ่งตนเองได้หลักที่ถูกรู้จักมากที่สุดมีก็คือประโยชน์เป็นหลักธรรมอำนวยการประโยชน์สุขขั้นต้นมี 4 ประการได้แก่ 1 อุดหนุนสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นคือขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหน้าที่การงานและการประกอบอาชีพที่สุจริตฝึกฝนให้มีความชำนาญและรู้จักรู้จักใช้ปัญญาสอดคล้องตรงจรรยาวิธีการที่เหมาะสมที่ดีจัดการและดำเนินการให้ได้ผลดี 2 อารักขสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาคือรู้จักคุ้มครองเก็บรักษาโภคทรัพย์และผลงานที่ตนได้ทำไว้ด้วยความขยันหมั่นเพียรโดยชอบธรรมด้วยกำลังงานของตนไม่ให้เป็นอันตรัยหรือเสื่อมเสีย 3 กัลยาณมิตรตาคบคนดีเป็นมิตรคือรู้จักเสวนาคบหาคนไม่คบไม่เอาอย่างผู้ที่ซึ่กจึงไปในทางที่เสื่อมเสียเลือกเสวนาศึกษาเยี่ยงอย่างท่านผู้รู้ผู้ทรงคุณผู้มีความสามารถผู้นำเคารพนับถือและมีคุณสมบัติเกื้อกูลแก่อาชีพการงาน 4 สมชีวิตาเลี้ยงชีวิตแต่พอดีคือรู้จักกำหนดรายได้และรายจ่ายเป็นอยู่พอดีสมรายได้มิให้เฟิดเคืองหรือฟุ่มเฟือย

ประหยัดการเก็บหอมรอบริบการถนอมและการสงวนสิ่งที่จะประหยัดหรือเก็บหอมรอบริบได้แก่ทรัพย์สินเงินทองเป็นส่วนของรายได้ที่เหลืออยู่หรือที่กันเอาไว้ไม่นำมาใช้จ่ายในการบริโภคอุปโภคในขณะที่ปัจจุบันโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเก็บไว้ใช้จ่ายในยามเจ็บป่วยเมื่อมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นหรือเมื่อแก่ชราหรือเพื่อใช้จ่ายในกิจการอื่นใดที่สมควรส่วนของรายได้ทั้งหมดที่ไม่ได้นำมาใช้จ่ายและเก็บเอาไว้ก็นับเป็นเงินออม

ตำบล\ n ในเขตอำเภอเมยวดีจังหวัดร้อยเอ็ดผู้วิจัยได้ทำการศึกษาค้นคว้ารวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่\ n เกี่ยวข้องโดยเสนอตามหัวข้อต่อไปนี้\ n1 .แนวคิดเกี่ยวกับการออม\ n2 .ปัจจัยที่กำหนดการบริโภคและการออมมวลรวม\ n3 .ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริโภคและการออม\ n4 .ทฤษฎีความต้องการถือเงิน\ n5 .เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง\ n1 .แนวคิดเกี่ยวกับการออม\ n ความหมายของการออมตามพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถานพุทธศักราช 2525 \ n ให้นิยามไว้ว่าการออมคือการประหยัดการเก็บหอมรอบริบการถนอมและการสงวนสิ่งที่จะ\ n ประหยัดหรือเก็บหอมรอบริบได้แก่ทรัพย์สินเงินทองดังนั้นการออมหมายถึงการใช้ทรัพย์สิน\ n เงินทองทั้งหลายอย่างระมัดระวังอย่างไม่ประมาทอย่างมีเหตุผลทรัพย์สินเงินทองเป็นปัจจัยใน\ n การดำรงชีพต้องรู้จักเก็บรู้จักใช้การออมจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะประชาชนได้รับการศึกษาเรียนรู้\ n มีผู้แนะนำสั่งสอนให้เห็นความสำคัญและเห็นประโยชน์ที่เกิดจากการออม\ n ความหมายของเงินออม(กัญญาวิชาเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์. 2554 : 11 - 12)เงินออมหมายถึง\ n ส่วนของรายได้ที่เหลืออยู่หรือที่เรากันเอาไว้ไม่นำมาใช้จ่ายในการบริโภคอุปโภคในปัจจุบัน\ n โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเก็บไว้ใช้จ่ายในยามเจ็บป่วยเมื่อมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นเมื่อแก่ชราหรือเพื่อใช้\ n จ่ายในกิจการอื่นใดที่สมควร\ n โดยปกติ"เงินออม"จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามีรายได้มากกว่าการจ่ายซึ่งทางที่จะเพิ่ม\ n เงินออมให้แก่เราอาจทำได้โดยการพยายามหาทางเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นด้วยการทำงานมากขึ้น\ n ใช้เวลาวางในการหารายได้พิเศษหรือการปรับปรุงงาน

รูปแบบการออมในรูปแบบสินทรัพย์ทางการเงินนอกกรอบเป็นต้น๑ซึ่งการออมสามารถแยกย่อยออกตามลักษณะของความเสี่ยงได้แก่การออมในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำเนื่องจากมีการรับประกันเงินฝากจากรัฐบาลหรือดมยรัฐบรรณารุชและอุษณาการทาวะรมย์ความสัมพันธ์ระหว่างบัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมกับพฤติกรรมการออมของประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านเข็ดอาเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีวารสารด้านการบริหารธุรกิจและการเมืองปีที่ 4 ฉบับที่ 1 2558 147184

ชลบุรีสมมติฐานการวิจัย 1 บัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมมีความสัมพันธ์กับปริมาณการออมของประชาชนตามลบ้านเข็ดอาเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีได้แก่ 11 ความไม่แน่นอนของรายไ้มีความสัมพันธ์กับปริมาณการออม 12 ภาวะเสี่ยงจากสถานการณ์ทางการเมืองมีความสัมพันธ์กับปริมาณการออม 13 นโยบายของรัฐบาลมีความสัมพันธ์กับปริมาณการออมวารสารด้านการบริหารธุรกิจและการเมืองปีที่ 4 ฉบับที่ 1 2558 156 14 ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจในประเทศมีความสัมพันธ์กับปริมาณการออม 2 บัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมมีความสัมพันธ์กับรูปแบบการออมการออมในรูปแบบสินทรัพย์ถาวรการออมในรูปแบบของทรัพย์สินทางการเงินในระบบและการออมในรูปแบบของทรัพย์สินทางการเงินนอกกรอบของประชาชนตามลบ้านเข็ดอาเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีได้แก่ 21 ความไม่แน่นอนของรายไ้มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการออม 22 ภาวะเสี่ยงจากสถานการณ์ทางการเมืองมีความสัมพันธ์กับรูปแบบการออม 23 นโยบายของรัฐบาลมีความสัมพันธ์กับรูปแบบการออม 24 ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจในประเทศมีความสัมพันธ์กับรูปแบบการออม 3 บัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ในการออมของประชาชนตามลบ้านเข็ดอาเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีได้แก่ 31 ความไม่แน่นอนของรายไ้มีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ในการออม 32 ภาวะเสี่ยงจากสถานการณ์ทางการเมืองมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ในการออมวารสารด้านการบริหารธุรกิจและการเมืองปีที่ 4 ฉบับที่ 1 2558 157 33 นโยบายของรัฐบาลมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ในการออม 34

เศรษฐกิจพอเพียงแนวความคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่ 9 พระราชทานให้กับประชาชนคนไทยนั้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับคนทุกระดับชั้นทั้งระดับครอบครัวชุมชนจนถึงประเทศชาติโดยเฉพาะเรื่องทางสายกลางไม่ตั้งหรือหย่อนจนเกินไปปรับใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยแม้กระทั่งเรื่องการออมก็เช่นกันยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การออมเงินที่ได้นอกจากจะสามารถนำมาปรับใช้เพื่อ

กล้า 2553 วารสารมจรการพัฒนาสังคมปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคมเมษายน 2563 12 บทสรุปได้กล่าวข้างต้นถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่าเป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในรัชกาลที่ 9 ที่ได้พระราชทานให้กับประชาชนคนไทยเพื่อให้สามารถดำรงตนอยู่ได้ท่ามกลางสถานการณ์ปัญหาและวิกฤตการณ์ทั้งด้านเศรษฐกิจประเพณีวัฒนธรรมสังคมและการเมืองซึ่งเป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะด้านการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักปรัชญาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางตามหลักของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาสำคัญประจำชาติไทยอีกทั้งยังเป็นหลักปรัชญาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมของสังคมไทยที่รู้จักการช่วยเหลือเกื้อกูลและสามารถพึ่งตนเองได้และพระองค์ได้ทรงพระราชทานยาเตือนและการให้สติแก่ประชาชนคนไทยในการดำรงอยู่และให้รู้จักการพึ่งตนเองมาโดยตลอดจากพระบรมราโชวาทในโอกาสต่างสลับเนื่องระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 60 ปีที่พระองค์ทรงครองราชย์แต่ประชาชนส่วนใหญ่กลับไม่ได้ยั้งสิ่งที่พระองค์ได้ทรงย้ำเตือนจนกระทั่งเมื่อเกิดวิกฤตที่ส่งผลต่อวิถีการดำรงอยู่ของตนเองจึงได้พร้อมใจที่จะน้อมนำแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการพัฒนาเพราะเห็นว่าเป็นทิศทางรอดของสังคมไทยที่จะสามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้เนื่องจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เป็นเพียงหลักเพื่อการพัฒนา

คุณค่าและประโยชน์มากที่สุด๕เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ความพอเพียงหมายถึงความพอประมาณความมีเหตุผลรวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการกระทบใดๆอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน

นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสำนึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์จริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสมดำเนินชีวิตด้วยความอดทนความเพียรมีสติปัญญาและความรอบคอบเพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดีอำพนกิตติอำพน 2556 การพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการดำเนินงานพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองเจ๊กเสี่ยงได้นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนเพื่อให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผลประโยชน์เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประชาชนสามารถจัดกิจกรรมลดรายจ่ายเพิ่มรายได้เกิดการพึ่งตนเองในระดับครัวเรือนส่งผลให้หมู่บ้านสามารถบริหารจัดการตนเองให้มีวิถีชีวิตที่พอเพียงมีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ความพอเพียงหมายถึงความพอประมาณความมีเหตุผลรวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆมาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน

ภายนอกทั้งนี้จะต้องอาศัยความรู้ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆมาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอนและขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสำนึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสมดำเนินชีวิตด้วยความอดทนความเพียรมีสติปัญญาและความรอบคอบเพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ

มาพิจารณาเชื่อมโยงกันเพื่อดำเนินชีวิตมีการนำความรู้มาใช้ในการวางแผนพัฒนาปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่และการทำงานให้ดีขึ้นคุณธรรมคือการมีจิตใจซื่อสัตย์สุจริตพากเพียรอดทนใช้สติปัญญาในการดำรงชีวิตอย่างสุจริตรักสามัคคีกระทำการใดต่อคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักมีความเอื้ออาทรช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคมวิชุดาขุศรัวส 2559 13 ซึ่งมุ่งให้ทุกคนสามารถพึ่งพาตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาให้ดีขึ้นจนเกิดความยั่งยืนดำเนินชีวิตแบบทางสายกลางโดยต้องอยู่บนหลักสำคัญสามประการคือความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ความพอเพียงหมายถึงความพอประมาณความมีเหตุผลรวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการกระทบใดๆอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอกทั้งนี้จะต้องอาศัยความรู้ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆมาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอนและขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสำนึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสมดำเนินชีวิตด้วยความอดทนความเพียรมีสติปัญญาและความรอบคอบเพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุสังคมสิ่งแวดล้อม

๑๔ 2 ความมีเหตุผลหมายถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆอย่างรอบคอบเหตุผลการออมเงินคือเรื่องอะไรเป้าหมายอะไรจำนวนเงินที่ต้องการทำอะไรจำนวนเงินที่สามารถออมเงินได้มีเท่าไรวิธีการใดที่สามารถช่วยออมเงินเป้าหมายนี้จำเป็นมากน้อยแค่ไหนตัวอย่างเช่นออมเงินเพื่อบ้านอยู่อาศัยกับครอบครัว 45 คนราคา 1 000

ตลอดจนใช้ \ n ความรู้ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการกระทำ \ n ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักพิจารณาอยู่ 5 ส่วน ดังนี้ \ n1 .กรอบแนวคิดเป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควร \ n จะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา \ n และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและ \ n วิกฤตเพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา \ n2 .คุณลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุก \ n ระดับ โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลางและการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน \ n3 .ค่านิยมความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะพร้อมๆกัน ดังนี้ \ n ความพอประมาณหมายถึงความพอดีที่ไม่มากเกินไปและไม่มากเกินไป \ n โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเช่นการผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ \ n ความมีเหตุผลหมายถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้อง \ n เป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น \ n จากการกระทำนั้นๆอย่างรอบคอบ \ n 7 \ n การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวหมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ \ n เปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่เกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะ \ n เกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล \ n4 .เงื่อนไขการตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่างๆให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้นต้อง \ n อาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานกล่าวคือ \ n เงื่อนไขความรู้ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ

เกิดขึ้นหรือไม่เห็นในสิ่งที่ต้องทำแล้วรู้ว่าต้องทำอะไรเพิ่มเติมบ้างความมีเหตุผลเป็นการใช้สติและปัญญาในการตัดสินใจด้วยเหตุด้วยผลโดยปราศจากอารมณ์หรืออคติที่มีความยั่งยืนซึ่งใจกับความอยากได้อะไรก็อยากเป็นโดยที่ความมีเหตุผลต้องเป็นสิ่งที่สามารถอธิบายได้ไม่ว่าจะเป็นไปตามหลักวิชาหลักกฎหมายกฎเกณฑ์ทางสังคมหรือหลักศีลธรรมก็ตาม 3 ภูมิคุ้มกันหมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้าน

จริงและบริบทหลังครบข้าง 32 ความมีเหตุผลเป็นการใช้สติและปัญญาในการตัดสินใจด้วยเหตุผลโดยปราศจากอารมณ์หรืออคติที่มีแนวโน้มเป็นไปทางใดทางหนึ่งมีกระบวนการยับยั้งซึ่งใจต่อความอยากได้อะไรก็อยากเป็นจนเกินขอบเขตของภาระงานโดยที่การมีเหตุผลนั้นต้องเป็นสิ่งที่สามารถอธิบายได้ในทุกระดับทั้งตามหลักวิชาหลักกฎหมายกฎเกณฑ์ทางสังคมหรือหลักศีลธรรมเปิดเผยต่อสาธารณะตรวจสอบได้ 33 การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างระมัดระวังโดยนัยยะนี้จึงครอบคลุมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัจจัยภายในและภายนอกที่เชื่อมโยงกันภูมิคุ้มกันที่ดีต้องครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจการเงินด้านสังคมด้านวัฒนธรรมและด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 19 Chandrakasem Rajabhat University Journal of Graduate School Vol 16 No1 January June 2021 วารสารบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคมมิถุนายน 2564 4 เงื่อนไขเป็นไปเพื่อให้เกิดความพอเพียงมีการใคร่ครวญอย่างแยบคายการตัดสินใจและดำเนินกิจกรรมต่างๆซึ่งกระบวนการทั้งหมดต้องอาศัยคุณธรรมความรู้และความเพียรที่ต่อเนื่องเป็นพื้นฐานประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2560 67 41 เงื่อนไขความรู้บนทางสายกลางต้องมีความรอบรู้รอบคอบระมัดระวังปราศจากอคติลุ่มลึทางวิชาการและเห็นถึงแนวทางที่จะประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์จริงได้มีการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอและสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ 42 เงื่อนไข

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

๑๖เงื่อนไขของการตัดสินใจและดำเนินกิจกรรมต่างๆให้อยู่ในระดับพอเพียง มี๒ประการดังนี้ 1 เงื่อนไขความรู้ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องรอบด้านความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติความรู้ที่จำเป็นต่อการเก็บออมเงินมีเรื่องอะไรบ้างเป้าหมายนั้นจำเป็นต้องใช้เงินเท่าไรเป้าหมายไหนจำเป็นมากกว่ากันระยะเวลาเก็บเงินนานเท่าไรออมเงินแบบไหนเงินฝาก

32 ความมีเหตุผลหมายถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆอย่างรอบคอบ 33 การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวหมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกลส่วนที่ 4 เงื่อนไขการตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่างๆให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้นต้องอาศัยความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานกล่าวคือ 41 เงื่อนไขความรู้ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 42 เงื่อนไขคุณธรรมที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทนมีความเพียรใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตส่วนที่ 5 แนวทางปฏิบัติผลที่คาดว่าจะได้รับจากการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้คือการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมความรู้อและเทคโนโลยี ประสพการณ์ในการจัดทำบัญชีครัวเรือนมาก่อนนอกจากนี้งานวิจัยยังพบว่ามากกว่าร้อยละ 90 ของครัวเรือนกลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดทำบัญชีครัวเรือนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้พัฒนาขึ้นผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการตั้งเป้าหมายเพื่อลดรายจ่ายโดยสามารถวางแผนและกำหนดเป้าหมายการปรับรายจ่ายที่เกี่ยวข้อง

บาทและปีพศ 2558 จำนวน 62 12418 ล้านบาทจึงจำเป็นต้องส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบมีการออมเพื่อชีวิตยามเกษียณโดยตนเองซึ่งนอกจากจะรับเบี้ยยังชีพแล้วจะมีบำนาญใช้เลี้ยงชีพในวัยชราภาพด้วยดังนั้นในช่วงปีพศ 2554 กระทรวงการคลังได้เสนอให้มีกฎหมายจัดตั้งกองทุนการออมเพื่อการชราภาพสำหรับแรงงานนอกระบบขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติพศ 2554 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิกและเป็นหลักประกันการจ่ายบำนาญและให้ประโยชน์

12418 ล้านบาทจึงจำเป็นต้องส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบมีการออมเพื่อชีวิตยามเกษียณโดยตนเองซึ่งนอกจากจะรับเบี้ยยังชีพแล้วจะมีบำนาญใช้เลี้ยงชีพในวัยชราภาพด้วยดังนั้นในช่วงปีพศ 2554 กระทรวงการคลังได้เสนอให้มีกฎหมายจัดตั้งกองทุนการออมเพื่อการชราภาพสำหรับแรงงานนอกระบบขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติพศ 2554 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิกและเป็นหลักประกันการจ่ายบำนาญและให้ประโยชน์ต่อแบแทนแก่สมาชิกเมื่อสิ้นสมาชิกภาพผู้ที่มีสิทธิเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติคือจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยที่มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์และยังไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนที่เป็นระบบบำนาญบำนาญอื่นๆซึ่งกองทุนการออมแห่งชาติได้มีการรับสมาชิกกองทุนในเดือนสิงหาคม 2558 เป็นต้นมาและได้กำหนดหลักเกณฑ์การออมขั้นต่ำครั้งละ 50 บาทแต่เมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน 13 200 บาทต่อปีโดยรัฐจะจ่ายเงินสมทบให้ตามเงื่อนไขซึ่งข้อแตกต่างระหว่างกองทุนการออมแห่งชาติกับการประกันตนตามมาตรา 40 ของกองทุนประกันสังคมคือกองทุนการออมแห่งชาติขยายวงเงินออมเพิ่มสูงขึ้นและรัฐบาลจะจ่ายเงินสมทบให้ตามสัดส่วนของเงินสะสมซึ่งสัมพันธ์กับอายุของสมาชิกเมื่อมีอายุครบ 60 ปีกองทุนจะจ่ายเงินบำนาญรายเดือนให้จากข้อมูลดังกล่าวการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติต้องใช้ระยะเวลาจนถึงจะได้รับผลตอบแทนประกอบกับตามข้อมูลการประกันตนตามมาตรา 40 ของกองทุนประกันสังคมซึ่งมีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกับกองทุนการออมแห่งชาติพบว่าตามข้อมูลดังกล่าวข้างต้นมีผู้สมัครเป็นผู้ประกันตนเพื่อได้รับความคุ้มครองกรณีบำนาญชราภาพคิด

๓๐พิจารณาดำเนินการหรืออนุญาตตามที่กฎหมายบัญญัติบุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูลคำชี้แจงและเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐก่อนการดำเนินการหรืออนุญาตในการดำเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่งรัฐต้องระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนชุมชนสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพน้อยที่สุดและต้องดำเนินการให้มีการเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่ประชาชนหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมและไม่ชักช้า บทบัญญัติในมาตรานี้บัญญัติขึ้นเพื่อ

ชนชาวไทยบัญญัติว่าบุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ 3 เข้าชื่อกันเพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐให้ดำเนินการใดอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือชุมชนหรือต่อเว้นการดำเนินการใดอันจะกระทบต่อความเป็นอยู่อย่างสงบสุขของประชาชนหรือชุมชนและได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็วทั้งนี้หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาข้อเสนอแนะนั้นโดยให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วยตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติและตามมาตรา 58 การดำเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดดำเนินการถ้าการนั้นอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพสิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตหรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงรัฐต้องดำเนินการให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชนและจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องก่อนเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการหรืออนุญาตตามที่กฎหมายบัญญัติบุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูลคำชี้แจงและเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐก่อนการดำเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่งในการดำเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่งรัฐต้องระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนชุมชนสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพน้อยที่สุดและต้องดำเนินการให้มีการเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่ประชาชนหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างวารสารนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร 5 ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคมมีนาคมพศ 2560 53 เป็นธรรมและไม่ชักช้า 214 สิทธิขององค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในรัฐธรรมนูญฯ ฉบับพศ 2560 ซึ่งตามรัฐธรรมนูญฯปี 2550 ก่อนการดำเนินโครงการใดๆ

เป็นหลักประกันว่าการดำเนินการของรัฐหรือการอนุญาตให้ดำเนินการใดที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพสิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตวิถีชีวิตของประชาชนหรือชุมชนอย่างรุนแรงรัฐต้องศึกษาประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพทั้งนี้ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้องของผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อน โดยต้องคำนึงให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดและต้องเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมโดยไม่ชักช้าซึ่งมาตรฐานนี้เป็นบทบัญญัติที่กำหนดหลักการคุ้มครอง

และหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องกำหนดโครงการกิจการหรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพสิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรงซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมกำหนดโครงการหรือกิจการที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ และโครงการหรือกิจการที่อาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ อย่างรุนแรงที่จะต้องมีประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างจากกฎหมายสกอตแลนด์ที่การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่ได้แยกเป็นสองรูปแบบดังกล่าวโดยกฎหมายสกอตแลนด์แบ่งการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็น 2 กลุ่มตามตารางท้ายกฎหมายโดยกำหนดเป็นโครงการที่ต้องประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและโครงการที่ต้องประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยขึ้นอยู่กับลักษณะธรรมชาติขนาดของโครงการเป็นต้นแต่ทั้งนี้ตามกฎหมายสกอตแลนด์ไม่ว่าจะเป็นโครงการตามตารางที่ 1 หรือ 2 กฎหมายก็กำหนดให้ต้องมีรายละเอียดที่เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 58 58 Town and Country Planning Environmental Impact Assessment Scotland Regulations 2017 article 4 3 and Schedule 3 Selection Criteria for Screening Schedule 2 Development วารสารนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม ธันวาคม พศ 2562 45 สำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนั้นตามที่ได้พิจารณาไปข้างต้นจะเห็นได้ว่าเดิมที่โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมตามกฎหมายไทยแม้จะไม่เข้าหลักเกณฑ์

จะเป็นการอนุรักษ์บำรุงรักษาทรัพยากรประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและอื่น ๆ รวมทั้งยังเกื้อหนุนให้ประชาชนหรือชุมชนได้มีสิทธิมีเสียงมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของชุมชนมีอิสระในการจัดการทรัพยากรให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นนั้นๆ การให้สิทธิและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมนอกจากจะทำให้ชุมชนเข้าใจปัญหาและร่วมกันแก้ไขแล้วยังเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนซึ่งจะทำให้การพัฒนาด้านสิทธิชุมชนเป็นไปในทิศทางที่

บัญญัติไว้ไม่ได้รับรองคุ้มครองอย่างที่ควรจะเป็นเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริงโดยสิทธิชุมชนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้ให้ความสำคัญในการคุ้มครองสิทธิชุมชนที่มุ่งคุ้มครองและส่งเสริมการฟื้นฟูคุ้มครองคุณค่าทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นสิทธิชุมชนมิใช่เป็นสิทธิที่ชุมชนใช้ปกป้องรักษาทรัพยากรหรืออารยธรรมวิชาการสถาบันวิชาการจัดการแห่งแปซิฟิก 349 ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม เมษายน 2564 ตัวตนของตนเองเท่านั้นแต่ยังเป็นสิทธิที่ชุมชนจะสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมไม่ว่าจะเป็นการจัดการทรัพยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นและอื่น ๆ อันสอดคล้องกับหลักการของการสร้างสิทธิสิทธิที่เจ้าของจะอ้างความชอบธรรมของตนเองได้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เจ้าตัวกำหนดฝ่ายเดียวแต่ต้องให้สังคมยอมรับไปพร้อมๆ กันและถ้ารัฐให้ความสำคัญกับสิทธิชุมชนอย่างจริงจังแล้วสิทธิชุมชนก็จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่เอื้อหนุนให้ประชาชนหรือชุมชนได้มีสิทธิมีเสียงมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของชุมชนตนเองการยอมรับบทบาทของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเป็นการส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีอิสระในการจัดการทรัพยากรให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นนั้นๆ อย่างแท้จริงซึ่งก็จะทำให้การพัฒนาด้านสิทธิชุมชนเป็นไปในทางที่ดีขึ้นและการที่รัฐให้อำนาจอันชอบธรรมแก่สิทธิชุมชนอย่างเต็มที่ในการจัดการทรัพยากรด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทำให้ประชาชนบางส่วนออกมาเรียกร้องสิทธิชุมชนโดยเฉพาะด้านที่อยู่อาศัยสิทธิทำกินโดยอยากให้รัฐบาลแก้ไขปัญหเกี่ยวกับเอกสารสิทธิชุมชนหมู่บ้านที่ไม่มีเอกสารสิทธิเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

๓๑ระบบสวัสดิการพื้นฐานของสังคมไทยให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทยที่ส่งเสริมให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลการดูแลซึ่งกันและกันในลักษณะของการร่วมทุกข์และสุขร่วมกันอันเป็นรากฐานดั้งเดิมของคนไทยมาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งลักษณะการจัดสวัสดิการส่วนใหญ่มาจากพื้นฐานปัจจัยสี่โดยมีบ้านและวัดที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลสวัสดิการชุมชนเนื่องจากวัดเป็นศูนย์รวมใจของชุมชนโดยมุ่งเน้นให้ผู้ได้รับความช่วยเหลือและพึ่งตนเอง

ให้ได้ในระยะยาวด้วยรูปแบบความช่วยเหลือทั้งกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์กำลังปัญญาตามกำลังความสามารถของประชาชนสอดคล้องกับบริบทของชุมชนเนื่องจากแต่ละชุมชนของประเทศไทยมีลักษณะภูมิปัญญาและองค์ความรู้รวมทั้งสภาพแวดล้อมของบริบททางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมการเมืองการปกครองและทรัพยากรที่แตกต่างกันรูปแบบของสวัสดิการชุมชนนั้นได้รับการพัฒนาขึ้นไปสู่การเป็นกองทุนลักษณะต่างๆในชุมชนซึ่งปรากฏชัดเจนในช่วงที่ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจตกต่ำปี 2540-2546 ซึ่งใน

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

policies and programs of both the public and private sectors at the national level provincial and community level It is necessary to review and understand this issue which covers the following main detail 1 The concept of community welfare 2 welfare of communitybased resource community 3 The importance of community welfare to selfreliance of communities 4 barriers importance of community welfare and 5 community welfare to selfreliance of alternative sustainable communities Keywords Community welfarebased Rresource Selfreliance Community 1 แนวคิดสวัสดิการชุมชนสวัสดิการชุมชนเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญในการปฏิรูประบบสวัสดิการพื้นฐานของสังคมไทยให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทยที่ส่งเสริมให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลการดูแลซึ่งกันและกันในลักษณะของการร่วมทุกข์และสุขร่วมกันอันเป็นรากฐานดั้งเดิมของคนไทยมาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งลักษณะการจัดสวัสดิการส่วนใหญ่มาจากพื้นฐานปัจจัยสี่โดยมีบ้านและวัดที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลสวัสดิการชุมชนเนื่องจากวัดเป็นศูนย์รวมใจของชุมชนโดยมุ่งเน้นให้ผู้ได้รับความช่วยเหลือและพึ่งตนเองให้ได้ในระยะยาวด้วยรูปแบบความช่วยเหลือทั้งกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์กำลังปัญญาตามกำลังความสามารถของประชาชนสอดคล้องกับบริบทของชุมชนเนื่องจากแต่ละชุมชนของประเทศไทยมีลักษณะภูมิปัญญาและองค์ความรู้รวมทั้งสภาพแวดล้อมของบริบททางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมการเมืองการปกครองและทรัพยากรที่แตกต่างกัน MFU CONNEXION 4 2 page 67 รูปแบบของสวัสดิการชุมชนนั้นได้รับการพัฒนาขึ้นไปสู่การเป็นกองทุน

the public and private sectors at the national level provincial and community level It is necessary to review and understand this issue which covers the following main detail 1 The concept of community welfare 2 welfare of communitybased resource community 3 The importance of community welfare to selfreliance of communities 4 barriers importance of community welfare and 5 community welfare to selfreliance of alternative sustainable communities Keywords Community welfarebased Rresource Selfreliance Community 1 แนวคิดสวัสดิการชุมชนสวัสดิการชุมชนเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญในการปฏิรูประบบสวัสดิการพื้นฐานของสังคมไทยให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทยที่ส่งเสริมให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลการดูแลซึ่งกันและกันในลักษณะของการร่วมทุกข์และสุขร่วมกันอันเป็นรากฐานดั้งเดิมของคนไทยมาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งลักษณะการจัดสวัสดิการส่วนใหญ่มาจากพื้นฐานปัจจัยสี่โดยมีบ้านและวัดที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลสวัสดิการชุมชนเนื่องจากวัดเป็นศูนย์รวมใจของชุมชนโดยมุ่งเน้นให้ผู้ได้รับความช่วยเหลือและพึ่งตนเองให้ได้ในระยะยาวด้วยรูปแบบความช่วยเหลือทั้งกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์กำลังปัญญาตามกำลังความสามารถของประชาชนสอดคล้องกับบริบทของชุมชนเนื่องจากแต่ละชุมชนของประเทศไทยมีลักษณะภูมิปัญญาและองค์ความรู้รวมทั้งสภาพแวดล้อมของบริบททางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมการเมืองการปกครองและทรัพยากรที่แตกต่างกัน MFU CONNEXION 4 2 page 67 รูปแบบของสวัสดิการชุมชนนั้นได้รับการพัฒนาขึ้นไปสู่การเป็นกองทุนลักษณะต่างๆในชุมชนซึ่งปรากฏชัดเจนในช่วงที่ประเทศไทยประสบ

ขณะนั้นประชาชนชาวบ้านแกนนำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สรุปทบทวนร่วมกันพบว่าแม้ประเทศจะประสบปัญหาจนต้องได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ International Monetary Fund IMF ด้วยความเป็นเครือญาติทางสังคมด้านต่างๆ ในชุมชนแต่ละแห่งสามารถเป็นระบบคุ้มครองทางสังคม Social Safety Net ได้เป็นอย่างดีจึงนำไปสู่แนวคิดการจัดตั้งระบบสวัสดิการชุมชนจากฐานทุนด้านต่างๆขึ้นเช่นการจัดสวัสดิการจากฐานกลุ่มออมทรัพย์องค์การการเงิน

ขึ้นไปสู่การเป็นกองทุนลักษณะต่างๆในชุมชนซึ่งปรากฏชัดเจนในช่วงที่ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจตกต่ำพศ 2540-2546 ซึ่งในขณะนั้นประชาชนชาวบ้านแกนนำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สรุปทบทวนร่วมกันพบว่าแม้ประเทศจะประสบปัญหาจนต้องได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ International Monetary Fund IMF ด้วยความเป็นเครือญาติทางสังคมด้านต่างๆในชุมชนแต่ละแห่งสามารถเป็นระบบคุ้มครองทางสังคม Social Safety Net ได้เป็นอย่างดีจึงนำไปสู่แนวคิดการจัดตั้งระบบสวัสดิการชุมชนจากฐานทุนด้านต่างๆขึ้นเช่นการจัดสวัสดิการจากฐานกลุ่มออมทรัพย์องค์การการเงินวิสาหกิจชุมชนกิจกรรมทางศาสนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่แนวทางการจัดสวัสดิการชุมชนในระดับตำบลที่มีการสมทบจากสามฝ่ายคือ 1 ทุนที่มาจากการออมของสมาชิกในชุมชนทั้งในรูปแบบการออมทรัพย์เดิมหรือจะออมทรัพย์ลดรายจ่ายวันละบาท 2 การสมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ 3 การสมทบจากภาครัฐโดยผ่านช่องทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเกิดเป็นกองทุนสวัสดิการชุมชนขึ้นอย่างกว้างขวางจากแนวคิดดังกล่าวจึงนำไปสู่การผลักดันให้สวัสดิการชุมชนเป็นวาระแห่งชาติเริ่มตั้งแต่พศ 2547-2557 ผ่านพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมพศ 2546 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมฉบับที่ 2 พศ 2550 ส่งผลให้เกิดการจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมหรือสสชขึ้นมาโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับสวัสดิการชุมชนเนื่องจากสามารถบริหารจัดการโดยชุมชนและพึ่งพาตนเองได้โดยพิจารณางบประมาณสนับสนุนในปีพศ

ให้เกิดการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายเกิดความสัมพันธ์มิตรไมตรีที่ดีขึ้นของคนในชุมชนรู้สึกถึงความมั่นคงภาคภูมิใจอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและมีความสุข๑๕การจัดสวัสดิการชุมชนถือเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของทางเลือกสู่ทางรอดของชุมชนซึ่งเกิดขึ้นโดยความคิดของชาวบ้านในชุมชนที่ต้องการ๑๕ระพีพรรณคาหอมสวัสดิการสังคมกับสังคมไทยกรุงเทพมหานครและสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2557

ชุมชนเป็นองค์ประกอบของความมั่นคงในชีวิตที่มีทั้งการให้และการรับสวัสดิการชุมชนจึงอยู่ในทุกเรื่องี่ประชาชนต้องการตั้งแต่เกิดจนตายโดยชุมชนจัดเองรัฐมีหน้าที่ให้การสนับสนุนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนในชุมชนสวัสดิการชุมชนเกิดจากฐานเศรษฐกิจของชุมชนฐานทรัพยากรธรรมชาติฐานวัฒนธรรมหรือฐานอื่นๆของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชุมชนสวัสดิการชุมชนไม่ได้แยกสวัสดิการออกเป็นส่วนๆแต่สวัสดิการเป็นวิถีชีวิตที่ดำรงอยู่กับชุมชนตั้งแต่เกิดจนตายทุกเรื่องจึงเกี่ยวข้องกับสวัสดิการทั้งหมดและผลของการจัดสวัสดิการชุมชนที่สำคัญคือก่อให้เกิดการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายเกิดความสัมพันธ์มิตรไมตรีที่ดีขึ้นของคนในชุมชนรู้สึกถึงความมั่นคงภาคภูมิใจอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและมีความสุข๑๕การจัดสวัสดิการชุมชนถือเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของทางเลือกสู่ทางรอดของชุมชนซึ่งเกิดขึ้นโดยความคิดของชาวบ้านในชุมชนที่ต้องการเห็นคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยไม่ต้องรอการพึ่งพาภาครัฐจันทนาเจริญวิริยะภาพและคณะ 2546 ดังนั้นการพึ่งพาตนเองลดการพึ่งพาจากภาครัฐจึงถือเป็นหัวใจหลักของการจัดสวัสดิการชุมชนคนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2548 ดังนั้นสวัสดิการชุมชนจึงเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นถึงหลักประกันความมั่นคง

๓๒เห็นคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยไม่ต้องรอการพึ่งพาภาครัฐ๑๕ดังนั้นการพึ่งพาตนเองลดการพึ่งพาจากภาครัฐจึงถือเป็นหัวใจหลักของการจัดสวัสดิการชุมชนคนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรีดังนั้นสวัสดิการชุมชนจึงเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นถึงหลักประกันความมั่นคงในชีวิตบนพื้นฐานของการพึ่งตนเองการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในชุมชนตั้งแต่เกิดจนตายเป็นการจัดสวัสดิการของชุมชน

ขึ้นโดยความคิดของชาวบ้านในชุมชนที่ต้องการเห็นคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยไม่ต้องรอการพึ่งพาภาครัฐจันทนาเจริญวิริยะภาพและคณะ 2546 ดังนั้นการพึ่งพาตนเองลดการพึ่งพาจากภาครัฐจึงถือเป็นหัวใจหลักของการจัดสวัสดิการชุมชนคนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2548 ดังนั้นสวัสดิการชุมชนจึงเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นถึงหลักประกันความมั่นคงในชีวิตบนพื้นฐานของการพึ่งตนเองการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในชุมชนตั้งแต่เกิดจนตายเป็นการจัดสวัสดิการของชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนเป็นการให้อย่างมีคุณค่าเกิดการยอมรับของคนในชุมชนจากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรมทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนเกิดกระบวนการดำเนินการที่สอดคล้องกับสังคมวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นปรัชญาและความเชื่อศาสนาและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน MFU CONNEXION 4 2 page 69 อันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน๑๒ การจัดสวัสดิการชุมชนบนฐานทรัพยากรชุมชนการจัดสวัสดิการนั้นมิจุดมุ่งหมายสำคัญที่ต้องการให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนซึ่งเป็นหน้าที่รับผิดชอบของทุกคนในชุมชนที่จะดำเนินการจัดสวัสดิการชุมชนให้เหมาะสมตามบริบทของแต่ละชุมชนที่จะเอื้อต่อการจัดสวัสดิการอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับโครงสร้างทางสังคมเนื่องจากชุมชนในอดีตยังไม่มีความซับซ้อนแต่มีการพึ่งพาอาศัยช่วยเหลือเกื้อกูลและเอื้ออาทรต่อกันซึ่งเป็นรูปแบบสวัสดิการพื้นบ้าน Primary Indigenous Social Welfare ระพีพรรณคาหอม 2545 45 ที่ยึดโยงความเป็นชุมชน

สวัสดิการอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับโครงสร้างทางสังคมเนื่องจากชุมชนในอดีตยังไม่มี ความซับซ้อนแต่มีการพึ่งพาอาศัยช่วยเหลือเกื้อกูลและเอื้ออาทรต่อกันซึ่งถือเป็นรูปแบบสวัสดิการพื้นฐาน Primary Indigenous Social Welfare ที่ยึดโยงความเป็นชุมชนให้สมาชิกสามารถอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขได้ แต่เมื่อชุมชนมีความซับซ้อนมากขึ้นสมาชิกในชุมชนไม่สามารถแสวงหาทรัพยากรมาสนองความต้องการของตนได้อย่างเพียงพอจึงทำให้เกิดการช่วงชิงทรัพยากรโดยที่สมาชิกแต่ละคนในชุมชนย่อมมีโอกาสในการ

พื้นฐานของการพึ่งตนเองการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในชุมชนตั้งแต่เกิดจนตายเป็นการจัดสวัสดิการของชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนเป็นการให้อย่างมีคุณค่าเกิดการยอมรับของคนในชุมชนจากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรมทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนเกิดกระบวนการดำเนินการที่สอดคล้องกับสังคมวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นปรัชญาและความเชื่อศาสนาและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน MFU CONNEXION 4 2 page 69 อันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนได้ 2 การจัดสวัสดิการชุมชนบนฐานทรัพยากรชุมชนการจัดสวัสดิการนั้นมีจุดมุ่งหมายสำคัญที่ต้องการให้เกิดความ เป็นอยู่ที่ดีของประชาชนซึ่งเป็นหน้าที่รับผิดชอบของทุกคนในชุมชนที่จะดำเนินการจัดสวัสดิการชุมชนให้เหมาะสมตามบริบทของแต่ละชุมชนที่จะเอื้อต่อการจัดสวัสดิการอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับโครงสร้างทางสังคม เนื่องจากชุมชนในอดีตยังไม่มี ความซับซ้อนแต่มีการพึ่งพาอาศัยช่วยเหลือเกื้อกูลและเอื้ออาทรต่อกันซึ่งถือเป็นรูปแบบสวัสดิการพื้นฐาน Primary Indigenous Social Welfare ระพีพรเดคาหอม 2545 45 ที่ยึดโยงความเป็นชุมชนให้สมาชิกสามารถอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขได้แต่เมื่อชุมชนมีความซับซ้อนมากขึ้นสมาชิกในชุมชนไม่สามารถแสวงหาทรัพยากรมาสนองความต้องการของตนได้อย่างเพียงพอจึงทำให้เกิดการช่วงชิงทรัพยากรโดยที่สมาชิกแต่ละคนในชุมชนย่อมมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรที่แตกต่างกันผู้ที่ได้เปรียบก็จะได้รับประโยชน์จากชุมชนมากในขณะที่ผู้เสียเปรียบได้กลายเป็นผู้ด้อยโอกาสทำให้เกิดความแตกต่างของฐานะและชนชั้นขึ้นในชุมชน Goodman Peng 1998 198 199 อ้างถึงในปัญญาเลิศไกร 2550 9 โดยเฉพาะอย่างยิ่งความแตกต่างทางด้านเศรษฐกิจที่นำไปสู่ระดับรายได้ที่แตกต่างกันบุคคลใด

๑๘ เป็นสิทธิที่ประชาชนทุกคนในประเทศควรได้รับ โดยเฉพาะการจัดสวัสดิการเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของ๑๕ จันทนาเจริญวิริยะภาพและคณะเครือข่ายกองทุนหมุนเวียนชาวบ้านสงขลาบูรณาการที่ใช้เงินเป็นเครื่องมือสร้างสวัสดิการชุมชนกรุงเทพมหานครสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนของคกรมหานชน 2546 ๑๖ Goodman R and Peng I The East Asian welfare states Peripatetic learning adaptive change and nationbuilding Welfare states in transition National adaptations in global economies 1996 192224 ๑๗ปัญญาเลิศไกรแนวคิดและรูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนที่ประสบความสำเร็จกรุงเทพ

ทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิมในชุมชนในการมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยสมาชิกทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆของกลุ่มเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในชุมชนเกิดการขยายการเรียนรู้การจัดสวัสดิการนำไปสู่การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหันมาให้ความสนใจในการจัดสวัสดิการชุมชนมากขึ้นเป็นทางเลือกที่ช่วยให้รอดของชุมชนในการสร้างหลักประกันทางสังคมในชุมชนโดยมุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองจากฐานทุนทรัพยากรชุมชนทั้งทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมให้เกิดการพึ่งพาตนเองโดยไม่จำเป็นต้องรอความช่วยเหลือจากรัฐเพียงฝ่ายเดียวหากแต่สามารถบูรณาการสวัสดิการชุมชนร่วมกับนโยบายและแผนงานของภาครัฐและเอกชนทั้งในระดับชาติระดับจังหวัดและระดับชุมชนให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านสวัสดิการชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองของชุมชนอย่างยั่งยืนได้ข้อเสนอแนะสามารถนำผลการศึกษานี้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการคนในชุมชนการพัฒนาผู้นำการจัดสวัสดิการชุมชนเพื่อการสร้าง ความสมดุลระหว่างผู้ให้และผู้รับและสร้างชุมชนให้เข้มแข็งวารสารวิชาการสังคมมนุษยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 52 ผู้ประสานงานหลัก Corresponding Author Community Welfare for the Community Email niparat nuk nstruacth บรรณานุกรมจันทนาเจริญวิริยะภาพและคณะ 2546 เครือข่ายกองทุนหมุนเวียนชาวบ้านสงขลาบูรณาการที่ใช้เงินเป็นเครื่องมือสร้างสวัสดิการชุมชนกรุงเทพมหานครสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนของคกรมหานชนชัยพรพิบูลศิริ 2551 การศึกษาวิจัยที่มีผลต่อความสำเร็จการจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรชุมชนวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ปัญญาเลิศไกร 2550 แนวคิดและรูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนที่ประสบความสำเร็จภาคินพนธ์วิศุศาสตร์มหาบัณฑิต

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

๓๓สมาชิกภายในชุมชนและประเทศนั้นที่สามารถดำเนินการได้ภายใต้การกำกับดูแลและให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐและภาคีที่เกี่ยวข้องโดยไม่มองข้ามสิทธิของชุมชนไป 2 ความเสมอภาค Equity เป็นลักษณะของการสนองต่อความต้องการของบุคคลให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน แต่ในทางปฏิบัติย่อมเป็นไปได้ยากเพราะมีความเกี่ยวเนื่องถึงผลประโยชน์และการจัดสรรทรัพยากรที่แตกต่างกันจึงกลายเป็นความเสมอภาคที่มีลักษณะของการเข้าถึงโอกาสในการเข้ารับ

แต่ละคนในชุมชนย่อมมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรที่แตกต่างกันผู้ที่ได้เปรียบก็จะได้รับประโยชน์จากชุมชนมากในขณะที่ผู้เสียเปรียบได้กลายเป็นผู้ด้อยโอกาสทำให้เกิดความแตกต่างของฐานะและชนชั้นขึ้นในชุมชน Goodman Peng 1998 198 199 อ้างถึงในปัญญาเลิศไกร 2550 9 โดยเฉพาะอย่างยิ่งความแตกต่างทางด้านเศรษฐกิจที่นำไปสู่ระดับรายได้ที่แตกต่างกันบุคคลใดในชุมชนที่สามารถเข้าถึงทรัพยากรและโอกาสที่ดีย่อมมีรายได้สูงมีความร่ำรวยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ส่วนบุคคลใดไม่สามารถเข้าถึงหรือเข้าถึงทรัพยากรได้ต่ำย่อมทำให้ระดับรายได้ต่ำและมีฐานะยากจนมีคุณภาพชีวิตที่ต่ำไปด้วยเกิดความไม่เท่าเทียมกันในสังคมอย่างไรก็ตามความไม่เท่าเทียมกันจึงส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันเกิดเป็นความต้องการและการตอบสนองที่แตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สำคัญ 3 ประการปัญญาเลิศไกร 2550 910 ได้แก่ 1 สิทธิ Rights เป็นสถานะที่แสดงถึงความเป็นพลเมืองของชุมชนเป็นมนุษย์ที่มีตัวตนอยู่ในสังคมและในฐานะประชาชนของประเทศเรียกได้ว่าเป็นสิทธิ MFU CONNEXION 4 2 page 70 พลเมือง Civil Rights อันันทกัญจนพันธ์ 2544 18 เป็นสิทธิที่ประชาชนทุกคนในประเทศควรได้รับโดยเฉพาะการจัดสวัสดิการเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิกภายในชุมชนและประเทศนั้นที่สามารถดำเนินการได้ภายใต้การกำกับดูแลและให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐและภาคีที่เกี่ยวข้องโดยไม่มองข้ามสิทธิของชุมชนไป 2 ความเสมอภาค Equity เป็นลักษณะของการสนองต่อความต้องการของบุคคลให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันแต่ในทางปฏิบัติย่อมเป็นไปได้ยากเพราะมีความเกี่ยวเนื่องถึงผลประโยชน์

สวัสดิการสังคมเท่านั้น 3 ความอิสระ Freedom ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นการแสดงออกและการตัดสินใจที่จะจัดสวัสดิการด้วยตนเองจากฐานทุนของทรัพยากรที่มีอยู่ให้สามารถบริหารจัดการตนเองได้โดยไม่ถูกรบงาทางอุดมการณ์และแนวคิดถึงแม้ว่าชุมชนแต่ละแห่งจะมีความสามารถและมีอิสระในการจัดการชุมชนด้วยตนเองก็ตามหากแต่ก็หนีไม่พ้นที่จะต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากรัฐจนไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างสมบูรณ์ดังจะเห็นได้จากกา

ได้รับโดยเฉพาะการจัดสวัสดิการเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิกภายในชุมชนและประเทศนั้นที่สามารถดำเนินการได้ภายใต้การกำกับดูแลและให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐและภาคีที่เกี่ยวข้องโดยไม่มองข้ามสิทธิของชุมชนไป 2 ความเสมอภาค Equity เป็นลักษณะของการสนองต่อความต้องการของบุคคลให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันแต่ในทางปฏิบัติย่อมเป็นไปได้ยากเพราะมีความเกี่ยวเนื่องถึงผลประโยชน์และการจัดสรรทรัพยากรที่แตกต่างกันจึงกลายเป็นความเสมอภาคที่มีลักษณะของการเข้าถึงโอกาสในการเข้ารับสวัสดิการที่เท่าเทียมกันที่เป็นไปได้ในแนวคิดแต่ในทางปฏิบัติความเสมอภาคอาจมีความสัมพันธ์กับอำนาจของรัฐที่จะต้องมีข้อกำหนดปฏิบัติเสมอต้นจะเห็นได้จากกาจัดสวัสดิการของรัฐที่มุ่งเน้นให้เกิดความเสมอภาคและเท่าเทียมกันแต่โอกาสที่ประชาชนทุกคนภายในประเทศจะสามารถเข้าถึงทรัพยากรที่เท่าเทียมกันนั้นเป็นไปได้ยากรัฐจึงไม่สามารถจัดสวัสดิการให้กับประชาชนภายในประเทศได้อย่างเท่าเทียมกันได้แต่เป็นไปในลักษณะของอุดมการณ์ผ่านแนวคิดกาจัดสวัสดิการสังคมเท่านั้น 3 ความอิสระ Freedom ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นการแสดงออกและการตัดสินใจที่จะจัดสวัสดิการด้วยตนเองจากฐานทุนของทรัพยากรที่มีอยู่ให้สามารถบริหารจัดการตนเองได้โดยไม่ถูกรบงาทางอุดมการณ์และแนวคิดถึงแม้ว่าชุมชนแต่ละแห่งจะมีความสามารถและมีอิสระในการจัดการชุมชนด้วยตนเองก็ตามหากแต่ก็หนีไม่พ้นที่จะต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากรัฐจนไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างสมบูรณ์ดังจะเห็นได้จากกาจัดสวัสดิการชุมชนภายใต้โครงการต่างๆที่มีรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องจะ

ใหญ่มีการพัฒนาขึ้นมาจากกองทุนต่างๆจากการอยู่ร่วมกันในสังคมและวัฒนธรรมการเมืองการปกครองและทรัพยากรที่แตกต่างกันมีสวัสดิการแบบธรรมชาติที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเอื้ออาทรเคารพซึ่งกันและกันระหว่างคนกับคนและคนกับธรรมชาติเมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไปบทบาทของชุมชนในการดูแลกันและกันก็ลดลงแต่หลังจากสังคมไทยประสบ

และวัฒนธรรมการเมืองการปกครองและทรัพยากรที่แตกต่างกันมีสวัสดิการแบบธรรมชาติที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเอื้ออาทรเคารพซึ่งกันและกันระหว่างคนกับคนและคนกับธรรมชาติเมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไปบทบาทของชุมชนในการดูแลกันและกันก็ลดลงแต่หลังจากสังคมไทยประสบภาวะวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 ประชาชนชาวบ้านผู้นำชุมชนส่วนหนึ่งได้ร่วมกันปรึกษาหารือเพื่อร่วมกันฟื้นฟูระบบคุณค่าเดิมทุนทางสังคมที่มีอยู่มาช่วยเหลือเกื้อกูลกันในลักษณะของการจัดสวัสดิการจากฐานทุนด้านต่างๆที่มีอยู่ของชุมชนเช่นสวัสดิการจากฐานกลุ่มออมทรัพย์องค์กรการเงินวิสาหกิจชุมชนความเชื่อทางศาสนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติหลังจากสถานการณ์เศรษฐกิจดีขึ้นการรวมกลุ่มเริ่มน้อยลงจนมาถึงช่วงสถานการณ์โควิด 19 ที่ผ่านมามีเศรษฐกิจย่ำแย่อีกครั้งคนตกงานและย้ายถิ่นฐานกลับมาสู่บ้านและชุมชนการพูดถึงทุนทางสังคมการรวมกลุ่มกาจัดสรรประโยชน์ของชุมชนจึงเริ่มกลับมาวาระวิชาการสังคมมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 40 ผู้ประสานงานหลัก Corresponding Author Community Welfare for the Community Email niparat.nuknstruacth สำคัญและดำเนินการเพื่อให้สังคมเข้มแข็งและทั้ง

๓๔ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 ประชาชนชาวบ้านผู้นำชุมชนส่วนหนึ่งได้ร่วมกันปรึกษาหารือเพื่อร่วมกันฟื้นฟูระบบคุณค่าเดิมทุนทางสังคมที่มีอยู่มาช่วยเหลือเกื้อกูลกันในลักษณะของการจัดสวัสดิการจากฐานทุนด้านต่างๆที่มีอยู่ของชุมชนเช่นสวัสดิการจากฐานกลุ่มออมทรัพย์องค์กรการเงินวิสาหกิจชุมชนความเชื่อทางศาสนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติหลังจากสถานการณ์เศรษฐกิจดีขึ้นการรวมกลุ่มเริ่มน้อยลงจนมาถึงช่วงสถานการณ์โควิด 19 ที่ผ่านมาเศรษฐกิจย่ำแย่อีกครั้งคนตกงาน

ของวัฒนธรรมไทยที่ส่งเสริมให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลการดูแลซึ่งกันและกันในลักษณะของการร่วมทุกข์และสุขร่วมกันอันเป็นรากฐานดั้งเดิมของคนไทยมาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งลักษณะการจัดสวัสดิการส่วนใหญ่มาจากพื้นฐานปัจจัยสี่โดยมีบ้านและวัดที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลสวัสดิการชุมชนเนื่องจากวัดเป็นศูนย์รวมใจของชุมชนโดยมุ่งเน้นให้ผู้ได้รับความช่วยเหลือและพึ่งตนเองให้ได้ในระยะยาวด้วยรูปแบบความช่วยเหลือทั้งกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์กำลังปัญญาตามกำลังความสามารถของประชาชนสอดคล้องกับบริบทของชุมชนเนื่องจากแต่ละชุมชนของประเทศไทยมีลักษณะภูมิปัญญาและองค์ความรู้รวมทั้งสภาพแวดล้อมของบริบททางเศรษฐกิจรูปแบบของสวัสดิการส่วนใหญ่มีการพัฒนาขึ้นมาจากกองทุนต่างๆจากการอยู่ร่วมกันในสังคมและวัฒนธรรมการเมืองการปกครองและทรัพยากรที่แตกต่างกันมีสวัสดิการแบบธรรมชาติที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเอื้ออาทรเคารพซึ่งกันและกันระหว่างคนกับคนและคนกับธรรมชาติเมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไปบทบาทของชุมชนในการดูแลกันและกันก็ลดลงแต่หลังจากสังคมไทยประสบภาวะวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 ประชาชนชาวบ้านผู้นำชุมชนส่วนหนึ่งได้ร่วมกันปรึกษาหารือเพื่อร่วมกันฟื้นฟูระบบคุณค่าเดิมทุนทางสังคมที่มีอยู่มาช่วยเหลือเกื้อกูลกันในลักษณะของการจัดสวัสดิการจากฐานทุนด้านต่างๆที่มีอยู่ของชุมชนเช่นสวัสดิการจากฐานกลุ่มออมทรัพย์องค์กรการเงินวิสาหกิจชุมชนความเชื่อทางศาสนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติหลังจากสถานการณ์เศรษฐกิจดีขึ้นการรวมกลุ่มเริ่มน้อยลงจนมาถึงช่วงสถานการณ์โควิด 19 ที่ผ่านมาเศรษฐกิจย่ำแย่อีกครั้งคนตกงานและย้ายถิ่นฐานกลับบ้านมาสู่บ้านและชนบทการพูดถึงทุนทางสังคมการรวมกลุ่ม

และย้ายถิ่นฐานกลับบ้านมาสู่บ้านและชนบทการพูดถึงทุนทางสังคมการรวมกลุ่มการจัดสรรประโยชน์ของชุมชนจึงเริ่มกลับมาสำคัญและดำเนินการเพื่อให้สังคมเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้อีกครั้งพร้อมกับมีการแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมขึ้นมาขับเคลื่อนทั้งในระดับชาติระดับจังหวัดและระดับชุมชนเกิดการกระจายตัวของกองทุนสวัสดิการชุมชนในทุกภูมิภาคมุ่งให้ชุมชนได้พึ่งพาตนเองหลายชุมชนประสบความสำเร็จในการจัดสวัสดิการของตนเองและสามารถดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

หลังจากสถานการณ์เศรษฐกิจดีขึ้นการรวมกลุ่มเริ่มน้อยลงจนมาถึงช่วงสถานการณ์โควิด 19 ที่ผ่านมาเศรษฐกิจย่ำแย่อีกครั้งคนตกงานและย้ายถิ่นฐานกลับบ้านมาสู่บ้านและชนบทการพูดถึงทุนทางสังคมการรวมกลุ่มการจัดสรรประโยชน์ของชุมชนจึงเริ่มกลับมาวารสารวิชาการสังคมมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 40 ผู้ประสานงานหลัก Corresponding Author Community Welfare for the Community Email niparat.nuknstruacth สำคัญและดำเนินการเพื่อให้สังคมเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้อีกครั้งพร้อมกับมีการแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมขึ้นมาขับเคลื่อนทั้งในระดับชาติระดับจังหวัดและระดับชุมชนเกิดการกระจายตัวของกองทุนสวัสดิการชุมชนในทุกภูมิภาคมุ่งให้ชุมชนได้พึ่งพาตนเองหลายชุมชนประสบความสำเร็จในการจัดสวัสดิการของตนเองและสามารถดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเนื่องแนวคิดเกี่ยวกับชุมชนความหมายของคำว่าชุมชน community ซึ่งเป็นตัวแสดงของสวัสดิการชุมชนชนบทไทยคำว่าชุมชนนั้นถูกนิยามใน 2 ขอบเขต Dumham 1985 p23 1 อาณาเขตตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เช่นหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดเป็นต้นและ 2 ขอบเขตการให้บริการหรือชุมชนตามหน้าที่ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของกลุ่มบุคคลต่างๆเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้บริการสังคมด้านต่างๆในนามสถาบันทางสังคมเช่นกลุ่มชมรมชมรมมูลนิธิสโมสรสมาคมเป็นต้นซึ่ง McKnight อธิบายว่าชุมชนมีเอกลักษณ์โดยโครงสร้างของคนในระดับสามัญชนหรือพลเมืองที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาของตนเองด้วยการสร้างนวัตกรรมของตนเป็นเหมือนคนระดับจุลภาคของการอยู่ร่วมกันแบบพบปะกัน Face to Face เป็นประจำอย่างมีการเท่าเทียมกันและมีเครือข่ายที่เรียก

เนื่อง๓๙โครงการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จการจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรชุมชน๒๐ได้กำหนดรูปแบบของการจัดสวัสดิการโดยชุมชนเอาไว้ 7 รูปแบบด้วยกันคือ 1 รูปแบบการจัดสวัสดิการจากฐานองค์กรการเงินชุมชนโดยรูปแบบดังกล่าวนี้จะใช้กลุ่มออมทรัพย์หรือกลุ่มองค์กรการเงินชุมชนเป็นพื้นฐานสำคัญในการจัดสวัสดิการชุมชนโดยใช้ฐานเงินออมจากสมาชิกหรือทรัพยากรของกลุ่มเป็นตัวตั้งต้นในการจัดสวัสดิการจึงทำให้รูปแบบการจัดสวัสดิการสามารถทำได้ง่าย

เสี่ยสละเพื่อส่วนรวมเป็นที่ยอมรับของสมาชิกในชุมชนและมีความสามารถในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ให้แก่ผู้อื่นพร้อมๆกับกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาการมีส่วนร่วมของสมาชิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสวัสดิการชุมชนที่จะประสบความสำเร็จในระดับสูงจะต้องได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากสมาชิกภายในชุมชนระดับสูงด้วยและการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายอันประกอบด้วยสมาชิกภายในชุมชนชุมชนใกล้เคียงและศาสนสถานต่างๆซึ่งได้แก่วัดมีสยิดและโบสถ์ที่ตั้งอยู่และหน่วยงานราชการสถานศึกษาภาคีเครือข่ายทำหน้าที่ให้คำปรึกษาให้ความรู้ที่สำคัญและให้ปัจจัยสนับสนุนที่ขาดต่อการพัฒนาสวัสดิการชุมชนและเสริมสร้างให้ชุมชนอยู่ได้อย่างเข้มแข็งรูปแบบของการจัดสวัสดิการชุมชนโครงการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จการจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรชุมชนชัยพรทิบูลศิริ 2549 5260 ได้กำหนดรูปแบบของการจัดสวัสดิการโดยชุมชนเอาไว้ 7 รูปแบบด้วยกันคือปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคมมีถุนายน 2561 การพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ 63 วารสารวิชาการสังคมมนุษยศาสตร์ราชภัฏนครศรีธรรมราช 43 ผู้ประสานงานหลัก Corresponding Author Community Welfare for the Community Email niparat.nuknstruacth 1 รูปแบบการจัดสวัสดิการจากฐานองค์กรการเงินชุมชนโดยรูปแบบดังกล่าวนี้จะใช้กลุ่มออมทรัพย์หรือกลุ่มองค์กรการเงินชุมชนเป็นพื้นฐานสำคัญในการจัดสวัสดิการชุมชนโดยใช้ฐานเงินออมจากสมาชิกหรือทรัพยากรของกลุ่มเป็นตัวตั้งต้นในการจัดสวัสดิการจึงทำให้รูปแบบการจัดสวัสดิการสามารถทำได้ง่ายหลากหลาย

หลากหลายและมีความสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของชุมชนชนนั้
 องค์กรการเงินชุมชนบางประเภทตั้งมาเพื่อสร้างสวัสดิการโดยเฉพาะหรืออาจ
 กล่าวได้ว่าเงินเป็นเครื่องมือเป้าหมายคือสวัสดิการชุมชน 2 รูปแบบการจัด
 สวัสดิการชุมชนโดยฐานการผลิตธุรกิจชุมชนรูปแบบดังกล่าวเริ่มจากฐาน
 ภูมิปัญญาดั้งเดิมในการทำมาหากินเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์งานหัตถกรรมทอผ้าการ
 แปรรูปอาหารฯลฯประกอบกับการศึกษาฐานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการ
 สนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อกลุ่มมีความขยายตัว

และศาสนสถานต่างๆซึ่งได้แก่วัดมัสยิดและโบสถ์ที่ตั้งอยู่และหน่วยงานราชการ
 สถานศึกษาภาคีเครือข่ายทำหน้าที่ให้คำปรึกษาให้ความรู้ที่สำคัญและให้ปัจจัย
 สนับสนุนที่จำเป็นต่อการพัฒนาสวัสดิการชุมชนและเสริมสร้างให้ชุมชนอยู่ได้
 อย่างเข้มแข็งรูปแบบของการจัดสวัสดิการชุมชนโครงการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
 ความสำเร็จการจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรชุมชนชัยพรพิบูลศิริ 2549 5260
 ได้กำหนดรูปแบบของการจัดสวัสดิการโดยชุมชนเอาไว้ 7 รูปแบบด้วยกันคือปีที่
 6 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคมมีถุนายน 2561 การพัฒนาการบริหารจัดการกองทุน
 สวัสดิการชุมชนอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ 63 วารสารวิชาการสังคม
 มนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 43 ผู้ประสานงานหลัก
 Corresponding Author Community Welfare for the Community
 Email niparat nuk nstruacth 1 รูปแบบการจัดสวัสดิการจากฐานองค์กรการ
 เงินชุมชนโดยรูปแบบดังกล่าวนี้จะใช้กลุ่มออมทรัพย์หรือกลุ่มองค์กรการเงิน
 ชุมชนเป็นพื้นฐานสำคัญในการจัดสวัสดิการชุมชนโดยใช้ฐานเงินออมจาก
 สมาชิกหรือทรัพยากรของกลุ่มเป็นตัวตั้งต้นในการจัดสวัสดิการจึงทำให้รูปแบบ
 การจัดสวัสดิการสามารถทำได้หลากหลายและมีความสอดคล้องกับปัญหา
 ความต้องการของชุมชนชนนั้องค์กรการเงินชุมชนบางประเภทตั้งมาเพื่อสร้าง
 สวัสดิการโดยเฉพาะหรืออาจกล่าวได้ว่าเงินเป็นเครื่องมือเป้าหมายคือสวัสดิการ
 ชุมชน 2 รูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนโดยฐานการผลิตธุรกิจชุมชนรูปแบบดัง
 กล่าวเริ่มจากฐานภูมิปัญญาดั้งเดิมในการทำมาหากินเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์งานหัต
 กรรมทอผ้าการแปรรูปอาหารฯลฯประกอบกับการศึกษาฐานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 และการสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อกลุ่มมีความขยายตัวและประสม

และประสบความสำเร็จในทางอาชีพมากขึ้นก็จะสามารถจัดสวัสดิการให้กับลูก
 สมาชิกได้แต่ทั้งนี้เองรูปแบบดังกล่าวนี้ก็ยังคงต้องอาศัยฐานการออมจาก
 สมาชิกในช่วงแรกก่อนที่จะขยายตัวในเรื่องธุรกิจซึ่งคล้ายกับสหกรณ์การเกษตร
 3 รูปแบบการจัดสวัสดิการโดยฐานทรัพยากรธรรมชาติรูปแบบการจัดสวัสดิการ
 ดังกล่าวเป็นการจัดสวัสดิการโดยอาศัยฐานของทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลัก
 โดยอาศัยแนวคิดคนดูแลทรัพยากรทรัพยากรเลี้ยงคนซึ่งแนวคิดดังกล่าวถือเอา
 ทรัพยากรเป็นปัจจัย

โดยเฉพาะหรืออาจกล่าวได้ว่าเงินเป็นเครื่องมือเป้าหมายคือสวัสดิการชุมชน 2
 รูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนโดยฐานการผลิตธุรกิจชุมชนรูปแบบดังกล่าวเริ่ม
 จากฐานภูมิปัญญาดั้งเดิมในการทำมาหากินเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์งานหัตถกรรมทอ
 ผ้าการแปรรูปอาหารฯลฯประกอบกับการศึกษาฐานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการ
 สนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อกลุ่มมีความขยายตัวและประสบความสำเร็จ
 ในทางอาชีพมากขึ้นก็จะสามารถจัดสวัสดิการให้กับลูกสมาชิกได้แต่ทั้งนี้
 เองรูปแบบดังกล่าวนี้ก็ยังคงต้องอาศัยฐานการออมจากสมาชิกในช่วงแรกก่อนที่
 จะขยายตัวในเรื่องธุรกิจซึ่งคล้ายกับสหกรณ์การเกษตร 3 รูปแบบการจัด
 สวัสดิการโดยฐานทรัพยากรธรรมชาติรูปแบบการจัดสวัสดิการดังกล่าวเป็นการ
 จัดสวัสดิการโดยอาศัยฐานของทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลักโดยอาศัยแนวคิด
 คนดูแลทรัพยากรทรัพยากรเลี้ยงคนซึ่งแนวคิดดังกล่าวถือเอาทรัพยากรเป็น
 ปัจจัยสี่ของชุมชนการที่ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายทำให้ชุมชนขาด
 สวัสดิการที่สามารถหาได้จากป่าที่เป็นเหมือนร้านค้าของชุมชนทำให้ชุมชนต้อง
 เข้ามาอนุรักษ์และพิทักษ์ทรัพยากรในชุมชนทำให้ความอุดมสมบูรณ์ใกล้ดินมา
 ชุมชนมีแหล่งอาหารมั่นคงลดรายจ่ายและสร้างรายได้จากทรัพยากรเหล่านั้นใน
 ชุมชน 4 รูปแบบการจัดสวัสดิการโดยฐานชุมชนเมืองถึงแม้ว่าชุมชนเมืองจะ
 สามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐและเอกชนที่มีอยู่ในระบบอยู่แล้วนั้นแต่ยังคงมี
 ชุมชนแออัดที่ซ่อนอยู่ชุมชนเมืองอีกชั้นหนึ่งหรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นชุมชนของ
 ผู้มีรายได้น้อยซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นแรงงานนอกระบบที่ไม่อยู่ในข่ายที่จะได้รับ
 สวัสดิการเหมือนที่ใดกล่าวมาแล้วสวัสดิการที่สำคัญของชาวชุมชนแออัดคือ
 เรื่องที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นทั้งที่ทำงาน

สี่ของชุมชนการที่ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายทำให้ชุมชนขาดสวัสดิการที่
 สามารถหาได้จากป่าที่เป็นเหมือนร้านค้าของชุมชนทำให้ชุมชนต้องเข้ามา
 อนุรักษ์และพิทักษ์ทรัพยากรในชุมชนทำให้ความอุดมสมบูรณ์ใกล้ดินมา
 ชุมชนมีแหล่งอาหารมั่นคงลดรายจ่ายและสร้างรายได้จากทรัพยากรเหล่านั้นในชุมชน
 4 รูปแบบการจัดสวัสดิการโดยฐานชุมชนเมืองถึงแม้ว่าชุมชนเมืองจะสามารถ
 เข้าถึงสวัสดิการของรัฐและเอกชนที่มีอยู่ในระบบอยู่แล้วนั้นแต่ยังคงมีชุมชน
 แออัดที่ซ่อนอยู่ชุมชน

โดยฐานการผลิตธุรกิจชุมชนรูปแบบดังกล่าวเริ่มจากฐานภูมิปัญญาดั้งเดิมใน
 การทำมาหากินเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์งานหัตถกรรมทอผ้าการแปรรูปอาหารฯลฯ
 ประกอบกับการศึกษาฐานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสนับสนุนของหน่วยงานที่
 เกี่ยวข้องเมื่อกลุ่มมีความขยายตัวและประสบความสำเร็จในทางอาชีพมากขึ้นก็
 จะสามารถจัดสวัสดิการให้กับลูกสมาชิกได้แต่ทั้งนี้เองรูปแบบดังกล่าวนี้ก็ยังคง
 ต้องอาศัยฐานการออมจากสมาชิกในช่วงแรกก่อนที่ จะขยายตัวในเรื่องธุรกิจซึ่ง
 คล้ายกับสหกรณ์การเกษตร 3 รูปแบบการจัดสวัสดิการโดยฐาน
 ทรัพยากรธรรมชาติรูปแบบการจัดสวัสดิการดังกล่าวเป็นการจัดสวัสดิการโดย
 อาศัยฐานของทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลักโดยอาศัยแนวคิดคนดูแลทรัพยากร
 ทรัพยากรเลี้ยงคนซึ่งแนวคิดดังกล่าวถือเอาทรัพยากรเป็นปัจจัยสี่ของชุมชนการ
 ที่ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายทำให้ชุมชนขาดสวัสดิการที่สามารถหาได้จาก
 ป่าที่เป็นเหมือนร้านค้าของชุมชนทำให้ชุมชนต้องเข้ามาอนุรักษ์และพิทักษ์
 ทรัพยากรในชุมชนทำให้ความอุดมสมบูรณ์ใกล้ดินมาชุมชนมีแหล่งอาหาร
 มั่นคงลดรายจ่ายและสร้างรายได้จากทรัพยากรเหล่านั้นในชุมชน 4 รูปแบบการ
 จัดสวัสดิการโดยฐานชุมชนเมืองถึงแม้ว่าชุมชนเมืองจะสามารถเข้าถึงสวัสดิการ
 ของรัฐและเอกชนที่มีอยู่ในระบบอยู่แล้วนั้นแต่ยังคงมีชุมชนแออัดที่ซ่อนอยู่
 ชุมชนเมืองอีกชั้นหนึ่งหรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นชุมชนของผู้มีรายได้น้อยซึ่งคน
 กลุ่มนี้เป็นแรงงานนอกระบบที่ไม่อยู่ในข่ายที่จะได้รับสวัสดิการเหมือนที่ใดกล่าว
 มาแล้วสวัสดิการที่สำคัญของชาวชุมชนแออัดคือเรื่องที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นทั้งที่
 ทำงานและที่พักอาศัยในเวลาเดียวกันซึ่งชาวชุมชนแออัดมองว่าจะทำอย่างไรให้
 ชุมชนแออัดสามารถ

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

เมืองอีก๑๓นิภารัตนันักตรีพงศสวัสดิการชุมชนเพื่อชุมชนวารสารวิชาการสังคม มนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชปี 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคมธันวาคม 2563 3753 ๒๐ชัยพรพิบูลศิริการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จการจัด สวัสดิการสังคมขององค์กรชุมชนวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ปีที่ 48 ฉบับที่ 1 2008 5784

เดี่ยวหากแต่สามารถบูรณาการสวัสดิการชุมชนร่วมกับนโยบายและแผนงานของ ภาครัฐและเอกชนทั้งในระดับชาติระดับจังหวัดและระดับชุมชนให้เกิดเครือข่าย ความร่วมมือด้านสวัสดิการชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองของชุมชนอย่างยั่งยืนได้ ข้อเสนอแนะสามารถนำผลการศึกษาเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการ คนในชุมชนการพัฒนาผู้นำการจัดสวัสดิการชุมชนเพื่อการสร้างสมดุล ระหว่างผู้ให้และผู้รับและสร้างชุมชนให้เข้มแข็งวารสารวิชาการสังคมมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 52 ผู้ประสานงานหลัก Corresponding Author Community Welfare for the Community Email niparat nuk nstruacth บรรณานุกรมจินตนาเจริญวิริยะภาพและคณะ 2546 เครือข่าย กองทุนหมุนเวียนชาวบ้านสงขลาบูรณาการที่ใช่เงินเป็นเครื่องมือสร้างสวัสดิการ ชุมชนกรุงเทพฯสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนชัยพรพิบูลศิริ 2551 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จการจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรชุมชน วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ปริญาเลิศไกร 2550 แนวคิดและรูปแบบการจัด สวัสดิการชุมชน

๓๕ชั้นหนึ่งหรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นชุมชนของผู้มีรายได้น้อยซึ่งคนกลุ่มนี้เป็น แรงงานนอกระบบที่ไม่อยู่ในข่ายที่จะได้รับสวัสดิการเหมือนที่ได้กล่าวมาแล้ว สวัสดิการที่สำคัญของชาวชุมชนแออัดคือเรื่องที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นทั้งที่ทำงาน และที่พักอาศัยในเวลาเดียวกันซึ่งชาวชุมชนแออัดมองว่าจะทำอย่างไรให้ชุมชน แออัดสามารถอยู่ได้อย่างมั่นคงและอยู่ร่วมกันกับชุมชนเมืองได้อย่างมีศักดิ์ศรี สวัสดิการที่ชุมชนแออัดจัดเช่นการพัฒนาสภาพ

นี้เป็นแรงงานนอกระบบที่ไม่อยู่ในข่ายที่จะได้รับสวัสดิการเหมือนที่ได้กล่าวมา แล้วสวัสดิการที่สำคัญของชาวชุมชนแออัดคือเรื่องที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นทั้งที่ทำงาน และที่พักอาศัยในเวลาเดียวกันซึ่งชาวชุมชนแออัดมองว่าจะทำอย่างไรให้ ชุมชนแออัดสามารถอยู่ได้อย่างมั่นคงและอยู่ร่วมกันกับชุมชนเมืองได้อย่างมี ศักดิ์ศรีสวัสดิการที่ชุมชนแออัดจัดเช่นการพัฒนาสภาพแวดล้อมการจัดการขยะ โดยชุมชนขยะแลกเงินวารสารวิถีสังคมมนุษย์ Journal of The Way Human Society วารสารวิชาการสังคมมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 44 ผู้ ประสานงานหลัก Corresponding Author Community Welfare for the Community Email niparat nuk nstruacth 5 รูปแบบการจัดสวัสดิการผู้สูง อายุโดยผู้สูงอายุสวัสดิการรูปแบบดังกล่าวในปัจจุบันจะเป็นการดำเนินการโดย ภาครัฐเป็นส่วนสำคัญเช่นการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแต่รูปแบบสวัสดิการโดยผู้ สูงอายุของชุมชนจะอยู่ในรูปของการดูแลซึ่งกันและกันการเอาใจใส่สุขภาพของ ผู้สูงอายุโดยคนในชุมชนมากกว่าปัจจัยเรื่องเงินทองเช่นการให้อาสาสมัคร ชุมชนเข้ามาดูแลสุขภาพผู้สูงอายุทุกเดือนตรวจสุขภาพวัดความดันชั่งกามพูด คอยเป็นต้นเพื่อให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุซึ่งในบาง ขณะอยู่ลำพังและต้องการความช่วยเหลือ 6 รูปแบบการจัดสวัสดิการผู้ยาก ล่าบากโดยเครือข่ายองค์กรชุมชนการจัดสวัสดิการรูปแบบนี้ได้รับการสนับสนุนโด สำนักรงานกองทุนเพื่อสังคม SIF สนับสนุนงบประมาณโดยจัดตั้งกองทุน สงเคราะห์กองทุนหมุนเวียนซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ผู้ยากลำบากในชุมชนเป็น หลักการสนับสนุนงานให้ทำโดยจะประสานความร่วมมือกับเครือข่ายองค์กร

คยเป็นต้นเพื่อให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุซึ่งในบาง ขณะอยู่ลำพังและต้องการความช่วยเหลือ 6 รูปแบบการจัดสวัสดิการผู้ยาก ล่าบากโดยเครือข่ายองค์กรชุมชนการจัดสวัสดิการรูปแบบนี้ได้รับการสนับสนุน โดสำนักงานกองทุนเพื่อสังคม SIF สนับสนุนงบประมาณโดยจัดตั้งกองทุน สงเคราะห์กองทุนหมุนเวียนซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ผู้ยากลำบากในชุมชนเป็น หลักการสนับสนุนงานให้ทำโดยจะประสานความร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรชุมชน นั้นๆเช่นเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอ

แวดล้อมการจัดการขยะโดยชุมชนขยะแลกเงินวารสารวิถีสังคมมนุษย์ Journal of The Way Human Society วารสารวิชาการสังคมมนุษย์มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครศรีธรรมราช 44 ผู้ประสานงานหลัก Corresponding Author Community Welfare for the Community Email niparat nuk nstruacth 5 รูปแบบการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุโดยผู้สูงอายุสวัสดิการรูปแบบดัง กล่าวในปัจจุบันจะเป็นการดำเนินการโดยภาครัฐเป็นส่วนสำคัญเช่นการรับเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุแต่รูปแบบสวัสดิการโดยผู้สูงอายุของชุมชนจะอยู่ในรูปของการ ดูแลซึ่งกันและกันการเอาใจใส่สุขภาพของผู้สูงอายุโดยคนในชุมชนมากกว่า ปัจจัยเรื่องเงินทองเช่นการให้อาสาสมัครชุมชนเข้ามาดูแลสุขภาพผู้สูงอายุทุก เดือนตรวจสุขภาพวัดความดันชั่งกามพูดคยเป็นต้นเพื่อให้ชุมชนตระหนักถึง ความสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุซึ่งในบางขณะอยู่ลำพังและต้องการความช่วยเหลือ 6 รูปแบบการจัดสวัสดิการผู้ยากลำบากโดยเครือข่ายองค์กรชุมชนการจัด สวัสดิการรูปแบบนี้ได้รับการสนับสนุนโดสำนักงานกองทุนเพื่อสังคม SIF สนับสนุนงบประมาณ โดยจัดตั้งกองทุนสงเคราะห์กองทุนหมุนเวียนซึ่งส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่ผู้ยากลำบากในชุมชนเป็นหลักการสนับสนุนงานให้ทำโดยจะ ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรชุมชนนั้นๆเช่นเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอ็ดส เครือข่ายอาสาสมัครชุมชนเป็นต้นเพื่อนำเงินไปจ่ายเป็นสวัสดิการการศึกษาเด็ก คนชราคนพิการผู้ติดเชื้อมอกเหนือจากนั้นจะอยู่ในรูปของกรสมทบทุนกองทุน สวัสดิการชุมชน Matching Fund เป็นการสมทบในอัตรา 1 1 ตามวงเงิน กองทุนสวัสดิการของกลุ่มที่มีอยู่เดิมโดยมีเงินในไว้ว่าจะต้องให้เฉพาะต่อผลที่ เกิดขึ้นและต้องรับผิดชอบสวัสดิการของผู้ด้อยโอกาสให้ครอบคลุม

ดส์เครือข่ายอาสาสมัครชุมชนเป็นต้นเพื่อนำเงินไปจ่ายเป็นสวัสดิการการศึกษาเด็กคนชราคนพิการผู้ดัดจริตนอกเหนือจากนั้นจะอยู่ในรูปของการสมทบทุนกองทุนสวัสดิการชุมชน Matching Fund เป็นการสมทบในอัตรา 1:1 ตามวงเงินกองทุนสวัสดิการของกลุ่มที่มีอยู่เดิม โดยมีเงินไขว่จะต้องใช้เฉพาะดอกผลที่เกิดขึ้นและต้องรับผิดชอบสวัสดิการของผู้ด้อยโอกาสให้ครอบคลุมกับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มด้วย 7 รูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนโดยธุรกิจ

ถึงความสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุซึ่งในบางขณะอยู่ลำพังและต้องการความช่วยเหลือ 6 รูปแบบการจัดสวัสดิการผู้ยากลำบากโดยเครือข่ายองค์กรชุมชน การจัดสวัสดิการรูปแบบนี้ได้รับการสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนเพื่อสังคม SIF สนับสนุนงบประมาณโดยจัดตั้งกองทุนสงเคราะห์กองทุนหมุนเวียนซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ผู้ยากลำบากในชุมชนเป็นหลักการสนับสนุนงานให้ทำโดยจะประสานความร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรชุมชนอื่นๆเช่นเครือข่ายผู้ดัดจริตเอ็ดส์ เครือข่ายอาสาสมัครชุมชนเป็นต้นเพื่อนำเงินไปจ่ายเป็นสวัสดิการการศึกษาเด็กคนชราคนพิการผู้ดัดจริตนอกเหนือจากนั้นจะอยู่ในรูปของการสมทบทุนกองทุนสวัสดิการชุมชน Matching Fund เป็นการสมทบในอัตรา 1:1 ตามวงเงินกองทุนสวัสดิการของกลุ่มที่มีอยู่เดิม โดยมีเงินไขว่จะต้องใช้เฉพาะดอกผลที่เกิดขึ้นและต้องรับผิดชอบสวัสดิการของผู้ด้อยโอกาสให้ครอบคลุมกับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มด้วย 7 รูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนโดยธุรกิจชุมชนการทำธุรกิจชุมชนจะมีเป้าหมายอยู่ที่การทำกำไรเช่นเดียวกับธุรกิจโดยทั่วไปนอกเหนือจากนั้นคือการช่วยเหลือสมาชิกในชุมชนอีกทางหนึ่งซึ่งเป็นแนวทางในการพึ่งพาตนเองและอยู่ร่วมกันของชุมชนโดยการจัดสวัสดิการของธุรกิจชุมชนนี้จะอยู่ในรูปของการนำผลกำไรมาจัดสรรเป็นสวัสดิการเช่นในบางกองทุนนำผลกำไรมาจัดสรรในรูปของเงินปันผลหรือในบางธุรกิจชุมชนนำไปจัดเป็นสวัสดิการในรูปของสิ่งของให้กับสมาชิกหรือการนำไปสร้างกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ให้กับชุมชนเป็นต้นหรืออาจกล่าวได้ว่ารูปแบบดังกล่าวนี้เป็นการใช้กำไรอย่างมีคุณภาพเพื่อให้เกิด

ชุมชนการทำธุรกิจชุมชนจะมีเป้าหมายอยู่ที่การทำกำไรเช่นเดียวกับธุรกิจโดยทั่วไปนอกเหนือจากนั้นคือการช่วยเหลือสมาชิกในชุมชนอีกทางหนึ่งซึ่งเป็นแนวทางในการพึ่งพาตนเองและอยู่ร่วมกันของชุมชนโดยการจัดสวัสดิการของธุรกิจชุมชนนี้จะอยู่ในรูปของการนำผลกำไรมาจัดสรรเป็นสวัสดิการเช่นในบางกองทุนนำผลกำไรมาจัดสรรในรูปของเงินปันผลหรือในบางธุรกิจชุมชนนำไปจัดเป็นสวัสดิการในรูปของสิ่งของให้กับสมาชิกหรือการนำไปสร้าง

ถึงความสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุซึ่งในบางขณะอยู่ลำพังและต้องการความช่วยเหลือ 6 รูปแบบการจัดสวัสดิการผู้ยากลำบากโดยเครือข่ายองค์กรชุมชน การจัดสวัสดิการรูปแบบนี้ได้รับการสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนเพื่อสังคม SIF สนับสนุนงบประมาณโดยจัดตั้งกองทุนสงเคราะห์กองทุนหมุนเวียนซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ผู้ยากลำบากในชุมชนเป็นหลักการสนับสนุนงานให้ทำโดยจะประสานความร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรชุมชนอื่นๆเช่นเครือข่ายผู้ดัดจริตเอ็ดส์ เครือข่ายอาสาสมัครชุมชนเป็นต้นเพื่อนำเงินไปจ่ายเป็นสวัสดิการการศึกษาเด็กคนชราคนพิการผู้ดัดจริตนอกเหนือจากนั้นจะอยู่ในรูปของการสมทบทุนกองทุนสวัสดิการชุมชน Matching Fund เป็นการสมทบในอัตรา 1:1 ตามวงเงินกองทุนสวัสดิการของกลุ่มที่มีอยู่เดิม โดยมีเงินไขว่จะต้องใช้เฉพาะดอกผลที่เกิดขึ้นและต้องรับผิดชอบสวัสดิการของผู้ด้อยโอกาสให้ครอบคลุมกับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มด้วย 7 รูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนโดยธุรกิจชุมชนการทำธุรกิจชุมชนจะมีเป้าหมายอยู่ที่การทำกำไรเช่นเดียวกับธุรกิจโดยทั่วไปนอกเหนือจากนั้นคือการช่วยเหลือสมาชิกในชุมชนอีกทางหนึ่งซึ่งเป็นแนวทางในการพึ่งพาตนเองและอยู่ร่วมกันของชุมชนโดยการจัดสวัสดิการของธุรกิจชุมชนนี้จะอยู่ในรูปของการนำผลกำไรมาจัดสรรเป็นสวัสดิการเช่นในบางกองทุนนำผลกำไรมาจัดสรรในรูปของเงินปันผลหรือในบางธุรกิจชุมชนนำไปจัดเป็นสวัสดิการในรูปของสิ่งของให้กับสมาชิกหรือการนำไปสร้างกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ให้กับชุมชนเป็นต้นหรืออาจกล่าวได้ว่ารูปแบบดังกล่าวนี้เป็นการใช้กำไรอย่างมีคุณภาพเพื่อให้เกิด

เข้มแข็งผู้คนเอื้ออาทรต่อกันตามวิถีของคนไทยที่ไม่เคยทิ้งกันสวัสดิการชุมชนจึงมีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างหลักประกันให้กับสมาชิกในชุมชนจากฐานทุนทางสังคมวัฒนธรรมและทรัพยากรที่ชุมชนมีอยู่ให้เกิดการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นสวัสดิการชุมชนขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับชุมชนภูมิภาคและประเทศให้เกิดการพึ่งพาตนเองเกิดความรักการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันภายในชุมชนเกิดการฟื้นฟู

ว่ามีการบริการทางสังคมการประกันสังคมและทุกคนมีสิทธิที่จะเข้าถึงได้รับบริการอย่างทั่วถึงคำว่าสวัสดิการมีการให้ความหมายว่าการให้สิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ทำงานมีชีวิตและสภาพวารสารวิชาการสังคมมนุษยสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 51 ผู้ประสานงานหลัก Corresponding Author Community Welfare for the Community Email niparat.nuknstruacth ความเป็นอยู่ที่ดีและสะดวกสบายเช่นสถานพยาบาลที่พักอาศัยจัดรถรับส่งเมื่อเป็นเช่นนี้รัฐจึงเข้ามาจัดการเพื่อให้เกิดความมั่นคงของคนในสังคม เช่นการจัดสวัสดิการโดยรัฐสวัสดิการชุมชนจึงมีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างหลักประกันให้กับสมาชิกในชุมชนจากฐานทุนทางสังคมวัฒนธรรมและทรัพยากรที่ชุมชนมีอยู่ให้เกิดการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นสวัสดิการชุมชนขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับชุมชนภูมิภาคและประเทศให้เกิดการพึ่งพาตนเองเกิดความรักการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันภายในชุมชนเกิดการฟื้นฟูระบบคุณค่าหรือทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิมในชุมชนในการมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยสมาชิกทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆของกลุ่มเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในชุมชนเกิดการขยายการเรียนรู้การจัดสวัสดิการนำไปสู่การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหันมาให้ความสนใจในการจัดสวัสดิการชุมชนมากขึ้นเป็นทางเลือกที่ช่วยให้รอดของชุมชนในการสร้างหลักประกันทางสังคมในชุมชน

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

๓ระบบคุณค่าหรือทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิมในชุมชนในการมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยสมาชิกทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆของกลุ่มเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในชุมชนเกิดการขยายการเรียนรู้การจัดสวัสดิการนำไปสู่การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 233 แนวคิดการเสริมพลังทางสังคมการเสริมสร้างพลังทางสังคม Social Empowerment

สวัสดิการเป็นการให้สิ่งเอื้ออำนวยให้ผู้คนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและสะดวกสบายเช่นการพยาบาลที่พิทักษ์การจลาจลเดินทางการศึกษาอบรมส่งเสริมการมีอาชีพมีงานทำหมายความว่าการบริการทางสังคมการประกันสังคมและทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงได้รับบริการอย่างทั่วถึงคำว่าสวัสดิการมีการให้ความหมายว่าการให้สิ่งเอื้ออำนวยให้ผู้ทำงานมีชีวิตและสภาพวารสารวิชาการสังคมมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 51 ผู้ประสานงานหลัก Corresponding Author Community Welfare for the Community Email niparat nuk nstruacth ความเป็นอยู่ที่ดีและสะดวกสบายเช่นสถานพยาบาลที่พิทักษ์จัดกรรับส่งเมื่อเป็นเช่นนี้รัฐจึงเข้ามาจัดการเพื่อให้เกิดความมั่นคงของคนในสังคมเช่นการจัดสวัสดิการโดยรัฐสวัสดิการชุมชนจึงมีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างหลักประกันให้กับสมาชิกในชุมชนจากฐานทุนทางสังคมวัฒนธรรมและทรัพยากรที่ชุมชนมีอยู่ให้เกิดการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นสวัสดิการชุมชนขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับชุมชนภูมิภาคและประเทศให้เกิดการพึ่งพาตนเองเกิดความรักการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันภายในชุมชนเกิดการฟื้นฟูระบบคุณค่าหรือทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิมในชุมชนในการมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยสมาชิกทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆของกลุ่มเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในชุมชนเกิดการขยายการเรียนรู้การจัดสวัสดิการนำไปสู่การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหัน

เป็นศักยภาพที่แสดงให้เห็นและมีปฏิสัมพันธ์ในบริบทของความสัมพันธ์ทางสังคมขอบเขตการสร้างเสริมความสามารถเฉพาะตัวของปัจเจกบุคคลและศักยภาพในการถ่ายทอดสู่สังคมโดยความสัมพันธ์ทางสังคมพลังเป็นความสามารถในการควบคุมชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองการควบคุมการตัดสินใจและควบคุมทรัพยากรที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองพลังไม่อาจให้กันได้ต้องสร้างเองแต่ช่วยกันได้โดยทั่วไปเรียกว่าการเสริมพลัง Empowerment การเสริมพลังจะต้องเริ่มจากการมองเห็นคุณค่า

งานต่างๆและการสนับสนุนจากบุคคลภายนอกที่มีความรู้และทักษะในการเสริมพลังชุมชนเพื่อให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพตามที่ชุมชนคาดหวังด้วยเหตุนี้กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพในระดับชุมชนจึงจำเป็นต้องหันมาให้ความสนใจเรื่องของการเสริมพลังชุมชนเพื่อให้ลุกขึ้นมาจัดการกับสุขภาพของตนเองมากขึ้นแนวคิดเรื่องการเสริมพลังจึงเป็นแนวคิดที่ได้รับความนิยมในแวดวงนักวิชาการและนักพัฒนาอย่างมากเพราะเป็นแนวคิดที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงงานพัฒนาจากเดิมที่ภาครัฐเป็นผู้ทำให้ไปสู่มหาชนของผู้อำนวยความสะดวกเพื่อกระตุ้นให้ชุมชนได้ใช้ศักยภาพของตนเองในการจัดการสิ่งต่างๆตามที่ตนเองปรารถนาแนวคิดว่าการเสริมพลังอำนาจพลังในที่นี้หมายถึงความสามารถในการควบคุมชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองรวมทั้งสุขภาพและปัจจัยกำหนดสุขภาพทั้งการควบคุมการตัดสินใจและควบคุมทรัพยากรที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองพลังไม่อาจให้กันได้ต้องสร้างเองแต่ช่วยกันได้โดยทั่วไปเรียกว่าการเสริมพลัง Empowerment Srirattanaball 2017 การเสริมพลังจะต้องเริ่มจากการมองเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์เพราะผู้ที่ถูกเสริมพลังมักมองว่าตัวเองเป็นคนไร้คุณค่าไร้ความสามารถส่วนหนึ่งเกิดจากกระบวนการปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มคนที่มียุทธศาสตร์สูงกว่าทำให้เกิดการกดทับคนบางกลุ่มจนทำให้มองว่าตนเองเป็นผู้ต่ำต้อยด้อยค่าไม่สามารถคิดหรือทำอะไรเพื่อการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองได้นอกจากต้องพึ่งพาผู้อื่น Freire 1972 1986 Leverack 2006 113120 การเสริมพลังเป็นกระบวนการที่มักใช้กับผู้ที่ไร้อำนาจโดยการรวมกลุ่มเพื่อร่วมกันเสริมพลังผ่านกิจกรรมสารเสวนาเพื่อให้สมาชิกได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเองและเพิ่มความเชื่อมั่นรับรู้ความสามารถที่ตนเองมีและใช้

ของความเป็นมนุษย์เพราะผู้ที่ถูกเสริมพลังมักมองว่าตัวเองเป็นคนไร้คุณค่าไร้ความสามารถส่วนหนึ่งเกิดจากกระบวนการปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มคนที่มียุทธศาสตร์สูงกว่าทำให้เกิดการกดทับคนบางกลุ่มจนทำให้มองว่าตนเองเป็นผู้ต่ำต้อยด้อยค่าไม่สามารถคิดหรือทำอะไรเพื่อการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองได้นอกจากต้องพึ่งพาผู้อื่น๒๑การเสริมพลังเป็นกระบวนการที่มักใช้กับผู้ที่ไร้อำนาจโดยการรวมกลุ่มเพื่อร่วมกันเสริมพลังผ่านกิจกรรม

ว่าการเสริมพลัง Empowerment Srirattanaball 2017 การเสริมพลังจะต้องเริ่มจากการมองเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์เพราะผู้ที่ถูกเสริมพลังมักมองว่าตัวเองเป็นคนไร้คุณค่าไร้ความสามารถส่วนหนึ่งเกิดจากกระบวนการปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มคนที่มียุทธศาสตร์สูงกว่าทำให้เกิดการกดทับคนบางกลุ่มจนทำให้มองว่าตนเองเป็นผู้ต่ำต้อยด้อยค่าไม่สามารถคิดหรือทำอะไรเพื่อการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองได้นอกจากต้องพึ่งพาผู้อื่น Freire 1972 1986 Leverack 2006 113120 การเสริมพลังเป็นกระบวนการที่มักใช้กับผู้ที่ไร้อำนาจโดยการรวมกลุ่มเพื่อร่วมกันเสริมพลังผ่านกิจกรรมสารเสวนาเพื่อให้สมาชิกได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเองและเพิ่มความเชื่อมั่นรับรู้ความสามารถที่ตนเองมีและใช้ความสามารถในการควบคุมวิถีชีวิตของตนเองที่มีผลต่อการสร้างเสริมสุขภาพการเสริมพลังชุมชนจึงเป็นเสมือนกระบวนการหรือกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมจากคนในชุมชนที่ส่วนใหญ่มักถูกมองว่าไร้อำนาจให้ลุกขึ้นมาไร้อำนาจที่มีอยู่ในตัวบุคคลและชุมชนสำหรับจัดการและควบคุมอนาคตของชุมชนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงตามที่ชุมชนปรารถนา Wallenstein 1993 การเสริมพลังจึงเป็นการสร้างโอกาสให้ชุมชนได้ลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาของชุมชนเองอันจะทำให้พวกเขาได้เรียนรู้จากการลงมือทำและยังลงมือปฏิบัติก็ยิ่งเสริมพลังให้เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว Thasniyom 2011 โดยทั่วไปการเสริมพลังเป็นกระบวนการกลุ่มเนื่องจากการทำกับผู้อื่นในเชิงเดียวกันไม่ประสบความสำเร็จด้วยเหตุที่ผู้ไร้อำนาจเพียงลำพังมักขาดความมั่นใจในตัวเองดังนั้นจึงไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้กระบวนการเสริมพลัง

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

सारस्वनाเพื่อใหัสมาชิกไดัมีโอกาสพัฒนาศัภษาของตเองและเพิ่มควมเชื่อกันรับร้ความสามารถที่ตเองมีและใช้ความสามารถในการควบคุมวิธัชีวิตของตเองที่มีผลต่อการสร้างเสริมสขภษาการเสริมพลังชุมชนจึงเป็นเสมือนกระบวนการหรือกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมจากคนในชุมชนที่ส่วนใหญ่มักถูกมองว่าไร้อำนาจให้ลุกขึ้นมมาใช้อำนาจที่มีอยู่ในตัวบุคคลและชุมชนสำหรับจัดการและควบคุมอนาคดของชุมชนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงตามที

ปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มคนที่มีสถานะสูงกว่าทำให้เกิดการกดทับคนบางกลุ่มจนทำให้มองว่าตเองเป็นผู้ต่ำต้อยต้อยค่าไม่สามารถคิดหรือทำอะไรเพื่อการเปลี่ยนแปลงด้วยตเองได้นอกจากต้องพึ่งพาผู้อื่น Freire 1972 1986 Leverack 2006 113120 การเสริมพลังเป็นกระบวนการที่มักใช้กับผู้ที่ไร้อำนาจโดยการรวมกลุ่มเพื่อร่วมกันเสริมพลังผ่านกิจกรรมสารสวนาเพื่อใหัสมาชิกไดัมีโอกาสพัฒนาศัภษาของตเองและเพิ่มควมเชื่อกันรับร้ความสามารถที่ตเองมีและใช้ความสามารถในการควบคุมวิธัชีวิตของตเองที่มีผลต่อการสร้างเสริมสขภษาการเสริมพลังชุมชนจึงเป็นเสมือนกระบวนการหรือกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมจากคนในชุมชนที่ส่วนใหญ่มักถูกมองว่าไร้อำนาจให้ลุกขึ้นมมาใช้อำนาจที่มีอยู่ในตัวบุคคลและชุมชนสำหรับจัดการและควบคุมอนาคดของชุมชนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงตามทีชุมชนปรารถนา Wallenstein 1993 การเสริมพลังจึงเป็นการสร้างโอกาสให้ชุมชนได้ลุกขึ้นมแก้ไขปัญหของชุมชนเองอันจะทำให้พวกเขาได้เรียนรู้จากการลงมือทำและยังลงมือปฏิบัติก็ยิ่งเสริมพลังให้เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว Thasniyom 2011 โดยทั่วไปการเสริมพลังเป็นกระบวนการกลุ่มเนื่องจากการทำกับผู้ที่ไร้อำนาจในเชิงเดี๋ยวมักไม่ประสบควมสำเร็จด้วยเหตุที่ผู้ไร้อำนาจเพียงลำพังมักขาดควมมั่นใจในตัวตเองดังนั้นจึงไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้กระบวนการเสริมพลังมักใช้ไ้ผลกับกลุ่มหรือชุมชนเพื่อให้เกิดอำนาจของกลุ่มที่แสดงถึงควมเชื่อกันมากขึ้นและหัวใจสำคัญของการเสริมพลังเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงก็คือการให้แนวคิดว่าด้วยการเสริมพลังชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสขภษา 70 Journal of Social

ชุมชนปรารถนา๒๒การเสริมพลังจึงเป็นการสร้างโอกาสให้ชุมชนได้ลุกขึ้นมแก้ไขปัญหของชุมชนเองอันจะทำให้พวกเขาได้เรียนรู้จากการลงมือทำและยังลงมือปฏิบัติก็ยิ่งเสริมพลังให้เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวองค์ประกอบของการเสริมสร้างพลังอำนาจประกอบด้วย 3 ประการคือ 1 องค์ประกอบภายในบุคคล Intrapersonal Empowerment หมายถึงการรับรู้ที่สมารถควบคุมสถานการณ์ Perceived Control การรับรู้ความสามารถของตเอง Self Efficacy รวมถึงการมีแรงจูงใจที่จะควบคุมตเอง Motivation to Control 2

ความสามารถในการควบคุมวิธัชีวิตของตเองที่มีผลต่อการสร้างเสริมสขภษาการเสริมพลังชุมชนจึงเป็นเสมือนกระบวนการหรือกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมจากคนในชุมชนที่ส่วนใหญ่มักถูกมองว่าไร้อำนาจให้ลุกขึ้นมมาใช้อำนาจที่มีอยู่ในตัวบุคคลและชุมชนสำหรับจัดการและควบคุมอนาคดของชุมชนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงตามทีชุมชนปรารถนา Wallenstein 1993 การเสริมพลังจึงเป็นการสร้างโอกาสให้ชุมชนได้ลุกขึ้นมแก้ไขปัญหของชุมชนเองอันจะทำให้พวกเขาได้เรียนรู้จากการลงมือทำและยังลงมือปฏิบัติก็ยิ่งเสริมพลังให้เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว Thasniyom 2011 โดยทั่วไปการเสริมพลังเป็นกระบวนการกลุ่มเนื่องจากการทำกับผู้ที่ไร้อำนาจในเชิงเดี๋ยวมักไม่ประสบควมสำเร็จด้วยเหตุที่ผู้ไร้อำนาจเพียงลำพังมักขาดควมมั่นใจในตัวตเองดังนั้นจึงไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้กระบวนการเสริมพลังมักใช้ไ้ผลกับกลุ่มหรือชุมชนเพื่อให้เกิดอำนาจของกลุ่มที่แสดงถึงควมเชื่อกันมากขึ้นและหัวใจสำคัญของการเสริมพลังเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงก็คือการให้แนวคิดว่าด้วยการเสริมพลังชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสขภษา 70 Journal of Social Development Vol21 No2 2019 โอกาสกับคนที่ต้อยโอกาสได้เรียนรู้ในปัญหาของตเองแม้บางครั้งอาจต้องเผชิญกับอุปสรรคที่ไม่สามารถนำไปสู่ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงทีที่ปรารถนาได้แต่อย่างน้อยกระบวนการเรียนรู้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการรับรู้ว้ตเองมีพลังอำนาจและสามารถใช้พลังดังกล่าวเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นแนวคิดการเสริมพลังจึงมีความสำคัญสำหรันำไปใช้กับการสร้างเสริมสขภษาในระดับชุมชนการเสริมพลังอำนาจชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสขภษาการสร้างเสริมสขภษาเป็นแนวคิดใหม่ทีได้รับการยอม

๓๘การเสริมสร้างพลังในชุมชนเป็นกระบวนการเสริมพลังให้แกชุมชนโดยการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถนำศัภษาของตเองมาใช้อย่างมีประสิทธิภทก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนในชุมชนและชุมชนโดยรวมผ่านกระบวนการการเสริมสร้างพลังในชุมชนออกเป็น 4 ขั้นตอน๕คือ 1 การเตรียมประชาชนให้มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจจิตใจสังคมสขภษาวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมการเมือง 2 การเชื่อมโยงเครือข่ายของควมร่วมมือให้เกิดพลังควมร่วมมือระหว่างกลุ่ม 3 การที่ภาครัฐจะ

และการสร้างเครือข่ายของชุมชนในการการเสริมสร้างควมเข้มแข็งให้ชุมชนเป็นการสร้างพลังชุมชน Community empowerment เป็นระบบคุณค่าและเป็นกระบวนการขับเคลื่อนทางสังคมที่ส่งเสริมให้บุคคลและชุมชนนำศัภษาของตเองและภูมิปัญญาของชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนการเสริมสร้างพลังชุมชนให้เข้มแข็งและ Journal of Roi Kaensarn Academi ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2564 363 การเตรียมประชาชนให้มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านจิตใจเศรษฐกิจสังคมสขภษาวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมการเมืองและสานต่อความเป็นเครือข่ายควมร่วมมือหัวใจของการสร้างพลังชุมชนคือกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนและภาคีการพัฒนาเรียนรู้ด้วยกันก่อให้เกิดการเรียนรู้ 3 ด้านคือด้านควมรู้เจตคติและเกิดทักษะในการพัฒนาชุมชนและเกิดโครงสร้างใหม่ในสังคมหรือชุมชนเพื่อการจัดการซึ่งประกอบด้วยการวางแผนปฏิบัติการกำกับประเมินผลและการตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขมุ่งสู่เป้าหมายเพื่อใหัประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดีเกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้และชุมชนเข้มแข็งการส่งเสริมบทบาทของคนให้เรียนรู้การพึ่งตเองและการสร้างพลังชุมชนให้เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและลงมือปฏิบัติในทุกระดับนำไปสู่การบูรณาการและการสร้างควมสมดุลของการพัฒนาในระดับบุคคลเชื่อมโยงถึงการมีครอบครัวอบอุ่นสร้างกลุ่มให้มีพลังเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยมีขั้นตอนการเสริมสร้างควมเข้มแข็งให้ชุมชนโคโรทียพวงจวม 2562 225226 ดังนั้นขั้นตอนที่ 1 การเตรียมคนในชุมชนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาให้เป็นผู้มีจิตสำนึกมีความรู้ควมเข้าใจ

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

อำนาจในเชิงเด็วมักไม่ประสบความสำเร็จด้วยเหตุที่ผู้ไร้อำนาจเพียงลำพังมักขาดความมั่นใจในตัวเองดังนั้นจึงไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ กระบวนการเสริมพลังมักใช้ได้ผลกับกลุ่มหรือชุมชนเพื่อให้เกิดอำนาจของกลุ่มที่แสดงถึงความเชื่อมั่นมากขึ้นและหัวใจสำคัญของการเสริมพลังเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงก็คือการให้โอกาสกับคนที่ด้วยโอกาสได้เรียนรู้ในปัญหาของตนเองแม้บางครั้งอาจต้องเผชิญกับอุปสรรคที่ไม่สามารถนำไปสู่ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง

เองและเพิ่มความเชื่อมั่นรับรู้ความสามารถที่ตนเองมีและใช้ความสามารถในการควบคุมวิถีชีวิตของตนเองที่มีผลต่อการสร้างเสริมสุขภาพการเสริมพลังชุมชนจึงเป็นเสมือนกระบวนการหรือกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมจากคนในชุมชนที่ส่วนใหญ่มักถูกมองว่าไร้อำนาจให้ลุกขึ้นมาใช้อำนาจที่มีอยู่ในตัวบุคคลและชุมชนสำหรับจัดการและควบคุมอนาคตของชุมชนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงตามที่ชุมชนปรารถนา Wallenstein 1993 การเสริมพลังจึงเป็นการสร้างโอกาสให้ชุมชนได้ลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาของชุมชนเองอันจะทำให้พวกเขาได้เรียนรู้จากการลงมือทำและยังลงมือปฏิบัติก็ยิ่งเสริมพลังให้เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว Thasniyom 2011 โดยทั่วไปการเสริมพลังเป็นกระบวนการกลุ่มเนื่องจากการทำกับผู้ไร้อำนาจในเชิงเด็วมักไม่ประสบความสำเร็จด้วยเหตุที่ผู้ไร้อำนาจเพียงลำพังมักขาดความมั่นใจในตัวเองดังนั้นจึงไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ กระบวนการเสริมพลังมักใช้ได้ผลกับกลุ่มหรือชุมชนเพื่อให้เกิดอำนาจของกลุ่มที่แสดงถึงความเชื่อมั่นมากขึ้นและหัวใจสำคัญของการเสริมพลังเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงก็คือการให้แนวคิดว่าการเสริมพลังชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 70 Journal of Social Development Vol21 No2 2019 โอกาสกับคนที่ด้วยโอกาสได้เรียนรู้ในปัญหาของตนเองแม้บางครั้งอาจต้องเผชิญกับอุปสรรคที่ไม่สามารถนำไปสู่ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่พึงปรารถนาได้แต่อย่างน้อยกระบวนการเรียนรู้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการรับรู้ว่าตนเองมีพลังอำนาจและสามารถใช้พลังดังกล่าวเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นแนวคิดการเสริมพลังจึงมีความสำคัญสำหรับนำไปใช้กับการสร้างเสริมสุขภาพในระดับชุมชนการเสริมพลังอำนาจชุมชน

ที่พึงปรารถนาได้แต่อย่างน้อยกระบวนการเรียนรู้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการรับรู้ว่าตนเองมีพลังอำนาจและสามารถใช้พลังดังกล่าวเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นแนวคิดการเสริมพลังจึงมีความสำคัญสำหรับนำไปใช้กับการสร้างเสริมสุขภาพในระดับชุมชน๒๖กล่าวโดยสรุปว่าการเสริมสร้างพลังในชุมชนคือกระบวนการที่ทำให้ชุมชนเกิดการเข้าร่วมของคนในชุมชนทุกชั้นตอนการดำเนินการตั้งแต่ร่วมกันวางแผนร่วมปฏิบัติร่วมเปลี่ยนแปลงและแก้ไข

ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่พึงปรารถนาได้แต่อย่างน้อยกระบวนการเรียนรู้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการรับรู้ว่าตนเองมีพลังอำนาจและสามารถใช้พลังดังกล่าวเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นแนวคิดการเสริมพลังจึงมีความสำคัญสำหรับนำไปใช้กับการสร้างเสริมสุขภาพในระดับชุมชนการเสริมพลังอำนาจชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพการสร้างเสริมสุขภาพเป็นแนวคิดใหม่ที่ได้รับการยอมรับจากประเทศต่างๆทั่วโลกในประเทศไทยเองได้ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวโดยมีการจัดตั้งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสที่มีวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อตอบโจทย์การสร้างเสริมสุขภาพคือทุกคนบนแผ่นดินไทยมีขีดความสามารถสังคมสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ Thai Health Promotion Foundation 2011 b สสสมีความเชื่อว่าคนทุกคนย่อมมีขีดความสามารถอยู่ในตัวบุคคลอยู่แล้วเพียงแต่ต้องได้รับโอกาสในการเข้าถึงความรู้ทักษะและความสามารถในการสร้างเสริมสุขภาพเพราะฉะนั้นโอกาสในการสร้างเสริมสุขภาพจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบุคคลเหล่านี้ได้รับรู้ถึงพลังอำนาจที่มีอยู่ในตนเองและนำออกมาใช้จัดการควบคุมปัจจัยกำหนดสุขภาพของตนเองและชุมชนวิธนาเที่ยงธรรมและคณะ Tiangthum et al 2015 ได้เสนอกระบวนการในการเสริมพลังอำนาจไว้ดังนี้ขั้นแรกจะต้องมองที่กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเสริมพลังว่ากำลังตกอยู่ในภาวะไร้อำนาจหรืออยู่ภายใต้สถานการณ์ปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองหรือชุมชนแต่พวกเขา กำลังรับรู้ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากไม่ได้รับการแก้ไขขั้นที่ 2 กลุ่มเป้าหมายเหล่านี้เริ่มตระหนักถึงข้อจำกัดของตนเองและชุมชนว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหา

เมื่อกล่าวถึงความกตัญญูก็ต้องกล่าวถึงกตเวทียไปโดยปริยายเพราะในทางปฏิบัติคุณธรรม๒ข้อนี้ไม่สามารถแยกจากกันได้เพราะความกตัญญูก็คือความรู้และการยอมรับรู้ในบุญคุณของบุคคลสัตว์สิ่งของและธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่มีต่อตัวเราทั้งทางตรงและทางอ้อมส่วนกตเวทียคือพยายามกระทำตอบด้วยการทดแทนพระคุณช่วยเหลืออุปการะยกย่องบำรุงรักษาให้คงอยู่ในสภาพที่ดีงามเพื่อความสงบสุขของสังคมและเพื่อความสมดุลทางธรรมชาติสิ่งแวดล้อม๒๘ขณะเดียวกัน

ไว้ว่าการระลึกและยอมรับรู้ในบุญคุณ\ น ของผู้อื่นที่มีอยู่เหนือตนเรียกว่ากตัญญู(กตัญญู)การพยายามทำตอบแทนบุญคุณนั้นๆเรียกว่า\ ก กตเวทีย(กตเวทีย)คนที่รับบุญคุณเรียกว่าคนกตัญญูคนที่ทำตอบแทนเรียกว่าคนกตเวทีย\๓๐ดวงเดือนพฤษภาคม\,จริยธรรมของเยาวชนไทย\,(กรุงเทพมหานคร:มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ\ \ n ประสานมิตร\,๒๕๒๐)\,หน้า๒๐.\๓๒๑ราชบัณฑิตยสถาน\,พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.๒๕๕๑\,พิมพ์ครั้งที่๕\ \ n (กรุงเทพมหานคร:อักษรเจริญทัศน์\,๒๕๓๙)\,หน้า๕.\๓๒๒พุทธทาสภิกขุ\,กตัญญูกตเวทียเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของโลก\,(กรุงเทพมหานคร:ธรรมสภา\,๒๕๓๖)\, \ n หน้า๒.\ n ๑๔\ n กตัญญูกตเวทียาหมายถึงความบุญคุณท่านแล้วทำตอบให้ปรากฏนี้เป็นธรรมประคองโลกให้\ n เป็นอยู่ได้และอยู่ได้ด้วยดีความสงบสุข\ n พระเทพวิสุทธิเมธี๒๓กล่าวถึงคำว่ากตัญญูกตเวทียเป็นคำที่มาด้วยกันเมื่อกล่าวถึงความ\ n กตัญญูก็ต้องกล่าวถึงกตเวทียไปโดยปริยายเพราะในทางปฏิบัติคุณธรรม๒ข้อนี้ไม่สามารถแยก\ n จากกันได้เมื่อกล่าวโดยสรุปความกตัญญูก็คือความรู้และการยอมรับรู้ในบุญคุณของบุคคลสัตว์\ n สิ่งของและธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่มีต่อตัวเราทั้งทางตรงและทางอ้อมกตเวทียคือพยายามกระทำ\ n ทดบด้วยการทดแทนพระคุณช่วยเหลืออุปการะยกย่องบำรุงรักษาให้คงอยู่ในสภาพที่ดีงามเพื่อ\ n ความสงบสุขของสังคมและเพื่อความสมดุลทางธรรมชาติสิ่งแวดล้อม\ n พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยุตโต)๒๔ได้ให้ความหมายของคำว่ากตัญญูกตเวทียว่าไว้ใน\ n หนังสือพจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์หมายถึงความเป็นคนกตัญญูกตเวทียและได้ให้\ n ความหมายของคำว่ากตัญญูกตเวทียหมายถึงผู้รู้อุปการะที่

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

๔๐ คนเรียกว่ากตัญญู กตัญญูการพยายามทำตอบแทนบุญคุณนั้นๆเรียกว่า กตเวทิตา กตเวทิตาที่คนทำบุญคุณเรียกว่าคนกตัญญูคนที่ทำตอบแทนเรียกว่าคน กตเวทีกตัญญูกตเวทิตาจึงหมายถึงความบุญคุณท่านแล้วทำตอบแทนให้ปรากฏนี้ เป็นธรรมชาติของใจให้เป็นอยู่ได้และอยู่ได้ด้วยความสงบสุข๒๙ ความกตัญญู ก็คือความรู้ในบุญคุณและการยอมรับรู้ในบุญคุณของบุคคลคือพ่อแม่ลูก เป็นต้นแม่ กระทบทั้งสัตว์สิ่งของและธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่มี

หมายถึงกล่าวแล้วนั้น๙ ในทัศนะของผู้รู้ทางพระพุทธศาสนาพุทธทาสภิกขุได้ ให้ความหมายของกตัญญูไว้ว่าการระลึกและยอมรับรู้ในบุญคุณของผู้อื่นที่มีอยู่ เหนือตนเรียกว่ากตัญญู กตัญญูการพยายามทำตอบแทนบุญคุณนั้นๆเรียกว่า กตเวทิตา กตเวทิตาที่คนทำบุญคุณเรียกว่าคนกตัญญูคนที่ทำตอบแทนเรียกว่าคน กตเวทีกตัญญูกตเวทิตาหมายถึงความบุญคุณท่านแล้วทำตอบแทนให้ปรากฏนี้เป็น ธรรมชาติของใจให้เป็นอยู่ได้และอยู่ได้ด้วยความสงบ สุข๑๐๕ ราชบัณฑิตยสถาน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พศ๒๕๕๒ หน้า ๖๖ ประยุทธ์ หลงสมบุญ พจนานุกรมมคธ ไทย หน้า ๑๖๕ ๒ ราชบัณฑิตยสถาน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พศ๒๕๕๒ หน้า ๘๖ ประยุทธ์ หลงสมบุญ พจนานุกรมมคธ ไทย หน้า ๑๖๕ ๔ พระ มหาอุดมสารเมธี กตัญญูกตเวทิตาการรู้จักตอบแทนคุณกรงเทมทานครสร้างนัก พิมพ์ครั้งที่ ๒๕๕๘ หน้า ๕๑๐ พุทธทาสภิกขุ กตัญญูกตเวทิตาเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ของโลก กรุงเทพมหานคร ๒๕๓๖ หน้า ๑๓๓ พระเทพวิสุทธิเวที ปัญญา นันทิกขุ กล่าวถึง ความกตัญญูไว้ว่า คนในสมัยโบราณเขามองเห็นการณ์ไกลว่า อะไรระเกิดขึ้นเขาจึงย่ำสอนกันมากในเรื่องนี้ และถือว่าความกตัญญูเป็นคุณธรรม ที่สำคัญและมีความจำเป็นแก่สังคมนักปราชญ์ในอินเดียได้เขียนสวดสรรท ความกตัญญูไว้ในวรรณกรรมทุกเรื่องเพื่อสอนใจเยาวชนทางด้านวรรณคดีใน พระพุทธศาสนาได้แก่ชาดกต่างๆเป็นนิทานสอนใจแก่ใจแก่ใจด้วย ความกตัญญู กตเวทิตาเกือบทุกเรื่องเพื่อสอนให้ลูกมีความกตัญญูกตเวทิตาต่อบิดามารดาไม่ ประทุษร้ายพ่อแม่ไม่ทำอะไรให้พ่อแม่เข้าใจเจ็บไข้ดูแลรักษาช่วยเหลือกิจการ เมื่อพ่อแม่

ต่อตัวเราทั้งทางตรงและทางอ้อมก็ควรที่จะมีความกตเวทิตา กล่าวคือต้องพยายาม กระทำตอบแทนการทดแทนพระคุณช่วยเหลืออุปการะยกย่องบำรุงรักษาให้คง อยู่ในสภาพที่ดำรงเพื่อความสงบสุขของสังคมและเพื่อความสมดุลทาง ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ความสำคัญของความกตัญญูกตเวทิตานี้สามารถสรุป ได้ดังนี้ ๑ ความกตัญญูกตเวทิตาเป็นวัฒนธรรมที่ดำรงเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทยได้สอดแทรกความกตัญญูกตเวทิตาไว้เกือบทุกเรื่องเช่นการ ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้

จัดทำเป็นเล่มวิทยานิพนธ์ที่สมบูรณวารสารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Journal of MCU Nakhondhat 31 ผลการวิจัย 1 สภาพปัญหาและการดำเนินชีวิตของชาว ไททรงดำตามลำน้ำลำน้ำแม่เออพนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชาวไททรงดำหรือลาว ไชงได้ย้ายถิ่นฐานจากจังหวัดเพชรบุรีศ 2484 2488 ลงสู่ภาคใต้ได้ตั้งถิ่นฐาน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีใน 3 อำเภอคืออำเภอพุนพินอำเภอบ้านนาสารและ อำเภอเคียนซาฬจังหวัดสุราษฎร์ธานีสภาพวิถีชีวิตของชาวไททรงดำตามลำน้ำ ลำน้ำแม่เออพนพินยังคงประกอบพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อวัฒนธรรมภาษา และประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 2 ความกตัญญูกตเวทิตาที่ปรากฏใน คัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทเป็นคุณธรรมที่สำคัญยิ่งของสังคมโดยกตัญญู กตเวทิตาหมายถึงผู้รู้อุปการะที่ท่านทำแล้วและตอบแทนสามารถแยกออกเป็น 2 ส่วนคือกตัญญูรู้คุณท่านความรู้และการยอมรับรู้ในบุญคุณของบุคคลสิ่งของและ ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่มีต่อตัวเราทั้งทางตรงและทางอ้อมกตเวทิตาที่ตอบแทนหรือ สอนคุณท่านคือพยายามทำตอบแทนด้วยการทดแทนพระคุณช่วยเหลืออุปการะ ยกย่องบำรุงรักษาให้คงอยู่ในสภาพที่ดำรงเพื่อความสงบสุขของสังคม 3 วิเคราะห์คุณค่าของกตัญญูกตเวทิตาของชาวไททรงดำอำเภอพุนพินจังหวัด สุราษฎร์ธานีด้านบุคคลความกตัญญูกตเวทิตามองถึงประโยชน์ของวัฒนธรรม คุณค่าทางด้านความเชื่อนั้นเอื้ออำนวยต่อวิถีของชาวชุมชนมีการรวมตัวกันเป็น องค์กรชุมชนด้านเศรษฐกิจการใช้เศรษฐกิจพื้นฐานที่มีอยู่เป็นต้นทุนและการ แปรรูปทางอัตลักษณ์ของกลุ่มเป็นรายได้การขยายวัฒนธรรมที่มีอยู่โดยการ แทรกซึมผ่านทางสินค้าพื้นฐานส่งต่อไปยังผู้บริโภคให้เกิดความนิยมด้าน วัฒนธรรมเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อกับสังคมภายนอก

ตายการบวชวันขึ้นปีใหม่วันสงกรานต์วันลอยกระทง เป็นต้น ๒ ความกตัญญู กตเวทิตาทำให้สถาบันครอบครัวและสังคมมั่นคงซึ่งนับว่าเป็นหลักธรรมพื้นฐานที่ ทำให้มนุษย์รู้จักการกระทำหน้าที่อันเหมาะสมของตนเองโดยเริ่มจากความรับ ผิดชอบต่อตนเองความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในสถาบันครอบครัวโดยบิดามารดา ทำหน้าที่ในฐานะบุพการีและบุตรธิดาปฏิบัติหน้าที่ต่อบิดามารดาในฐานะผู้มี ความกตัญญูกตเวทิตาอันจะขยายผลในระดับสังคมที่กว้างออกไปความกตัญญู ช่วยเหลือโลกอยู่รอดไม่มีปัญหา

เป็นต้น 2 ความกตัญญูกตเวทิตาทำให้สถาบันครอบครัวและสังคมมั่นคงซึ่งนับว่า เป็นหลักธรรมพื้นฐานที่ทำให้มนุษย์รู้จักการกระทำหน้าที่อันเหมาะสมของ ตนเองโดยเริ่มจากความรับผิดชอบต่อตนเองความรับผิดชอบต่อหน้าที่ใน สถาบันครอบครัวโดยบิดามารดาทำหน้าที่ในฐานะบุพการีและบุตรธิดาปฏิบัติ หน้าที่ต่อบิดามารดาในฐานะผู้มี ความกตัญญูกตเวทิตาอันจะขยายผลในระดับ สังคมที่กว้างออกไปความกตัญญูช่วยให้โลกอยู่รอดไม่มีปัญหา ปัญหาคนชรา ไม่มีคนเลี้ยงปัญหาสงครามปัญหาความโหดร้ายทารุณปัญหาการเมืองปัญหา เศรษฐกิจ ฯลฯ จะหมดไป 3 สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติจะสมดุลไม่ถูก ทำลายคนมีความกตัญญูยอมรับรู้ถึงบุญคุณของป่าไม้ทุ่งนาแม่น้ำลำธารถนน หนทางและสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆช่วยกันอนุรักษ์บำรุงรักษาให้สิ่งเหล่านั้น คงอยู่ร่วมกับมนุษย์อย่างสมดุลและกลมกลืน 4 ความกตัญญูกตเวทิตาเป็น เครื่องหมายของคนดีจะนับหากสังคมใดมีบุคคลผู้มีความกตัญญูอยู่มากสังคม นั้นก็ย่อมน่าอยู่เพราะมีความสงบและสันติสามารถกล่าวได้ว่าสังคมนั้นเป็นสังคม แห่งคนดีบทสรุปจากที่ได้ทำการศึกษาทั้งหมดได้ข้อสรุปว่าแนวทางการสร้าง สันติภาพมีอยู่หลายวิธีและหลักธรรมที่เป็นคุณธรรมเบื้องต้นนั้นก็คือหลักกตัญญู กตเวทิตาธรรมเพราะเป็นธรรมที่สร้างเสริมให้คนเป็นคนดีหากทุกคนมีความ กตัญญูกตเวทิตาธรรมในห้วงแห่งจิตแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นคนดีดังคำว่าที่ว่าความ กตัญญูกตเวทิตาเป็นเครื่องหมายของคนดีเมื่อคนดีอยู่ไหนในที่ตั้งนั้นย่อมพบแต่ ความร่มเย็นเป็นสุขคนดีจะเคารพบนอบผู้ใหญ่กว่าดูแลให้เกียรติผู้ที่ตนเคารพ รักและนับถือตั้งแต่ระดับครอบครัวไปจนถึงระดับชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ทุกคนจะร่วมด้วยช่วยกันตระหนักรู้คุณ

ปัญหาคนชราไม่มีคนเลี้ยงปัญหาสงครามปัญหาความโหดร้ายทารุณปัญหา การเมืองปัญหาเศรษฐกิจ ฯลฯ จะหมดไป ๓๓ สภาวะสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติจะ สมดุลไม่ถูกทำลายคนมีความกตัญญูยอมรับถึงบุญคุณของป่าไม้ทุ่งนาแม่น้ำ ลำธารถนนหนทางและสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆ ช่วยกันอนุรักษ์บำรุงรักษา ให้สิ่งเหล่านั้นคงอยู่ร่วมกับมนุษย์อย่างสมดุลและกลมกลืน ๔ ความกตัญญู กตเวทียเป็นเครื่องหมายของคนดีคิดว่าเขามีกุศลธรรมคือมีความกตัญญูกตเวทีย ขนาดไหนเขาปฏิบัติต่อพ่อแม่

ตอบแทนคุณท่านคือเมื่อรู้ว่าท่านมีคุณหรือมีอุปการะต้องตอบแทนเช่นถ้าผู้มี พระคุณเป็นพ่อแม่ลูกสามารถตอบแทนได้โดยเป็นเด็กดีช่วยงานบ้านง่ายๆ ประพัตดินเป็นลูกที่ดี 83 Journal of MCU Peace Studies Special Issue ความกตัญญูทำให้สถาบันครอบครัวและสังคมมั่นคงซึ่งนับว่าเป็นหลักธรรมพื้น ฐานที่ทำให้มนุษย์รู้จักการกระทำหน้าที่อันเหมาะสมของตนเองโดยเริ่มจาก ความรับผิดชอบต่อตนเองความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในสถาบันครอบครัวโดย บิดามารดาทำหน้าที่ในฐานะบุพการีและบุตรธิดาปฏิบัติหน้าที่ต่อบิดามารดาใน ฐานะผู้มีความกตัญญูกตเวทียอันจะขยายผลในระดับสังคมที่กว้างออกไปความ กตัญญูช่วยให้โลกอยู่รอดไม่มีปัญหาปัญหาคนชราไม่มีคนเลี้ยงปัญหาสงคราม ปัญหาความโหดร้ายทารุณปัญหาการเมืองปัญหาเศรษฐกิจ ฯลฯ จะหมดไป สภาวะสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติจะสมดุลไม่ถูกทำลายคนมีความกตัญญูยอมรับ ถึงบุญคุณของป่าไม้ทุ่งนาแม่น้ำลำธารถนนหนทางและสิ่งสาธารณประโยชน์ อื่นๆ ช่วยกันอนุรักษ์บำรุงรักษาให้สิ่งเหล่านั้นคงอยู่ร่วมกับมนุษย์อย่าง สมดุลและกลมกลืนแนวทางการจัดกิจกรรมของพ่อแม่ที่ช่วยส่งเสริมความ กตัญญูที่เป็นวัฒนธรรมที่ดึงตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย ได้สอดแทรกความกตัญญูกตเวทียไว้เกือบทุกเรื่องเช่นการทำบุญที่ศสวทุกศล ให้กับผู้ตายการบวชขึ้นปีใหม่วันสงกรานต์วันลอยกระทง เป็นต้นเป็นเรื่องที่ไม ยากถ้าพ่อแม่ให้การเลี้ยงดูเอาใจใส่และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกในการสร้าง พุทธิกรรมตั้งนี้กิจกรรมทางตรงคือการส่งเสริมให้ลูกได้ปฏิบัติและทำกิจกรรมที่ เป็นการปลูกฝังให้เกิดความกตัญญูเช่นสอนให้ลูกช่วยยกน้ำดื่ม

ยารักษาโรคภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับของพระสงฆ์ที่เรียกว่าพระวินัยบัญญัติ พระพุทธเจ้าตรัสว่าการปลูกป่าและการรักษาต้นน้ำลำธารเป็นบุญเป็นกุศลอย่าง ยิ่งดังพระพุทธพจน์ว่าชนเหล่าใดปลูกสวนอันน้ำรินรมย์ปลูกป่าสร้างสะพานขุด สระน้ำบ่อน้ำให้ที่พิกอาศัยบุญย่อมเจริญแก่ชนเหล่านั้นทั้งกลางวันและกลางคืน ตลอดกาลทุกเมื่อชนเหล่านั้นดำรงอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีลแล้วยอมไปสู สวรรค์อย่างแน่นอน๓๒มนุษย์กับธรรมชาติเป็นสิ่งที่ต้องอิง

ระบบนิเวศให้ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นเช่นการส่งเสริมปัจจัยแห่งการเจริญเติบโตให้กับผู้ ผลิตในระบบนิเวศด้วยการเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินเพื่อเป็นสารอาหารและพลังงาน แก่พืชการสร้างแหล่งน้ำในพื้นที่แห่งแล้งการพัฒนาสายพันธุ์ของพืชและสัตว์ให้ เหมาะสมกับสภาพของระบบนิเวศแต่ละพื้นที่รวมทั้งการวิเคราะห์แนวโน้มของ ระบบนิเวศแต่ละแห่งในอนาคตด้วยเพื่อหามาตรการป้องกันรักษาและพัฒนาให้ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวต่อไปและ 4 การอนุรักษ์ระบบนิเวศ คืออนุรักษ์นาปรานได้แก่ความเพียรพยายามหากระบวนการรักษาระบบนิเวศไม่ ให้เสื่อมโทรมลงความเพียรพยายามรักษาระบบนิเวศที่ฟื้นฟูแล้วให้ยั่งยืนต่อไป รวมทั้งการรักษาสายพันธุ์ต่างๆไม่ให้เสื่อมหรือสูญพันธุ์หรือกลายพันธุ์และการ รักษาความหลากหลายทางชีวภาพให้ยั่งยืนในระยะยาวต่อไปโดยกระบวนการ สัมมัมปธาน 4 จึงมีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้ในกระบวนการดูแลรักษาแก้ ปัญหาพัฒนาและอนุรักษ์ระบบนิเวศเชิงพุทธ 4 พุทธธรรมเชิงวัฒนธรรมที่ เกื้อกูลต่อระบบนิเวศพระพุทธเจ้าตรัสว่าชนเหล่าใดปลูกสวนอันน้ำรินรมย์สวน อันน้ำรินรมย์หมายถึงสวนไม่ดอกไม้ไม่ผลอันน้ำรินรมย์ปลูกป่าสร้างสะพานขุดสระ น้ำบ่อน้ำและให้ที่พิกอาศัยบุญย่อมเจริญแก่ชนเหล่านั้นทั้งกลางวันและกลางคืน ตลอดกาลทุกเมื่อชนเหล่านั้นดำรงอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีลแล้วยอมไปสู สวรรค์อย่างแน่นอน 15 แนวความเชื่อนี้ส่งต่อมาถึงยุคปัจจุบันทำให้พระสงฆ์ และปราชญ์ชาวบ้านหลายพื้นที่นำมาปรับใช้เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติก่อให้เกิด กระบวนการหรือโครงการปลูกป่าเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาบ้างปลูกป่าเพื่อถวาย เป็นพระราชกุศลแด่พระบรมวงศานุวงศ์หรือการปลูก

ทั้งมวลดังมีเรื่องเล่าไว้ในมหาวาณิชชาดกว่าพวกพ่อค้าหลงทางในป่าไม่มี อาหารและน้ำเหลือเลยแต่เมื่อได้เห็นต้นไทรใหญ่ซึ่งมีกิ่งไม้ชุ่มฉ่ำจึงหักกิ่งไม้ แล้วนำน้ำที่เหลือออกมาเมื่อตัดกิ่งไม้ก็ได้อาหารพวกเขามีกความโลภตัดโค่น ต้นไม้ถอนรากขึ้นเพื่อจะได้สิ่งของมากกว่าเดิมพระโพธิสัตว์ตัดเดือนเหล่าพ่อค้า ว่าบุคคลหนึ่งก็ตามนอนก็ตามที่ริมเงาของต้นไม้โตแม้แต่ใบของต้นไม้นั้นก็ไม่ควร ทำลายเพราะ

ของคนในสังคมมีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้นและไม่ได้มูลเหตุของการเปลี่ยนแปลง ของคนไทยก็คือการรับเอาระบบเทคโนโลยีอันก่อให้เกิดความต้องการใหม่ๆรวมทั้ง การไหลบ่าของวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับการดำเนิน ชีวิตของคนในสังคมไทยทำให้คนไทยมีค่านิยมทางด้านวัตถุมากขึ้นจนลืมนึกถึง ชีวิตชนบทยึดมั่นตามของของคนไทยชาวพุทธที่มีมาแต่โบราณไปได้ร่น แสงสว่างวัตถุนิยมมาเสพบริโภคยึดถือในเรื่องกินกามเกียรติดีมีจิตใจห่างเหินจาก หลักคำสอนทางศาสนามากขึ้นความรักความเคารพความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ และความกตัญญูต่ออนุรักษทรัพย์ากรธรรมชาติดลนน้อยลงไปเกิดช่องว่าง ระหว่างบิดามารดากับบุตรครูอาจารย์กับศิษย์มนุษย์กับธรรมชาติดั่งนั้นมนุษย์จึง มองไม่เห็นคุณค่าความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องตอบแทนใครไม่มีความ เคารพนับถือเชื่อฟังสิ่งเหล่านี้เป็นความเห็นและความเข้าใจผิดที่เป็นอันตราย อย่างยิ่งต่ออนุรักษทรัพย์ากรธรรมชาติดในสังคมไทยปัจจุบัน 114 วารสารม จรอุบลปริทรรศน์ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายนธันวาคม 2560 การอนุรักษ์ ทรัพย์ากรธรรมชาติดตามแนววิถีธรรมพระพุทธศาสนาได้เสนอแนวทางในการ จัดการสิ่งแวดล้อมโดยการปลูกฝังจิตสำนึกคนใหม่มีความกตัญญูต่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทั้งมวลดังมีเรื่องเล่าไว้ในมหาวาณิชชาดกว่าพวกพ่อค้าหลง ทางในป่าไม่มีอาหารและน้ำเหลือเลยแต่เมื่อได้เห็นต้นไทรใหญ่ซึ่งมีกิ่งไม้ชุ่ม ฉ่ำจึงหักกิ่งไม้แล้วนำน้ำที่เหลือออกมาเมื่อตัดกิ่งไม้ก็ได้อาหารพวกเขามีกความ โลภตัดโค่นต้นไม้ถอนรากขึ้นเพื่อจะได้สิ่งของมากกว่าเดิมพระโพธิสัตว์ตัดเดือน เหล่าพ่อค้า

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

กันเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสาราณียธรรม๓๖ถือเป็นหลักธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึงธรรมเป็นเหตุที่ระลึกถึงกันและหลักการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานดังต่อไปนี้๑เมตตาภาวกรรมคือช่วยเหลือกิจธุระของผู้ร่วมคณะด้วยความเต็มใจแสดงกิริยาอาการสภาพเคารพนับถือกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง๒เมตตาวัจกรรมคือช่วยบอกแจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์สั่งสอนแนะนำตักเตือนด้วยความหวังดีกล่าววาจาสุภาพแสดงความเคารพนับถือกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง๓เมตตา มโนกรรมคือตั้งใจปรารถนา

ของการวิจัยองค์ความรู้การวิจัยองค์ความรู้จากผลการวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาการบริหารเครือข่ายแบบมีส่วนร่วมประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 ด้านดังนี้ 1 การมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน Common aim 2 การมีส่วนร่วมของสมาชิก Member participation 3 การบริหารแบบมีส่วนร่วม Participatory management 4 การมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Participation sharing learning 5 ด้านการสื่อสารเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วม Communication for development of participation และ 6 ความร่วมมือในการขยายเครือข่าย Cooperation in expanding networks และใช้หลักพุทธธรรมในการพัฒนาการบริหารเครือข่ายแบบมีส่วนร่วมสำหรับโรงเรียนวิถิปุทธพระราชทานคือหลักสาราณียธรรม 6 ธรรม Saraniyadhamma เป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึงธรรมเป็นเหตุที่ระลึกถึงกันธรรมที่ทำให้เกิดความสามัคคีหลักการอยู่ร่วมกัน ได้แก่ 1 Mettakayakamma เมตตาภาวกรรมตั้งเมตตาภาวกรรมทั้งต่อหน้าและลับหลังคือช่วยเหลือกิจธุระของผู้ร่วมคณะด้วยความเต็มใจแสดงกิริยาอาการสภาพเคารพนับถือกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง 2 Mettavackamm เมตตาวัจกรรมตั้งเมตตาวัจกรรมทั้งต่อหน้าและลับหลังคือช่วยบอกแจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์สั่งสอนแนะนำตักเตือนด้วยความหวังดีกล่าววาจาสุภาพแสดงความเคารพนับถือกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง 3 Mettamanokamma เมตตา มโนกรรมตั้งเมตตา มโนกรรมทั้งต่อหน้าและลับหลังคือตั้งใจปรารถนาดีคิดทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กันมองเห็นในแง่ดีมีหน้าตาดียิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน 4 Sadharanabhogita สาธารณโภคีโตของสิ่งใดมาก็แบ่งปันกันคือเมื่อได้สิ่งใดมาโดยชอบธรรมแม้เป็นของเล็กน้อยก็ไม่หวงไว้ผู้เดียวนำมาแบ่งปันเฉลี่ยแจกจ่ายให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภค

ตีคิดทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กันมองเห็นในแง่ดีมีหน้าตาดียิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน๔สาธารณโภคีคือเมื่อได้สิ่งใดมาโดยชอบธรรมแม้เป็นของเล็กน้อยก็ไม่หวงไว้ผู้เดียวนำมาแบ่งปันเฉลี่ยแจกจ่ายให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคทั่วกัน๕ศีลสามัญญตาคือมีความประพฤติสุจริตตั้งงามถูกต้องตามระเบียบวินัยไม่ทำตนให้เป็นที่น่ารังเกียจของหมู่คณะ๗ทิวฐีสัญญาคือมีความเห็นชอบร่วมกันในข้อที่เป็นหลักการสำคัญที่จะ

กล่าววาจาสุภาพแสดงความเคารพนับถือกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง 3 เมตตา มโนกรรมตั้งเมตตา มโนกรรมในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งต่อหน้าและลับหลังคือตั้งใจปรารถนาดีคิดทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กันมองเห็นในแง่ดีมีหน้าตาดียิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน 4 สาธารณโภคีโตของสิ่งใดมาก็แบ่งปันกันคือเมื่อได้สิ่งใดมาโดยชอบธรรมแม้เป็นของเล็กน้อยก็ไม่หวงไว้ผู้เดียวนำมาแบ่งปันเฉลี่ยแจกจ่ายให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคทั่วกัน 5 ศีลสามัญญตาคือศีลบริสุทธิ์เสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับหลังคือมีความประพฤติสุจริตตั้งงามถูกต้องตามระเบียบวินัยไม่ทำตนให้เป็นที่น่ารังเกียจของหมู่คณะ 6 ทิวฐีสัญญาดามีทิวฐีสัญญาเสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับหลังมีความเห็นชอบร่วมกันในข้อที่เป็นหลักการสำคัญที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นสิ้นทุกข์หรือจัดปัญหา Thai Tipitaka 11 317 257 126 วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์มจรปีที่ 6 ฉบับพิเศษประเด็นที่ 3 การประยุกต์ใช้หลักพุทธสันติวิธีในการเสริมสร้างหรือพัฒนาการทำงานเป็นทีมโดยใช้หลักพุทธสันติวิธีจากการได้ศึกษาวิเคราะห์พระไตรปิฎกหนังสือตำราเอกสารงานวิจัยต่างๆผนวกกับการให้สัมภาษณ์เชิงลึก In deptInterview ของกลุ่มผู้บริหารคณาจารย์กลุ่มพระวิทยากรและเครือข่ายพระวิทยากรภายนอกแบบมีส่วนร่วมได้พบแนวทางที่สามารถนำไปสู่การเสริมสร้างและพัฒนาในการทำงานเป็นทีมได้ค้นพบหลักการและแนวทางปฏิบัติสรุปได้ดังนี้ 1 การประยุกต์ใช้หลักเมตตาภาวกรรมมีหลักการและแนวทางการปฏิบัติ

ถึงการช่วยเหลือกิจธุระของผู้ร่วมคณะด้วยความเต็มใจแสดงกิริยาอาการสภาพเคารพนับถือกันช่วยบอกแจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์สั่งสอนแนะนำตักเตือนด้วยความหวังดีกล่าววาจาสุภาพแสดงความเคารพนับถือกันทั้งต่อหน้าและลับหลังและเป็นคุณธรรมที่ทำให้รู้จักการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันและกันทำให้เข้าใจคนอื่นมากขึ้นซึ่งเป็นแนวทางที่ดีที่ควรนำมาปฏิบัติเพื่อทำให้เกิดผลที่ดีแก่ชุมชนและเพื่อนร่วมงาน๒๔ตการรักษาวัวซึ่งทิวฐีสัญญามีข้อตกลงร่วมกันหลักทิวฐีสัญญามีข้อตกลงร่วมกันที่ปรากฏในพระพุทธานุญาตคือ

รวมทั้งต้องมุ่งเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาสร้างความมั่นคงของชาติพัฒนาคนทวียให้เป็นคนดีคนเก่งมีศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการเพื่อสร้างความเข้มแข็งมีคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมนำไปสู่การสร้างสังคมที่พึงปรารถนารวมถึงมีจิตอนุรักษ์รักษาฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและเหมาะสมสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักนายกรัฐมนตรี 2563 หลักสาราณียธรรม 6 ในพุทธปรัชญาเถรวาทหลักสาราณียธรรม 6 เป็นหลักธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาทที่มีการกล่าวถึงการช่วยเหลือกิจธุระของผู้ร่วมคณะด้วยความเต็มใจแสดงกิริยาอาการสภาพเคารพนับถือกันช่วยบอกแจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์สั่งสอนแนะนำตักเตือนด้วยความหวังดีกล่าววาจาสุภาพแสดงความเคารพนับถือกันทั้งต่อหน้าและลับหลังซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพุทธวิธีการบริหารซึ่งเป็นแนวทางที่ดีที่ควรนำมาปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลที่ดีแก่สังคมชุมชนและเพื่อนร่วมงานพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2539 กล่าวถึงหลักสาราณียธรรม 6 ไว้ว่าสาราณียธรรม 6 คือธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึงธรรมเป็นเหตุที่ระลึกถึงกันหลักการอยู่ร่วมกันสาราณียธรรม 6 คือ 1 เมตตาภาวกรรมตั้งเมตตาภาวกรรมในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งต่อหน้าและลับหลังคือช่วยเหลือกิจธุระของผู้ร่วมคณะด้วยความเต็มใจแสดงกิริยาอาการสภาพเคารพนับถือกันทั้งต่อหน้าและลับหลังการแสดงความออกอย่างให้เกียรติกันในระดับปัจเจกชนและสังคม 47 วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เมษายนมิถุนายน 2564 2 เมตตาวัจกรรมตั้งเมตตาวัจกรรมในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งต่อหน้าและลับหลังคือช่วยบอกแจ้ง

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

ถ้าคนรู้จักหาและรู้จักใช้ให้เป็นเศรษฐกิจย่อมจะดีขึ้น ดังนั้นข้อปฏิบัติเพื่อ
 ประโยชน์ตนหรือประโยชน์ในปัจจุบันก็คือการรู้จักเลือกคบมิตรหากผู้ใดสามารถ
 ปฏิบัติตนได้ครบทั้ง ๔ ข้อบุคคลนั้นจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างดีไม่เดือดร้อน
 เป็นประโยชน์แก่ตนเองในปัจจุบันธรรมดาที่จึงถือว่าเป็นหัวใจเศรษฐกิจโดยมีคำ
 ย่อว่าอากะสะซึ่งย่อมาจากหลักทฤษฎีธรรมมีกัตถประโยชน์ที่ปรากฏในพระพุทธ
 ศาสนาคือธรรมที่เป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ในปัจจุบันทฤษฎีธรรมมีกัตถ
 ประโยชน์หมายถึง

พัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าไปและเศรษฐกิจของชาติจะดีขึ้นจำเป็นต้องมีการพัฒนาคือการดำเนินกิจการเพื่อเพิ่มรายได้ของคนให้สูงขึ้นต่อเนื่องกัน
 เป็นระยะยาวนานปัจจัยขั้นมูลฐานที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจคือประชากร
 ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยมูลฐานเป็นต้นทุนเบื้องต้น
 ถ้าคนทุกคนที่เป็นประชากรของชาติมีหลักธรรมตามที่กล่าวมาก็ถือว่า
 ประเทศชาติมีประชากรที่มีคุณภาพมีความสามารถในการประกอบอาชีพและเป็น
 อาชีพที่สุจริตรัฐบาลก็สามารถพัฒนาส่งเสริมอาชีพทางด้านเทคโนโลยีเพื่อ
 คุณภาพและปริมาณของผลผลิตมีการศึกษาวิจัยค้นคว้านวัตกรรมให้ประชากร
 เกิดความชำนาญในวิชาชีพการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศก็ย่อมบรรลุตามเป
 หมายการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางพระพุทธศาสนาจะต้องเริ่มด้วยการ
 พัฒนาคือเป็นอันดับแรกเมื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพแล้วการพัฒนาวัตถุก็เป็นไป
 ได้ง่ายเพราะคนเป็นผู้หาคนเป็นผู้ใช้ปัจจัยในการดำรงชีวิตถ้าคนรู้จักหาและรู้จัก
 ใช้ให้เป็นเศรษฐกิจย่อมจะดีขึ้นนอกจากนั้นหลักการปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนหรือ
 ประโยชน์ในปัจจุบันนั้นหมายถึงการรู้จักเลือกคบมิตรผู้ใดสามารถปฏิบัติตนได้
 ครบทั้ง 4 ข้อได้บุคคลนั้นจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างดีไม่เดือดร้อนเป็น
 ประโยชน์แก่ตนเองในปัจจุบันหลักธรรมข้อนี้จึงถือว่าเป็นหัวใจเศรษฐกิจโดยมีคำ
 ย่อว่าอากะสะซึ่งย่อมาจากหลักทฤษฎีธรรมมีกัตถประโยชน์ที่ปรากฏในพระพุทธ
 ศาสนาที่เป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ในปัจจุบันพระ Journal of Modern
 Learning Development ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคมสิงหาคม
 2563 261 พรหมคุณภรณ์ปอปยุตโต 2552 3840 กล่าวได้ว่าพึงเข้าใจจะลึกไว้
 เสมอว่าการศึกษาที่เพียรพยายามแสวงหาการศึกษา

๔๗ศีลธรรมผลประโยชน์ที่ได้จากการประกอบกิจนั้นเป็นผลที่ได้เห็นตาเห็นไม่
 ต้องรอถึงภายภาคหน้าผลประโยชน์ที่ได้รับจากการประกอบกิจอาจจะเงิน
 สิ่งของชื่อเสียงเกียรติยศการยกย่องสรรเสริญหรือกล่าวอย่างง่าย ๆ ว่าเป็นผล
 ประโยชน์อาจเป็นวัตถุหรือผลตอบแทนทางด้านจิตใจก็ได้อาจเป็นสิ่งที่คุณ
 ทั่วๆไปปรารถนาการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะได้มาซึ่งประโยชน์นั้นจะต้อง
 แสวงหาอย่างมีหลักการและมีแผนการซึ่งหลักการและแผนการนี้เรียกว่าธรรมที่

และศีลธรรมผลประโยชน์ที่ได้จากการประกอบกิจนั้นเป็นผลที่ได้เห็นตาเห็นไม่
 ต้องรอถึงภายภาคหน้าผลประโยชน์ที่ได้รับจากการประกอบกิจอาจจะเงิน
 สิ่งของชื่อเสียงเกียรติยศการยกย่องสรรเสริญหรือกล่าวอย่างง่าย ๆ ว่าเป็นผล
 ประโยชน์อาจจะเป็นวัตถุหรือผลตอบแทนทางด้านจิตใจก็ได้อาจเป็นสิ่งที่คุณ
 ทั่วๆไปปรารถนาการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะได้มาซึ่งประโยชน์นั้นจะต้อง
 แสวงหาอย่างมีหลักการและมีแผนการซึ่งหลักการและแผนการนี้เรียกว่าธรรมที่
 เป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ในปัจจุบันอันมีอยู่ 4 ประการคือ 1 ความขยันมั่น
 เพียร 2 การรู้จักรักษาทรัพย์และประหยัด 3 คบคนดีเป็นมิตร 4 เลี่ยงชีพตาม
 สมควรแก่กำลังทรัพย์ที่หามาได้พระไตรปิฎกแปลไทยฉบับหลวง 45 เล่ม
 อังอุทฺตงฺกไทย 23 144 289 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2539
 ความหมายของหลักทฤษฎีธรรมมีกัตถประโยชน์ในทัศนะของนักวิชาการทฤษฎีธรรมมี
 กัตถะแปลว่าประโยชน์ที่เห็นได้ในปัจจุบันหรือประโยชน์ในปัจจุบันหมายความว่า
 ผู้ใดปฏิบัติตามหลักธรรมนี้แล้วผู้นั้นย่อมได้รับประโยชน์ในปัจจุบันหลักธรรมที่
 ให้ประโยชน์ในปัจจุบันมี 4 ประการคือ 1 อุฏฐานสัมปทาแปลว่าความถึงพร้อม
 ด้วยการลุกขึ้นหรือความหมั่นหมายถึงเป็นผู้หมั่นขยันในกิจการที่ทำผู้หมั่นขยัน
 จะต้องลุกขึ้นทำงานไม่ไขเอาแตนอนไม่ยอมลุกขึ้นงานที่ทำนั้นขึ้นอยู่กับบุคคล
 แต่ละคนเช่นนักเรียนต้องเรียนหนังสือแม่บ้านต้องทำงานบ้านผู้ประกอบอาชีพ
 ต้องทำงานในหน้าที่ของตนให้สำเร็จและมีมีความก้าวหน้าการจะทำงานให้
 ประสบความสำเร็จได้ต้องมีความขยันหมั่นเพียรวารสารมหาจุฬานาคทรรณ
 Journal of MCU Nakhondhat 19 2 อารักษ์สัมปทาแปล

เป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ในปัจจุบันอันมีอยู่ ๔ ประการคือ ๑ ความขยันมั่น
 เพียร ๒ การรู้จักรักษาทรัพย์และประหยัด ๓ คบคนดีเป็นมิตร ๔ เลี่ยงชีพตามสมควร
 แก่กำลังทรัพย์ที่หามาได้ทฤษฎีธรรมมีกัตถประโยชน์เป็นหลักธรรมในพุทธศาสนา
 หมายถึงประโยชน์ในปัจจุบัน ๔ อย่าง ๓ อาจเรียกสั้น ๆ ว่าทฤษฎีธรรมมีกัตถะ
 เนื่องจากอรรถแปลว่าประโยชน์อยู่แล้วจึงไม่จำเป็นต้องมีประโยชน์ซ้ำซ้อนกัน
 สองคำก็ได้หรืออาจเรียกเต็ม ๆ ว่าทฤษฎีธรรมมีกัตถสังวัตตนิคธรรมหมายถึงธรรมที่
 เป็นไปเพื่อประโยชน์ในปัจจุบันหลักธรรม

ซึ่งหลักการและแผนการนี้เรียกว่าธรรมที่ ๓ เป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ใน
 ปัจจุบันอันมีอยู่ ๔ ประการคือ ๓ ๑ ความขยันมั่นเพียร ๓ ๒ การรู้จักรักษาทรัพย์
 และประหยัด ๓ ๓ คบคนดีเป็นมิตร ๓ ๔ เลี่ยงชีพตามสมควรแก่กำลังทรัพย์ที่หา
 มาได้ ๓ ๑ อังอุทฺตงฺก (ไทย) ๒๓/๑๔๔/๒๕๙. ๓ ๑ ๒๓ ๑ ๒ ๑ ความหมายของหลัก
 ทฤษฎีธรรมมีกัตถะประโยชน์ในอรรถกถา ๓ ทฤษฎีธรรมมีกัตถะประโยชน์เป็นหลักธรรมใน
 พุทธศาสนาหมายถึงประโยชน์ในปัจจุบัน ๓ ๔ อย่าง ๒ อาจเรียกสั้น ๆ ว่าทฤษฎีธรรมมี
 กัตถะเนื่องจากอรรถแปลว่าประโยชน์อยู่แล้วจึงไม่ ๓ จำเป็นต้องมีประโยชน์ซ้ำ
 ซ้อนกันสองคำก็ได้หรืออาจเรียกเต็ม ๆ ว่าทฤษฎีธรรมมีกัตถสังวัตตนิคธรรม ๓ หมายถึง
 ธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในปัจจุบันหลักธรรมอันอำนวยการให้สุขสันต์
 เพื่อ ๓ ประโยชน์สุขสามัญที่มองเห็นกันในชาตินี้ที่คนทั่วไปปรารถนามิทรัพย์
 ยศเกียรติไมตรีเป็นต้น ๓ อันจะสำเร็จด้วยธรรม ๔ ประการคือ ๓ ๑ อุฏฐานสัมปทา
 ถึงพร้อมด้วยความหมั่นขยันหมั่นเพียรเลี่ยงชีพด้วยการหมั่น ๓ ประกอบการ
 งานเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านในการงานนั้นประกอบด้วยปัญญาเครื่องสอดส่อง ๓
 อันเป็นอุบายในการงานนั้นให้สามารถทำได้สำเร็จ ๓ ๒ อารักษ์สัมปทาถึงพร้อม
 ด้วยการรักษาโภคทรัพย์ที่หาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียร ๓ โดยชอบธรรม
 เขารักษาคุ้มครองโภคทรัพย์เหล่านั้นไว้ได้พร้อมมูลไม่ให้อุทกหรือทำลายไป
 โดย ๓ ก ภัยต่างๆ ๓ ก ภัยลามเมตตาคนดีไม่คบคนชั่วอยู่อาศัยในบ้านหรือ
 นิคมโดยอดดำรงตน ๓ เจริญสนทนากับบุคคลในบ้านหรือคนนั้นซึ่งเป็นผู้มี
 สมภารบริสุทธิผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาคือ ๓ จากะปัญญา ๓ ส.สมชีวิตอยู่อย่าง
 พอเพียงรู้ทางเจริญทรัพย์และทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์แล้วเลี้ยง ๓

อันอำนวยการประโยชน์สุขขั้นต้นเพื่อประโยชน์สุขสามัญที่มองเห็นกันในชาตินี้ที่คนทั่วไปปรารถนามีทรัพย์สินเกียรติยศเป็นต้นอันจะสำเร็จด้วยธรรม๔ประการคือ ๑ ฐานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นเข่นขยันหมั่นเพียรเลี้ยงชีพด้วยการหมั่นประกอบกิจการเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านในการทำงานนั้นประกอบด้วยปัญญาเครื่องสอดส่องอันเป็นอุบายในการทำงานนั้นให้สามารถทำได้สำเร็จ ๒ อารักขสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาโภคทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียร

กับผลงานวิจัยของพระครูโพธิธรรมานุกูลได้ทำการวิจัยเรื่องศึกษาแนวทางการนำหลักทฤษฎีมีกัตถประโยชน์เพื่อแก้ปัญหาชีวิตของพุทธศาสนิกชนในสังคมไทยปัจจุบันผลการวิจัยพบว่าทฤษฎีมีกัตถประโยชน์เป็นหลักธรรมในพุทธศาสนาคือหลักประโยชน์ในปัจจุบัน 4 อย่างบ้างเรียกว่าหัวใจเศรษฐีโอกาสจะอาจเรียกสั้นๆว่าทฤษฎีมีกัตถะเนื่องจากอรรถแปลว่าประโยชน์อยู่แล้วจึงไม่จำเป็นต้องมีประโยชน์ซ้ำซ้อนกันสองคำก็ได้หรืออาจเรียกเต็มๆว่าทฤษฎีมีกัตถสังวัตตนิกรม 4 หมายถึงธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในปัจจุบันหลักธรรมอันอำนวยการประโยชน์สุขขั้นต้นเพื่อประโยชน์สุขสามัญที่มองเห็นกันในชาตินี้ที่คนทั่วไปปรารถนามีทรัพย์สินเกียรติยศเป็นต้นอันจะสำเร็จด้วยธรรม 4 ประการคือ 1 ฐานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นเข่นขยันหมั่นเพียรเลี้ยงชีพด้วยการหมั่นประกอบกิจการเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านในการทำงานนั้นประกอบด้วยปัญญาเครื่องสอดส่องอันเป็นอุบายในการทำงานนั้นให้สามารถทำได้สำเร็จ 2 อารักขสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาโภคทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรโดยชอบธรรมเขารักษาคุ้มครองโภคทรัพย์เหล่านั้นไว้ได้พร้อมมูลไม่ให้อุกลักหรือทำลายไปโดยภัยต่างๆ 3 กัลยาณมิตตตาคคนดีไม่คบคบชั่วอยู่อาศัยในบ้านหรือนิคมโดยอดดำรงตนเจรจาสนทนากับบุคคลในบ้านหรือนิคมนั้นซึ่งเป็นผู้มีสมาจารบริสุทธิ์ผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาศีลจาคะปัญญาและ 4 สมชีวิตาอยู่อย่างพอเพียงรูทางเจริญทรัพย์และทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์แล้วเลี้ยงชีพพอเหมาะไม่ให้อายุสวายพุ่มพายนักไม่ให้เกิดเดือดร้อนด้วยคิด

โดยชอบธรรมเขารักษาคุ้มครองโภคทรัพย์เหล่านั้นไว้ได้พร้อมมูลไม่ให้อุกลักหรือทำลายไปโดยภัยต่างๆ ๓ กัลยาณมิตตตาคคนดีไม่คบคบชั่วอยู่อาศัยในบ้านหรือนิคมโดยอดดำรงตนเจรจาสนทนากับบุคคลในบ้านหรือนิคมนั้นซึ่งเป็นผู้มีสมาจารบริสุทธิ์ผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาศีลจาคะปัญญาและ ๔ สมชีวิตาอยู่อย่างพอเพียงรูทางเจริญทรัพย์และทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์แล้วเลี้ยงชีพพอเหมาะไม่ให้อายุสวายพุ่มพายนักไม่ให้เกิดเดือด

ไม่เกียจคร้านในการทำงานนั้นประกอบด้วยปัญญาเครื่องสอดส่องอันเป็นอุบายในการทำงานนั้นให้สามารถทำได้สำเร็จ 2 อารักขสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาโภคทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรโดยชอบธรรมเขารักษาคุ้มครอง 22 Journal of Mani Chettha Ram Wat Chommani Vol1 No1 January June 2020 โภคทรัพย์เหล่านั้นไว้ได้พร้อมมูลไม่ให้อุกลักหรือทำลายไปโดยภัยต่างๆ ๓ กัลยาณมิตตตาคคนดีไม่คบคบชั่วอยู่อาศัยในบ้านหรือนิคมโดยอดดำรงตนเจรจาสนทนากับบุคคลในบ้านหรือนิคมนั้นซึ่งเป็นผู้มีสมาจารบริสุทธิ์ผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาศีลจาคะปัญญาและ 4 สมชีวิตาอยู่อย่างพอเพียงรูทางเจริญทรัพย์และทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์แล้วเลี้ยงชีพพอเหมาะไม่ให้อายุสวายพุ่มพายนักไม่ให้เกิดเดือดร้อนด้วยคิดว่ารายได้ของเราจักต้องเห็นรายจ่ายและรายจ่ายของเราจักต้องไม่เห็นอไรรายได้ 4 ด้านสมาชีวิตาดำรงชีวิตอย่างพอเพียงจากการวิจัยพบว่าการใช้หลักทฤษฎีมีกัตถสังวัตตนิกรมในการปฏิบัติงานบุคลากรสังกัดองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเวียงจันทน์ขอนแก่นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดที่เห็นชัดก็ปรากฏได้ว่าการศึกษาการดำรงตนอยู่อย่างพอเพียงและน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตซึ่งสอดคล้องกับกับคำสัมภาษณ์ของนายประยูรพรมนันทที่กล่าวว่าบุคลากรทุกคนจะต้องดำรงตนอยู่อย่างพอเพียงใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่พุ่มพวยโดยน้อมนำเอาพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชมาใช้ในชีวิตประจำวันและผลงานวิจัยของพระ

นักด้วยคิดว่ารายได้ของเราจักต้องเห็นอไรรายจ่ายและรายจ่ายของเราจักต้องไม่เห็นอไรรายได้หลักความสำคัญของการปฏิบัติเพื่อให้สำเร็จประโยชน์ตนเองได้รับประโยชน์ในปัจจุบันตามหลักทฤษฎีมีกัตถประโยชน์นั้นคนที่เรียกได้ว่ารู้จักรู้จักใช้ทรัพย์สินหรือหาเงินเป็นเงินเป็นเงินเป็นคนที่หาหาหาที่ที่ตั้งตัวสร้างหลักฐานได้และใช้ทรัพย์สินสมบัติให้เป็นประโยชน์เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางเศรษฐกิจอย่างถูกต้องเพราะปฏิบัติตามหลักธรรมต่อไปนี้๓๙และความสำคัญ๓๘

รายได้หลักความสำคัญของการปฏิบัติเพื่อให้สำเร็จประโยชน์ตนเองได้รับประโยชน์ในปัจจุบันตาม 260 Journal of Modern Learning Development Vol 5 No 4 July August 2020 หลักทฤษฎีมีกัตถประโยชน์นั้นพระธรรมปิฎกได้กล่าวไว้ในหนังสือธรรมนุญชีวิตว่าคนที่เรียกได้ว่ารู้จักรู้จักใช้ทรัพย์สินหรือหาเงินเป็นเงินเป็นเงินเป็นคนที่หาหาหาที่ที่ตั้งตัวสร้างหลักฐานได้และใช้ทรัพย์สินสมบัติให้เป็นประโยชน์เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางเศรษฐกิจอย่างถูกต้องเพราะปฏิบัติตามหลักธรรมต่อไปนี้และความสำคัญของทฤษฎีมีกัตถประโยชน์นั้นมีหลักธรรม 4 อย่างนี้มีประโยชน์มากมายหลายประการแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติตามรวมทั้งส่งผลดีไปถึงสังคมด้วยคือ 1 ทาให้บุคคลสามารถสร้างหลักฐานได้อย่างมั่นคง 2 ทาให้เป็นคนที่มีเกียรติมีชื่อเสียงมีคนเชื่อถือฟังนับถือ 3 เป็นทางเสริมสร้างสัมพันธไมตรี 4 ทาให้มีโอกาสได้บำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม 5 เป็นแบบอย่างที่ดีให้บุคคลอื่นได้ปฏิบัติตามทั้งในด้านการงานและการดำรงชีวิต 6 สร้างความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจให้แก่ชาติทางอ้อมและช่วยลบลบปัญหาสังคมได้การเลี้ยงชีวิตแต่พอดีคือรู้จักกำหนดรายได้และรายจ่ายเป็นอยู่แบบพอดีสมรายได้มิให้เกิดเดือดร้อนหรือพุ่มพวยให้มีรายได้เห็นอไรรายจ่ายมีประหยัดไว้สำหรับบั้นปลายของชีวิตจะได้ไม่ลำบากตามหลักทฤษฎีมีกัตถประโยชน์ที่ปรากฏในพระพุทธศาสนาเป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ในปัจจุบันหมายถึงประโยชน์อันพึงได้รับจากการประกอบกิจการหรืออาชีพที่สุจริตถูกต้องทั้งทางกฎหมายและศีลธรรมผลประโยชน์ที่ได้จากการประกอบกิจการนั้นเป็นผลที่ได้เห็นแต่เห็นไม่ต้องรอถึงกายภาคหน้าตามหลักธรรมทฤษฎีมีกัตถะประโยชน์นั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับปาก

๔๘ของทฤษฎีธรรมมีกัตถประโยชน์นั้นมีหลักธรรม๔อย่างนี้มีประโยชน์มากมายหลายประการแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติตามรวมทั้งส่งผลดีไปถึงสังคมด้วยคือ๑ทำให้บุคคลสามารถสร้างหลักฐานได้อย่างมั่นคง๒ทำให้เป็นคนที่มีเกียรติมีชื่อเสียงมีคนเชื่อฟังนับถือ๓เป็นทางเสริมสร้างสัมพันธไมตรี๔ทำให้มีโอกาสได้บำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม๕เป็นแบบอย่างที่ดีให้บุคคลอื่นได้ปฏิบัติตามทั้งในด้านการทำงานและการดำรงชีวิต๖สร้างความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจให้แก่ชาติทางอ้อมและช่วยลด

ชีวิตแต่พอดีไม่ให้ฟืดเคืองหรือฟุ่มเฟือยมีรายได้เหนือรายจ่ายรู้จักประหยัดอดออมหลักความสำคัญของการปฏิบัติเพื่อให้สำเร็จประโยชน์ของตนเองได้รับประโยชน์ในปัจจุบันตามหลักทฤษฎีธรรมมีกัตถประโยชน์นั้นพระธรรมปิฎกโตกกล่าวไว้ในหนังสือธรรมบุญชีวิตว่าคนที่เรียกว่ารู้จักได้รู้จักคือรู้จักใช้ทรัพย์สินหรือหาเงินเป็นใช้เงินเป็นเป็นคนที่ดีตั้งตัวสร้าง 488 Journal of Liberal Art of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi Vol2 No2 MayAugust 2020 หลักฐานได้และใช้ทรัพย์สินมบัติให้เป็นประโยชน์เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางเศรษฐกิจอย่างถูกต้องเพราะปฏิบัติตามหลักธรรมพระธรรมปิฎกปอญโต 2544 และความสำคัญของทฤษฎีธรรมมีกัตถประโยชน์นั้นมีประโยชน์มากมายหลายประการแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติตามรวมทั้งส่งผลดีไปถึงสังคมด้วยคือ 1 ทำให้บุคคลสามารถสร้างหลักฐานได้อย่างมั่นคง 2 ทำให้เป็นคนที่มีเกียรติมีชื่อเสียงมีคนเชื่อฟังนับถือ 3 เป็นทางเสริมสร้างสัมพันธไมตรี 4 ทำให้มีโอกาสได้บำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม 5 เป็นแบบอย่างที่ดีให้บุคคลอื่นได้ปฏิบัติตามทั้งในด้านการงานและการดำรงชีวิต 6 สร้างความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจให้แก่ชาติทางอ้อมและช่วยลดปัญหาสังคม 2 หลักธรรมของผู้บริหารผู้บริหารคือผู้บริหารในระดับผู้ใหญ่ในองค์กรไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์นักปกครองหรือนักบริหารในองค์กรระดับสูง Executive ต้องประกอบด้วยหลักการบริหารดังต่อไปนี้ 1 ทานคือการสงเคราะห์ราษฎรและมาเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการช่วยเหลือส่งเสริมประชาชนหรือบุคคลในองค์กร 2 ศิลจะต้องเป็นบุคคลที่มีความประพฤติดีตามท้าว

ปัญหาสังคมได้ทฤษฎีธรรมมีกัตถประโยชน์แปลว่าธรรมที่เป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ในปัจจุบันหมายถึงประโยชน์อันพึงได้รับจากการประกอบกิจการหรืออาชีพที่สุจริตถูกต้องทั้งทางกฎหมายและศีลธรรมผลประโยชน์ที่ได้จากการประกอบกิจการนั้นเป็นผลที่ได้ทันตาเห็นไม่ต้องรอถึงภายภาคหน้าดังนี้๑หลักฐานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นความขยันหมั่นเพียร๑หลักฐานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นความขยันหมั่นเพียร๑หลักฐานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นความขยันหมั่นเพียร๑หลักฐานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นความขยันหมั่นเพียร

ชีวิต 6 สร้างความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจให้แก่ชาติทางอ้อมและช่วยลดปัญหาสังคมได้การเลี้ยงชีวิตแต่พอดีคือรู้จักหาหนรายได้และรายจ่ายเป็นอยู่แบบพอดีสมรายได้มิให้ฟืดเคืองหรือฟุ่มเฟือยให้มีรายได้เหนือรายจ่ายมีประหยัดไว้สำหรับปันปลายของชีวิตจะได้ไม่ลำบากตามหลักทฤษฎีธรรมมีกัตถประโยชน์ที่ปรากฏในพระพุทธศาสนาเป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ในปัจจุบันหมายถึงประโยชน์อันพึงได้รับจากการประกอบกิจการหรืออาชีพที่สุจริตถูกต้องทั้งทางกฎหมายและศีลธรรมผลประโยชน์ที่ได้จากการประกอบกิจการนั้นเป็นผลที่ได้ทันตาเห็นไม่ต้องรอถึงภายภาคหน้าตามหลักทฤษฎีธรรมมีกัตถประโยชน์นั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับปากท้องการกินการอยู่ปัจจัยการดำรงของคนถ้าบ้านเมืองมีเศรษฐกิจดีคนมีความอยู่ดีกินดีต่างคนต่างประกอบอาชีพที่สุจริตไม่เบียดเบียนกันรัฐบาลก็ไม่ต้องร่นวายุอยู่กับการปราบปรามเรื่องทุจริตสามารถพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าไปและเศรษฐกิจของชาติจะดีขึ้นจำเป็นต้องมีการพัฒนาคือการดำเนินงานกิจการเพื่อเพิ่มรายได้ของคนที่สูงขึ้นต่อเนื่องกันเป็นระยะยาวนานปัจจัยขั้นมูลฐานที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจคือประชากรซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยมูลฐานเป็นต้นทุนเบื้องต้นถ้าคนทุกคนที่เป็นประชากรของชาติมีหลักธรรมตามที่กล่าวมาก็ถือว่าประเทศชาติมีประชากรที่มีคุณภาพมีความสามารถในการประกอบอาชีพและเป็นอาชีพที่สุจริตรัฐบาลก็สามารถพัฒนาส่งเสริมอาชีพทางด้านเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพและปริมาณของผลผลิตมีการศึกษาวิจัยค้นคว้านวัตกรรมให้ประชากรเกิดความชำนาญในวิชาชีพการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศก็ย่อม

คนหมั่นในการทำงานไม่ประมาทจัดการงานเหมาะสมเลี้ยงชีพพอเหมาะรักษาทรัพย์สินที่หามาได้มีศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีลรู้ถ้อยคำปราศจากความตระหนี่ชำระทางสัมปรายีกัตถประโยชน์เป็นนิตยธรรม๘ประการดังกล่าวนี้ของผู้ครองเรือนผู้มีศรัทธาสามารถนำสุขมาให้ในโลกทั้งสองคือประโยชน์ในปัจจุบันนี้และความสุขในภายหน้าบุญคือจากจะนี้ยอมเจริญแก่กุศลด้วยประการดังนี้๔๐นอกจากนี้๑หลักฐานสัมปทาหรือการถึงพร้อมด้วยความหมั่นคือขยันหมั่น

(เลี้ยงชีพตามสมควรแก่กำลังทรัพย์ที่หามาได้)๓๒.๓.๑๑หลักฐานสัมปทา(ถึงพร้อมด้วยความหมั่น)\ ความขยันหมั่นเพียร(๑หลักฐานสัมปทา)การที่เราจะได้สิ่งของเงินทองและชื่อเสียง\ เกียรติยศมานั้นเราจะต้องขวนขวายขยันหมั่นเพียรต่อสู้กับความยากลำบากถึงจะประสบ\ ความสำเร็จเช่นข้าราชการจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอันนำมาซึ่งเกียรติยศตนเองและวงศ์\ ตระกูลก็ต้องขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถนักเรียนจะประสบ\ ผลสำเร็จด้านการเล่าเรียนก็ต้องขยันหมั่นเพียรในการศึกษาหรือการกระทำมหาเลี้ยงชีพเพื่อสร้าง\ ฐานะให้กับตนเองและครอบครัวก็เช่นกันเราต้องอาศัยความมานะอดสาหัสและความหมั่นเพียร\ ๓ จึงจะได้ทรัพย์มาดังพระพุทธพจน์ว่า\ ๓ คนหมั่นในการทำงานไม่ประมาทจัดการงานเหมาะสม\ ๓ เลี้ยงชีพพอเหมาะรักษาทรัพย์สินที่หามาได้มีศรัทธาถึง\ ๓ พร้อมด้วยศีลรู้ถ้อยคำปราศจากความตระหนี่ชำระทาง\ ๓ สัมปรายีกัตถประโยชน์เป็นนิตยธรรม๘ประการดังกล่าว\ ๓ นี้ของผู้ครองเรือนผู้มีศรัทธาอันพระพุทธเจ้าผู้มีพระนาม\ ๓ อันแท้จริงตรัสว่าน่าสุขมาให้ในโลกทั้งสองคือประโยชน์\ ๓ ในปัจจุบันนี้และความสุขในภายหน้าบุญคือจากจะนี้ยอม\ ๓ เจริญแก่กุศลด้วยประการดังนี้๔๐\ ๓ นอกจาก๑๑หลักฐานสัมปทาการถึงพร้อมด้วยความหมั่นคือขยันหมั่นเพียรในการ\ ๓ ปฏิบัติหน้าที่การทำงานและการประกอบอาชีพอันสุจริตฝึกฝนให้มีความชำนาญและรู้จักใช้ปัญญา\ ๓ สอดส่องตรวจตราหาอุบายวิธีสามารถจัดดำเนินการให้ได้ผลดีการประกอบอาชีพการงานนั้น\ ๓

๔๙ การรู้จักรักษาทรัพย์และประหยัดอารักขสัมปทาหมายความว่าเมื่อเราขยันหมั่นเพียรพยายามสร้างอนาคตชื่อเสียงหรือหาทรัพย์มาได้ถ้าไม่รู้จักรักษาไว้ก็จะเสื่อมหรือหมดไปอย่างรวดเร็วการรักษาชื่อเสียงนั้นหมายถึงการหลีกเลี่ยงการกระทำความชั่วหรือการมัวเมากับอบายมุขเช่นไม่ดื่มสุราไม่เสพยาเสพติดไม่เล่นการพนันทุกประเภทเป็นต้นส่วนการรักษาทรัพย์นั้นหมายถึงการรู้จักใช้จ่ายอย่างฉลาดไม่ฟุ่มเฟือยรู้จักเก็บหอมรอมริบส่วนการประหยัดนั้นหมายถึงการรู้จักใช้

เป็นหน้าที่ในปัจจุบัน\ แม้ยังไม่ได้ทรัพย์แต่การศึกษาก็เป็นเหตุเบื้องต้นที่จะนำไปสู่อาชีพการงานที่ดีในอนาคตหาก\ นักศึกษาเป็นนักกีฬาด้วยนอกจากขยันตั้งใจเรียนแล้วนักศึกษาต้องขยันหมั่นฝึกซ้อมกีฬาที่ตน\ ถนัดด้วยอีกทางหนึ่งเพราะกีฬากำลังพัฒนาเป็นกีฬาอาชีพมีกีฬาหลายประเภทที่สามารถทำให้หา\ ทรัพย์ได้โดยสุจริตด้วยแรงกายแรงใจของตนเองเช่นอาชีพนักมวยนักฟุตบอลกอล์ฟลีสลาส\ ๓ หรือจากการได้ไปแข่งขันในโอกาสต่างๆเช่นโอลิมปิกเอเชียนเกมส์หากมีความขยันหมั่นเพียร\ ๓ ฝึกซ้อมจะส่งผลให้ได้รับเหรียญทองและได้รางวัลเป็นทรัพย์สินเงินทองจำนวนมากเป็นต้นจึง\ ๓ นับว่าความขยันหมั่นเพียรในการทำงานหน้าที่ที่รับผิดชอบจะทำให้ได้รับประโยชน์ในปัจจุบัน\ ๓ คือมีทรัพย์สินเงินทองสำหรับซื้อหาเครื่องอุปโภคบริโภคไว้ดำรงชีพ\ ๓ ๒.๒ อารักขสัมปทา(ถึงพร้อมด้วยการรักษา)\ การรู้จักรักษาทรัพย์และประหยัด(อารักขสัมปทา)หมายความว่าเมื่อเราขยันหมั่นเพียร\ ๓ พยายามสร้างอนาคตชื่อเสียงหรือหาทรัพย์มาได้ถ้าไม่รู้จักรักษาไว้ก็จะเสื่อมหรือหมดไปอย่าง\ ๓ รวดเร็วการรักษาชื่อเสียงนั้นหมายถึงการหลีกเลี่ยงการกระทำความชั่วหรือการมัวเมากับอบายมุข\ ๓ เช่นไม่ดื่มสุราไม่เสพยาเสพติดไม่เล่นการพนันทุกประเภทเป็นต้นส่วนการรักษาทรัพย์นั้น\ ๓ หมายถึงการรู้จักใช้จ่ายอย่างฉลาดไม่ฟุ่มเฟือยรู้จักเก็บหอมรอมริบส่วนการประหยัดนั้นหมายถึง\ ๓ การรู้จักใช้จ่ายเงินทองให้เกิดประโยชน์สูงสุดดังพระพุทธพจน์ว่า\ ๓ ดูกรภิกษุทั้งหลายก็อารักขสัมปทาเป็นใจนกุลบุตรในโลกนี้\ ๓ มีโภคะที่หามาได้ด้วยความหมั่นเพียรสั่งสมด้วยกำลังแขนมีเหงื่อไหลไทรยส\ ๓ ขอบธรรมได้มาโดยธรรมเขารักษาคุ้มครองโภคทรัพย์เหล่า

จ่ายเงินทองให้เกิดประโยชน์สูงสุดดังพระพุทธพจน์ว่าดูกรภิกษุทั้งหลายก็อารักขสัมปทาเป็นใจนกุลบุตรในโลกนี้มีโภคะที่หามาได้ด้วยความหมั่นเพียรสั่งสมด้วยกำลังแขนมีเหงื่อไหลไทรยสด้วยขอบธรรมได้มาโดยธรรมเขารักษาคุ้มครองโภคทรัพย์เหล่านั้นไว้ได้พร้อมมูลด้วยทำไว้ในใจว่าใจนพพระราชาไม่พึงบริโภคทรัพย์เหล่านี้ของเราใจไม่พึงลึกลงไฟไม่พึงไหม้ไม่พึงพัดไปหายาทุกข์ไม่เป็นที่รักไม่พึงลึกลงไป

ที่จะนำไปสู่อาชีพการงานที่ดีในอนาคตหาก\ นักศึกษาเป็นนักกีฬาด้วยนอกจากขยันตั้งใจเรียนแล้วนักศึกษาต้องขยันหมั่นฝึกซ้อมกีฬาที่ตน\ ถนัดด้วยอีกทางหนึ่งเพราะกีฬากำลังพัฒนาเป็นกีฬาอาชีพมีกีฬาหลายประเภทที่สามารถทำให้หา\ ๓ ทรัพย์ได้โดยสุจริตด้วยแรงกายแรงใจของตนเองเช่นอาชีพนักมวยนักฟุตบอลกอล์ฟลีสลาส\ ๓ หรือจากการได้ไปแข่งขันในโอกาสต่างๆเช่นโอลิมปิกเอเชียนเกมส์หากมีความขยันหมั่นเพียร\ ๓ ฝึกซ้อมจะส่งผลให้ได้รับเหรียญทองและได้รางวัลเป็นทรัพย์สินเงินทองจำนวนมากเป็นต้นจึง\ ๓ นับว่าความขยันหมั่นเพียรในการทำงานหน้าที่ที่รับผิดชอบจะทำให้ได้รับประโยชน์ในปัจจุบัน\ ๓ คือมีทรัพย์สินเงินทองสำหรับซื้อหาเครื่องอุปโภคบริโภคไว้ดำรงชีพ\ ๓ ๒.๒ อารักขสัมปทา(ถึงพร้อมด้วยการรักษา)\ การรู้จักรักษาทรัพย์และประหยัด(อารักขสัมปทา)หมายความว่าเมื่อเราขยันหมั่นเพียร\ ๓ พยายามสร้างอนาคตชื่อเสียงหรือหาทรัพย์มาได้ถ้าไม่รู้จักรักษาไว้ก็จะเสื่อมหรือหมดไปอย่าง\ ๓ รวดเร็วการรักษาชื่อเสียงนั้นหมายถึงการหลีกเลี่ยงการกระทำความชั่วหรือการมัวเมากับอบายมุข\ ๓ เช่นไม่ดื่มสุราไม่เสพยาเสพติดไม่เล่นการพนันทุกประเภทเป็นต้นส่วนการรักษาทรัพย์นั้น\ ๓ หมายถึงการรู้จักใช้จ่ายอย่างฉลาดไม่ฟุ่มเฟือยรู้จักเก็บหอมรอมริบส่วนการประหยัดนั้นหมายถึง\ ๓ การรู้จักใช้จ่ายเงินทองให้เกิดประโยชน์สูงสุดดังพระพุทธพจน์ว่า\ ๓ ดูกรภิกษุทั้งหลายก็อารักขสัมปทาเป็นใจนกุลบุตรในโลกนี้\ ๓ มีโภคะที่หามาได้ด้วยความหมั่นเพียรสั่งสมด้วยกำลังแขนมีเหงื่อไหลไทรยส\ ๓ ขอบธรรมได้มาโดยธรรมเขารักษาคุ้มครอง

ดูกรภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าอารักขสัมปทา๔๑นอกจากนี้การรักษาและประหยัดทรัพย์นั้นยังหมายถึงการรู้จักเก็บรักษาทรัพย์ไว้ในที่ปลอดภัยการใช้สอยทรัพย์สินและสิ่งของอย่างประหยัดถนอมใช้ซ่อมแซมเมื่อชำรุดเสียหายดูแลรักษาและเก็บไว้เมื่อใช้เสร็จแล้วหรือรู้จักตัดแปลงของที่ชำรุดให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกเป็นต้นอารักขสัมปทาคือการถึงพร้อมด้วยการรักษาคือรู้จักคุ้มครองเก็บรักษาโภคทรัพย์และผลงานอันตนได้ทำไว้ด้วยความขยันหมั่นเพียรโดยขอบธรรมด้วยกำลังงานของตนไม่ให้

บริโภคไว้ดำรงชีพ\ ๓ ๒.๒ อารักขสัมปทา(ถึงพร้อมด้วยการรักษา)\ การรู้จักรักษาทรัพย์และประหยัด(อารักขสัมปทา)หมายความว่าเมื่อเราขยันหมั่นเพียร\ ๓ พยายามสร้างอนาคตชื่อเสียงหรือหาทรัพย์มาได้ถ้าไม่รู้จักรักษาไว้ก็จะเสื่อมหรือหมดไปอย่าง\ ๓ รวดเร็วการรักษาชื่อเสียงนั้นหมายถึงการหลีกเลี่ยงการกระทำความชั่วหรือการมัวเมากับอบายมุข\ ๓ เช่นไม่ดื่มสุราไม่เสพยาเสพติดไม่เล่นการพนันทุกประเภทเป็นต้นส่วนการรักษาทรัพย์นั้น\ ๓ หมายถึงการรู้จักใช้จ่ายอย่างฉลาดไม่ฟุ่มเฟือยรู้จักเก็บหอมรอมริบส่วนการประหยัดนั้นหมายถึง\ ๓ การรู้จักใช้จ่ายเงินทองให้เกิดประโยชน์สูงสุดดังพระพุทธพจน์ว่า\ ๓ ดูกรภิกษุทั้งหลายก็อารักขสัมปทาเป็นใจนกุลบุตรในโลกนี้\ ๓ มีโภคะที่หาได้ด้วยความหมั่นเพียรสั่งสมด้วยกำลังแขนมีเหงื่อไหลไทรยส\ ๓ ขอบธรรมได้มาโดยธรรมเขารักษาคุ้มครองโภคทรัพย์เหล่านั้นไว้ได้พร้อมมูลด้วย\ ๓ ทำไว้ในใจว่าใจนพพระราชาไม่พึงบริโภคทรัพย์เหล่านี้ของเราใจไม่พึง\ ๓ ลึกลงไฟไม่พึงไหม้ไม่พึงพัดไปหายาทุกข์ไม่เป็นที่รักไม่พึงลึกลงไป\ ๓ ๔๙\ ๓ ดูกรภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าอารักขสัมปทา๔๗\ ๓ นอกจากนี้การรักษาและประหยัดทรัพย์นั้นยังหมายถึงการรู้จักเก็บรักษาทรัพย์ไว้ในที่\ ๓ ปลอดภัยการใช้สอยทรัพย์สินและสิ่งของอย่างประหยัดถนอมใช้ซ่อมแซมเมื่อชำรุดเสียหายดูแล\ ๓ รักษาและเก็บไว้เมื่อใช้เสร็จแล้วหรือรู้จักตัดแปลงของที่ชำรุดให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อีก\ ๓ เป็นต้น\ ๓ อารักขสัมปทาคือการถึงพร้อมด้วยการรักษาคือรู้จักคุ้มครองเก็บรักษาโภคทรัพย์\ ๓ และผลงานอันตนได้ทำไว้ด้วยความขยันหมั่นเพียรโดยขอบธรรมด้วยกำลังงานของตนไม่ให้\ ๓ เป็นอันตรายหรือเสื่อมเสียลัทธิธรรมข้อนี้มีจุดมุ่งหมายให้เป็นคนมธยัสถ์

เสียงชีพพอเหมาะไม่ให้พุ่มพายนักไม่ให้ฟืดเคืองนักด้วยคิดว่ารายได้ของเราจัดต้องเห็นอรายจ่ายและรายจ่ายของเราจัดต้องไม่เห็นอรายได้อุดกรภักษทั้งหลายเปรียบเหมือนคนซึ่งตางหรือลูกมือซึ่งตางซึ่งยกตางขึ้นแล้วยอมรู้ว่าต้องลดออกเท่านี้หรือต้องเพิ่มเข้าเท่านี้เงินใดกลุบุตรก็เงินนั้นเหมือนกันรู้ทางเจริญแห่งโภคะและรู้ทางเสื่อม

เป็นผู้ใหญ่บ้างผู้ประกอบการด้วยศรัทธาศิลจาคะและปัญญาเธอศึกษาเยี่ยงอย่างความเพียบพร้อมด้วยศรัทธาศิลจาคะและปัญญาของเขาเรียกว่ากัลยาณมิตตา 4 สมชีวิตาเป็นอย่างไรคือกลุบุตรเป็นผู้เสียงชีวิตเหมาะสมไม่ให้พุ่มพ่ายเกินไปไม่ให้ฟืดเคืองเกินไปโดยรู้เข้าใจในทางเพิ่มพูนและทางเสื่อมถอยแห่งโภคทรัพย์วาทาอย่างนี้รายได้ของเราจัดจะเห็นอรายจ่ายและรายจ่ายของเราจัดจักไม่เห็นอรายได้อุดกรภักษทั้งหลายเปรียบเหมือนคนซึ่งตางหรือลูกมือซึ่งยกตางขึ้นแล้วยอมรู้ว่าพุ่มพ่ายเกินไปเท่านี้หรือเกินไปเท่านี้ถ้าหากกลุบุตรนี้รายได้มีน้อยแต่เสียงชีวิตอยู่อย่างพุ่มพ่ายก็จะมีผู้กล่าวหาเอาได้ว่ากลุบุตรผู้นี้ใช้สมบัติเหมือนกินมะเดื่อถ้ากลุบุตรนี้รายได้มากแต่เสียงชีวิตอย่างฟืดเคืองก็จะมีผู้กล่าวหาได้ว่ากลุบุตรผู้นี้คงจะตายอย่างคนอนาถาแต่ด้วยเหตุที่กลุบุตรเสียงชีวิตเหมาะสมจึงเรียกว่าสมชีวิตา 3 การอนุเคราะห์อย่างบูรณาการหลักธรรมของพระพุทธศาสนาย่อมทาให้เข้าใจแจ่มแจ้งในเรื่องที่เป็นไปในลักษณะของประโยชน์สุขในปัจจุบันที่มีแง่มุมทางลึกลับซึ่งทางเศรษฐศาสตร์มีมิติที่ครอบคลุมการดำเนินชีวิตทั้งการอยู่การกินรวมถึงความสัมพันธ์ทางกิจกรรมของเศรษฐกิจในทุกๆเรื่องเลยทีเดียววนาวามาซึ่งความมั่นคงและสมบูรณ์ซึ่งหลัก

๕๑แห่งโภคะแล้วเสียงชีพพอเหมาะไม่ให้พุ่มพายนักไม่ให้ฟืดเคืองนักด้วยคิดว่ารายได้ของเราจัดต้องเห็นอรายจ่ายและรายจ่ายของเราจัดต้องไม่เห็นอรายได้อุดกรภักษทั้งหลายถ้ากลุบุตรผู้มีรายได้มีน้อยแต่เสียงชีวิตอย่างโอโง่งจะมีผู้ว่าเขาได้ว่ากลุบุตรผู้นี้ใช้โภคะเหมือนคนเคี้ยวกินผลมะเดื่อจะนั้นอุดกรภักษทั้งหลายก็ถ้ากลุบุตรผู้มีรายได้มากแต่เสียงชีพอย่างฟืดเคืองจะมีผู้ว่าเขาว่ากลุบุตรผู้นี้จักตายอย่างอนาถาแต่

ความเพียบพร้อมด้วยศรัทธาศิลจาคะและปัญญาของเขาเรียกว่ากัลยาณมิตตา 4 สมชีวิตาเป็นอย่างไรคือกลุบุตรเป็นผู้เสียงชีวิตเหมาะสมไม่ให้พุ่มพ่ายเกินไปไม่ให้ฟืดเคืองเกินไปโดยรู้เข้าใจในทางเพิ่มพูนและทางเสื่อมถอยแห่งโภคทรัพย์วาทาอย่างนี้รายได้ของเราจัดจะเห็นอรายจ่ายและรายจ่ายของเราจัดจักไม่เห็นอรายได้อุดกรภักษทั้งหลายเปรียบเหมือนคนซึ่งตางหรือลูกมือซึ่งยกตางขึ้นแล้วยอมรู้ว่าพุ่มพ่ายเกินไปเท่านี้หรือเกินไปเท่านี้ถ้าหากกลุบุตรนี้รายได้มีน้อยแต่เสียงชีวิตอยู่อย่างพุ่มพ่ายก็จะมีผู้กล่าวหาเอาได้ว่ากลุบุตรผู้นี้ใช้สมบัติเหมือนกินมะเดื่อถ้ากลุบุตรนี้รายได้มากแต่เสียงชีวิตอย่างฟืดเคืองก็จะมีผู้กล่าวหาได้ว่ากลุบุตรผู้นี้คงจะตายอย่างคนอนาถาแต่ด้วยเหตุที่กลุบุตรเสียงชีวิตเหมาะสมจึงเรียกว่าสมชีวิตา 3 การอนุเคราะห์อย่างบูรณาการหลักธรรมของพระพุทธศาสนาย่อมทาให้เข้าใจแจ่มแจ้งในเรื่องที่เป็นไปในลักษณะของประโยชน์สุขในปัจจุบันที่มีแง่มุมทางลึกลับซึ่งทางเศรษฐศาสตร์มีมิติที่ครอบคลุมการดำเนินชีวิตทั้งการอยู่การกินรวมถึงความสัมพันธ์ทางกิจกรรมของเศรษฐกิจในทุกๆเรื่องเลยทีเดียววนาวามาซึ่งความมั่นคงและสมบูรณ์ซึ่งหลักธรรมที่นาพาสู่ความร่ำรวยและมั่งคั่งอย่างยั่งยืนนั้นโบราณท่านเรียกว่าหลักธรรมหัวใจเศรษฐีอากาสโดยที่มีสาระสำคัญโดยสรุป 4 ประการกล่าวคือประการที่หนึ่งขยันหาธุฎฐานสัมปทาหมายถึงความขยันหมั่นเพียรเสาะแสวงหาหนทางวิธีการในการทามาหากินรวมถึงกินลึกลงไปในเรื่องของควมมีศีลธรรมและคุณธรรมนาทางความขยันนั้นเป็นไปในลักษณะของความขยันในสัมมาอาชีพเป็นอาชีพ

เพราะกลุบุตรผู้รู้ทางเจริญแห่งโภคะและรู้ทางเสื่อมแห่งโภคะแล้วเสียงชีพพอเหมาะไม่ให้พุ่มพายนักไม่ให้ฟืดเคืองนักด้วยคิดว่ารายได้ของเราจัดต้องเห็นอรายจ่ายและรายจ่ายของเราจัดต้องไม่เห็นอรายได้อุดกรภักษทั้งหลายนี้เรียกว่าสมชีวิตา๔๓ธรรมทั้ง๔นี้มีประโยชน์มากมายหลายประการแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติตนตามรวมทั้งส่งผลไปถึงสังคมด้วยคือ๑ทาให้บุคคลสามารถสร้างหลักฐานได้อย่างมั่นคง๒ทาให้เป็นคนที่มั่งคั่ง

และทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์แล้วเสียงชีพพอเหมาะไม่ให้สุ่ยสุ่ยพุ่มพายนักไม่ให้ฟืดเคืองนักด้วยคิดว่ารายได้ของเราจัดต้องเห็นอรายจ่ายและรายจ่ายของเราจัดต้องไม่เห็นอรายได้อุดกรภักษทั้งหลายเปรียบเหมือนคนซึ่งตางหรือลูกมือซึ่งยกตางขึ้นแล้วยอมรู้ว่าพุ่มพ่ายเกินไปเท่านี้หรือเกินไปเท่านี้ถ้าหากกลุบุตรนี้รายได้มีน้อยแต่เสียงชีวิตอยู่อย่างพุ่มพ่ายก็จะมีผู้กล่าวหาเอาได้ว่ากลุบุตรผู้นี้ใช้สมบัติเหมือนกินมะเดื่อถ้ากลุบุตรนี้รายได้มากแต่เสียงชีวิตอย่างฟืดเคืองก็จะมีผู้กล่าวหาได้ว่ากลุบุตรผู้นี้คงจะตายอย่างคนอนาถาแต่ด้วยเหตุที่กลุบุตรเสียงชีวิตเหมาะสมจึงเรียกว่าสมชีวิตา 3 การอนุเคราะห์อย่างบูรณาการหลักธรรมของพระพุทธศาสนาย่อมทาให้เข้าใจแจ่มแจ้งในเรื่องที่เป็นไปในลักษณะของประโยชน์สุขในปัจจุบันที่มีแง่มุมทางลึกลับซึ่งทางเศรษฐศาสตร์มีมิติที่ครอบคลุมการดำเนินชีวิตทั้งการอยู่การกินรวมถึงความสัมพันธ์ทางกิจกรรมของเศรษฐกิจในทุกๆเรื่องเลยทีเดียววนาวามาซึ่งความมั่นคงและสมบูรณ์ซึ่งหลักธรรมที่นาพาสู่ความร่ำรวยและมั่งคั่งอย่างยั่งยืนนั้นโบราณท่านเรียกว่าหลักธรรมหัวใจเศรษฐีอากาสโดยที่มีสาระสำคัญโดยสรุป 4 ประการกล่าวคือประการที่หนึ่งขยันหาธุฎฐานสัมปทาหมายถึงความขยันหมั่นเพียรเสาะแสวงหาหนทางวิธีการในการทามาหากินรวมถึงกินลึกลงไปในเรื่องของควมมีศีลธรรมและคุณธรรมนาทางความขยันนั้นเป็นไปในลักษณะของความขยันในสัมมาอาชีพเป็นอาชีพ

เกียรติมีชื่อเสียงมีคนเชื่อถือฟังนับถือ๓เป็นทางเสริมสร้างสัมพันธไมตรี๔ทำให้มีโอกาสได้บำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม๕เป็นแบบอย่างที่ดีให้บุคคลอื่นได้ปฏิบัติตามทั้งในด้านการทำงานและการดำรงชีวิต๖สร้างความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจให้แก่ชาติทางอ้อมและช่วยลดปัญหาสังคมได้๗การเลี้ยงชีพดีแต่พอดีคือรู้จักกำหนดรายได้และรายจ่ายเป็นอยู่แบบพอดีสมรายได้มิให้ฟืดเคืองหรือฟุ่มเฟือยให้มีรายได้เหนือรายจ่ายมีประหยัดไว้สำหรับบันปลายของชีวิตจะได้ไม่ลำบากพระ

ต่างๆ 3 กลยามิตตตาคคนดีไม่คบคบชั่วอยู่อาศัยในบ้านหรือนิคมโดยอมตารองตนเจรจาสทนากับบุคคลในบ้านหรือนิคมนั้นซึ่งเป็นผู้มีสมาจารจรวิสุทธิ์ผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาศีลจจะแก้ปัญหา 4 สมชีวิตอยู่อย่างพอเพียงรู้ทางเจริญทรัพย์และทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์แล้วเลี้ยงชีพพอเหมาะไม่ให้สุรุษสุรายพุ่มพายนักไม่ให้ฟืดเคืองนักด้วยคิดว่ารายได้ของเราจักต้องเหนือรายจ่ายและรายจ่ายของเราจักต้องไม่เหนือรายได้หลักความสำคัญของการปฏิบัติเพื่อให้สำเร็จประโยชน์ต่อตนเองได้รับประโยชน์ในปัจจุบันตาม 260 Journal of Modern Learning Development Vol 5 No 4 July August 2020 หลักทฤษฎีธรรมมีกัตถประโยชน์นั้นพระธรรมปิฎกได้กล่าวไว้ในหนังสือธรรมนุญชีวิตว่าคนที่เรียกว่ารู้จักรู้จักใช้ทรัพย์หรือหาเงินเป็นใช้เงินเป็นเป็นคนที่ดีตั้งตัวสร้างหลักฐานได้และใช้ทรัพย์สมบัติให้เป็นประโยชน์เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางเศรษฐกิจอย่างถูกต้องเพราะปฏิบัติตามหลักธรรมต่อไปนี้และความสำคัญทฤษฎีธรรมมีกัตถประโยชน์นั้นมีหลักธรรม 4 อย่างนี้มีประโยชน์มากมายหลายประการแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติตามรวมทั้งส่งผลดีไปถึงสังคมด้วยคือ 1 ทาให้บุคคลสามารถสร้างหลักฐานได้อย่างมั่นคง 2 ทาให้เป็นคนที่มีเกียรติมีชื่อเสียงมีคนเชื่อถือฟังนับถือ 3 เป็นทางเสริมสร้างสัมพันธไมตรี 4 ทาให้มีโอกาสได้บำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม 5 เป็นแบบอย่างที่ดีให้บุคคลอื่นได้ปฏิบัติตามทั้งในด้านการทำงานและการดำรงชีวิต 6 สร้างความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจให้แก่ชาติทางอ้อมและช่วยลดปัญหาสังคมได้๗การเลี้ยงชีพดีแต่พอดีคือรู้จักกำหนดรายได้และรายจ่ายเป็นอยู่แบบพอดีสม

ธรรมปิฎกอุปยุตโตกล่าวไว้ว่าพึงเข้าใจระลึกไว้เสมอว่าการที่เพียรพยายามแสวงหาการศึกษาและครอบครองโภคทรัพย์ไว้วันนั้นก็เพื่อจะใช้ให้เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนและคนอื่นถ้าไม่ใช้ทรัพย์สมบัติให้เกิดคุณประโยชน์แล้วการหาและการมีทรัพย์สมบัติก็ปราศจากคุณค่าหาความหมายใดๆมีได้ตั้งนั้นเมื่อมีทรัพย์หรือหาทรัพย์มาได้แล้วต้องรู้จักสรรทรัพย์นั้นโดยถือหลักการแบ่งทรัพย์เป็น๔ส่วนที่เรียกว่าโภควิภาคคือหนึ่งส่วนใช้จ่ายเลี้ยงตนเลี้ยงคนที่

มีหลักธรรมตามที่กล่าวมาก็ถือว่าประเทศชาติมีประชากรที่มีคุณภาพมีความสามารถในการประกอบอาชีพและเป็นอาชีพที่สุจริตรัฐบาลก็สามารถพัฒนาส่งเสริมอาชีพทางด้านเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพและปริมาณของผลผลิตมีการศึกษาวิจัยค้นคว้านวัตกรรมให้ประชากรเกิดความชำนาญในวิชาชีพการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศก็ย่อมบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางพระพุทธศาสนาจะต้องเริ่มด้วยการพัฒนาคนเป็นอันดับแรกเมื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพแล้วการพัฒนาวัตถุก็เป็นไปได้ง่ายเพราะคนเป็นผู้หาคนเป็นผู้ใช้ปัจจัยในการดำรงชีวิตถ้าคนรู้จักหาและรู้จักใช้ให้เป็นเศรษฐกิจย่อมจะดีขึ้นนอกจากนั้นหลักการปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ในปัจจุบันนั้นหมายถึงการรู้จักเลือกคบมิตรผู้ใดสามารถปฏิบัติตนได้ครบทั้ง 4 ข้อได้บุคคลนั้นจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างดีไม่เดือดร้อนเป็นประโยชน์แก่ตนเองในปัจจุบันหลักธรรมข้อนี้จึงถือว่าเป็นหัวใจเศรษฐกิจโดยมีคำย่อว่าอากะสะซึ่งย่อมาจากหลักทฤษฎีธรรมมีกัตถประโยชน์ที่ปรากฏในพระพุทธศาสนาที่เป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ในปัจจุบันพระ Journal of Modern Learning Development ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคมสิงหาคม 2563 261 พรหมคุณภรณ์อุปยุตโต 2552 3840 กล่าวได้ว่าพึงเข้าใจระลึกไว้เสมอว่าการที่เพียรพยายามแสวงหาการศึกษาและครอบครองโภคทรัพย์ไว้วันนั้นก็เพื่อจะใช้ให้เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนและคนอื่นถ้าไม่ใช้ทรัพย์สมบัติให้เกิดคุณประโยชน์แล้วการหาและการมีทรัพย์สมบัติก็ปราศจากคุณค่าหาความหมายใดๆมีได้ตั้งนั้นเมื่อมีทรัพย์หรือหาทรัพย์มาได้แล้วต้องรู้จักสรร

ควรบำรุงเลี้ยงได้แก่บิดามารดาบุตรภรรยาและคนในปกครองมิตรสหายผู้ร่วมกิจการงานทำบุญตลอดจนบำรุงราชการด้วยการเสียภาษีอากรเป็นต้นสองส่วนใช้เป็นทุนประกอบการงานสามส่วนเก็บไว้ใช้ในยามจำเป็นเมื่อใดใช้โภคทรัพย์ทำประโยชน์อย่างนี้แล้วถึงโภคะจะหมดสิ้นไปก็สบายใจได้ว่าได้ใช้โภคะนั้นให้เป็นประโยชน์ถูกต้องตามเหตุผลแล้วถึงโภคะเพิ่มขึ้นก็สบายใจเช่นเดียวกันเป็นอันไม่ต้องเดือดร้อนใจในทั้งสองกรณี๔๔การทำประโยชน์ปัจจุบันหรือการปฏิบัติตามหลักธรรม

เทวดาคือทานุญคติสิ่งที่เคารพบูชาตามความเชื่อคืออุปถัมภ์บำรุงพระสงฆ์และเหล่าบรรพชิตผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบผู้ไม่ประมาทมาเมื่อใดใช้โภคะทรัพย์ทำประโยชน์อย่างนี้แล้วถึงโภคะจะหมดสิ้นไปก็สบายใจได้ว่าได้ใช้โภคะนั้นให้เป็นประโยชน์ถูกต้องตามเหตุผลแล้วถึงโภคะเพิ่มขึ้นก็สบายใจเช่นเดียวกันเป็นอันไม่ต้องเดือดร้อนใจทั้งสองกรณี๕๕จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปมาสังเคราะห์เพื่อพัฒนาคุณธรรมตนและเยาวชนของชาติให้เป็นคนดีได้ตั้งนี้การพัฒนาคุณธรรมตนและเยาวชนรุ่นใหม่ต้องอาศัยตนเองเพื่อพัฒนาตนเพื่อพัฒนาเยาวชนในขณะเดียวกันดังคากล่าวว่าจะพัฒนาอะไรก็ต้องเริ่มต้นตัวเราเป็นจุดแรกในการพัฒนาเยาวชนต่อไปหลักคุณธรรมมีจำนวนมากที่จะนำมาเป็นแนวทางในการครองเรือนทางชีวิตตนและเยาวชนให้ได้ดีมีต้องกระบวนกรที่จะช่วยพัฒนาตนและเยาวชนรุ่นใหม่ตั้งนี้๑ตนและเยาวชนต้องได้รับการศึกษาหลักคุณธรรมพื้นฐานให้เข้าใจความคุณธรรมที่สำคัญประกอบไปด้วยอะไรบ้าง๒ตนและเยาวชนต้องยอมรับและศรัทธาแนวทางในการพัฒนาตนและเยาวชนตามหลักคุณธรรมทางพระพุทธศาสนา๓ตนและเยาวชนต้องมีต้นแบบหรือบุคคลตัวอย่างให้เยาวชนได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติในหลายมิติเช่นดาราที่พวกเขาชอบคนที่เขาศรัทธาหรือนักแสดงครูอาจารย์ญาติที่เคารพนับถือกลุ่มคนเหล่านี้จะเป็นแบบอย่างให้พวกเขาเลียนแบบได้เป็นอย่างดีโดยทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัวในการแสดงออกด้านพฤติกรรมในดำเนินชีวิตหรือวิถีชีวิต๔กลุ่มกัลยาณมิตรที่พวกเขาต้องการขอคำแนะนำในการแก้ปัญหาชีวิตการเรียนและปัญหาอื่นๆที่มีอิทธิพลต่อพวกเขาอย่างมากได้แก่พ่อแม่เพื่อนพี่น้องครู

มีรายได้มาสำหรับซื้อหาเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆสำหรับการดำรงชีวิตประกอบอาชีพที่สุจริตหรือสัมมาชีพได้แก่อาชีพต่างๆที่ไม่ผิดต่อหลักศีลธรรมเช่นการค้าขายสิ่งเสพติดผิดกฎหมายไม่ควรรับขึ้นทูลเกล้าเป็นต้นเมื่อประกอบอาชีพที่สุจริตมีรายได้แล้วก็ต้องรู้จักเก็บออมใช้จ่ายให้เหมาะสมกับรายได้อันจะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเพราะใช้จ่ายมากไปจนเป็นหนี้สินหรือใช้จ่ายน้อยเกินไปจนอดคัดัดสนการใช้จ่ายอย่างไรจะไม่ให้เกิดร้อนนั้นการ

อุปโภคบริโภคต่างๆสำหรับการดำรงชีวิตการประกอบอาชีพที่สุจริตหรือสัมมาชีพได้แก่อาชีพต่างๆที่ไม่ผิดหลักศีลธรรมเช่นการค้าขายสิ่งเสพติดผิดกฎหมายไม่ควรรับขึ้นทูลเกล้าเป็นต้นเมื่อประกอบอาชีพสุจริตมีรายได้แล้วก็ต้องรู้จักเก็บออมใช้จ่ายให้เหมาะสมกับรายได้อันจะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเพราะใช้จ่ายมากไปจนเป็นหนี้หรือใช้จ่ายน้อยเกินไปจนอดคัดัดัดสนการใช้จ่ายอย่างไรไม่ให้เกิดร้อนนั้นการคบเพื่อนการคบมิตรเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้บุคคลหลงทางเพราะคบเพื่อนไม่ดีเพื่อนแนะนำไปในทางฉิบหายเช่นชักชวนไปเล่นการพนันไปเสพสิ่งเสพติดหรือเที่ยวกลางคืนก็จะทำให้ต้องสูญเสียทรัพย์สินที่หามาได้ด้วยความยากลำบากนั้นไปอย่างน่าเสียดายดังนั้นข้อปฏิบัติหนึ่งข้อเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ในปัจจุบันก็คือการรู้จักเลือกคบมิตรนั่นเอง 16 หากบุคคลใดสามารถปฏิบัติตนได้ครบทั้ง๕ข้อบุคคลนั้นก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างดีไม่มีความเดือดร้อนเป็นประโยชน์ตนในปัจจุบัน 17 15 องอุฎฐกไทย๒๓๑๔๕๒๘๙ 16 พระมหานรงค์จิตตโสภโณปัจจุบันพระสุธีรญาณหลักธรรมสำหรับพัฒนาเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครกรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการ๒๕๒๗หน้า๙๕ 17 ออนไลน์แหล่งที่มา www.suwalaiporn.com/index.php/lay/show/ac/article/Ntype/๔/Id/๕๗๓๔๑๔๖กรกฎาคม๒๕๕๗/07/119137/indd/131/24/2/2560/16/10/42/132 วารสารมหาจุฬาริชาการปีที่๓๖ฉบับที่๒หลักโภคริภาคคือวิธีการจัดสรรทรัพย์สินในการใช้จ่าย๔ประการนี้คือการแสวงหาหรือกระบวนการผลิตโดยมีหลักการที่เน้นว่าให้การแสวงหาทรัพย์สินนั้นเป็นไปโดยชอบธรรมไม่กดขี่ข่มเหงกันและเป็นไปด้วยความซื่อ

ครัวเรือนอำเภอพุทธมณฑล 2 สมการการออมของครัวเรือนสามารถทำนายการออมได้เที่ยงตรงประมาณ 80.3 ครัวเรือนอำเภอพุทธมณฑลมีการออมในสถาบันการเงินมากกว่าครัวเรือนอำเภอดอนตูมแต่มีรูปแบบการออมคล้ายกันคือฝากเงินไว้กับธนาคารพาณิชย์และเก็บเงินสดไว้กับตัวโดยมีเหตุผลเพื่อเก็บไว้ใช้ยามเจ็บป่วยหรือยามชราและเหตุผลที่ไม่ออมเพราะมีรายได้น้อยไม่มีเงินเหลือออมและ 4 ครัวเรือนทั้งสองอำเภอให้ความสำคัญมากกับการบริการของพนักงานและระบบการ

ต่อรายได้แสดงใน Table 2 \ n จึงกล่าวได้ว่าเมื่อค่าความยืดหยุ่นของการออม\ n ต่อรายได้ของครัวเรือนอำเภอดอนตูมและอำเภอพุทธ\ n มณฑลมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่าครัวเรือนของทั้งสอง\ n อำเภอมีรายได้ที่แตกต่างกันมากจึงทำให้เกิดความ\ n เหลื่อมล้ำของการออมมากด้วยโดยที่ครัวเรือนอำเภอ\ n ดอนตูมมีความเหลื่อมล้ำของการออมมากกว่า\ n ครัวเรือนอำเภอพุทธมณฑล\ n 3 .ครัวเรือนอำเภอพุทธมณฑลมีการออมใน\ n สถาบันการเงินต่าง ๆมากกว่าครัวเรือนอำเภอดอนตูม\ n แต่มีรูปแบบการออมที่คล้ายกันคือฝากเงินไว้กับ\ n ธนาคารพาณิชย์และเก็บเงินสดไว้กับตัวโดยมี\ n เหตุผลที่สำคัญมากที่สุดในการออมเหมือนกันคือเพื่อ\ n เก็บเงินไว้ใช้ยามเจ็บป่วยหรือยามชราแต่ก็มีเหตุผล\ n อื่นๆที่แตกต่างกันในระดับรองลงมาคือครัวเรือน\ n อำเภอดอนตูมมีการออมเพื่อเก็บไว้เป็นทุนการศึกษา\ n ขณะที่ครัวเรือนอำเภอพุทธมณฑลมีการออมเพื่อเป็น\ n หลักประกันในครัวเรือนหรือไว้ใช้ยามฉุกเฉินส่วน\ n เหตุผลที่ไม่มีมีการออมและเป็นเหตุผลสำคัญที่\ n เหมือนกันคือมีรายได้น้อยไม่มีเงินเหลือฝากแต่ก็มี\ n เหตุผลที่แตกต่างกันในอันดับรองลงมาคือครัวเรือน\ n อำเภอดอนตูมไม่มีการออมเพราะอ่านหรือเขียน\ n หนังสือไม่ได้ขณะที่ครัวเรือนอำเภอพุทธมณฑลไม่มี\ n การออมเพราะอดรัดอดเก็บเงินฝากต่ำเกินไปและ\ n จากการสอบถามเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีครัวเรือน\ n พบว่าครัวเรือนกว่าครึ่งของทั้งสองอำเภอไม่มีการ\ n จัดทำบัญชีครัวเรือนเนื่องจากไม่มีความรู้และให้\ n ความสนใจเข้าร่วมการอบรมที่ทางมหาวิทยาลัยจะจัด\ n ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายโดยที่ครัวเรือนส่วนใหญ่มี\ n ความคิดว่าในขนาดครัวเรือนจะมีการออมเพิ่ม

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

๕๔ 1 ในอดีตวิถีชีวิตของชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นชุมชนเกษตรกรรมชาวบ้าน อยู่อาศัยกันเป็นครอบครัวใหญ่ในพื้นที่ร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือกิจกรรมของ ชุมชนภายหลังมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาในพื้นที่ชาวบ้านเริ่มแตกแยกเป็น ครอบครัวย่อยไม่มีโอกาสได้รวมกลุ่มกันช่วยเหลืองานของชุมชนมากนักกลุ่ม สัจจะสะสมทรัพย์ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือปัญหาความยากจนของชาวบ้าน ทำให้ชาวบ้านมีความผูกพันกับชุมชนมากยิ่งขึ้น 2 แนวคิดและกระบวนการใน การสร้างชุมชนเข้มแข็งของกลุ่มสัจจะสะสม

565 วารสารจรสังคมนาสาตราปริทรรศน์ชุมชนเข้มแข็งเชิงพุทธบูรณาการกรณี ศึกษากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย STRONG COMMUNITY BASED ON BUDDHIST INTEGRATION CASE STUDY OF SACCA SASOMSUB GROUPS IN EAST OF THAILAND พระมหาสมบุญ ภูษิตโรพรณาพระมหาอดิเดชสวโรสุขวิวัฒน์ Phramaha Sombon Vutthikaro Phanna Phramaha Adidej Sativaro Sukwattanawadee บทคัดย่อบทความวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1 เพื่อศึกษาริบททางสังคม และวิถีชีวิตของชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนการก่อตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 2 เพื่อศึกษาแนวคิดกระบวนการบัจจัยและเงื่อนไขในการสร้างชุมชนเข้มแข็งของ กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ 3 เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชนเชิงพุทธบูรณาการผ่านกิจกรรมของกลุ่มสัจจะสะสม ทรัพย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือผลการวิจัยพบว่า 1 ในอดีตวิถีชีวิตของชุมชนในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นชุมชนเกษตรกรรมชาวบ้านอยู่อาศัยกันเป็นครอบครัวใหญ่ในพื้นที่ ร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชนภายหลังมีโรงงานอุตสาหกรรม เข้ามาในพื้นที่ชาวบ้านเริ่มแตกแยกเป็นครอบครัวย่อยไม่มีโอกาสได้รวมกลุ่มกัน ช่วยเหลืองานของชุมชนมากนักกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วย เหลือปัญหาความยากจนของชาวบ้านทำให้ชาวบ้านมีความผูกพันกับชุมชนมาก ยิ่งขึ้น 2 แนวคิดและกระบวนการในการสร้างชุมชนเข้มแข็งของกลุ่มสัจจะสะสม ทรัพย์ในจังหวัดตราดจันทบุรีและสระแก้วเป็นแนวคิดที่เกิดจากการใช้ตัวเงินที่ เป็นรูปธรรมและหลักธรรมที่เป็นนามธรรมมาผสมผสานกันอย่างลงตัวส่งผลให้ ชุมชนเกิดการพึ่งพาตนเองและมีเม็ดเงินหมุนเวียนในชุมชนมากยิ่งขึ้น 3 ชุมชน เข้มแข็งเชิงพุทธบูรณาการเกิดขึ้นจากแนว

ทรัพย์ในจังหวัดตราดจันทบุรีและสระแก้วเป็นแนวคิดที่เกิดจากการใช้ตัวเงินที่ เป็นรูปธรรมและหลักธรรมที่เป็นนามธรรมมาผสมผสานกันอย่างลงตัวส่งผลให้ ชุมชนเกิดการพึ่งพาตนเองและมีเม็ดเงินหมุนเวียนในชุมชนมากยิ่งขึ้น 3 ชุมชน เข้มแข็งเชิงพุทธบูรณาการเกิดขึ้นจากแนวคิดการใช้หลักธรรมนำหน้าตัวเงิน ชุมชนเข้มแข็งเชิงพุทธบูรณาการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ตามองค์ความรู้ที่ SMART Model ดังนี้ S Selfreliance คือการพึ่งพาตนเองเป็นการใช้หลักธรรม สำหรับสงเคราะห์

565 วารสารจรสังคมนาสาตราปริทรรศน์ชุมชนเข้มแข็งเชิงพุทธบูรณาการกรณี ศึกษากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย STRONG COMMUNITY BASED ON BUDDHIST INTEGRATION CASE STUDY OF SACCA SASOMSUB GROUPS IN EAST OF THAILAND พระมหาสมบุญ ภูษิตโรพรณาพระมหาอดิเดชสวโรสุขวิวัฒน์ Phramaha Sombon Vutthikaro Phanna Phramaha Adidej Sativaro Sukwattanawadee บทคัดย่อบทความวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1 เพื่อศึกษาริบททางสังคม และวิถีชีวิตของชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนการก่อตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 2 เพื่อศึกษาแนวคิดกระบวนการบัจจัยและเงื่อนไขในการสร้างชุมชนเข้มแข็งของ กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ 3 เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชนเชิงพุทธบูรณาการผ่านกิจกรรมของกลุ่มสัจจะสะสม ทรัพย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือผลการวิจัยพบว่า 1 ในอดีตวิถีชีวิตของชุมชนในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นชุมชนเกษตรกรรมชาวบ้านอยู่อาศัยกันเป็นครอบครัวใหญ่ในพื้นที่ ร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชนภายหลังมีโรงงานอุตสาหกรรม เข้ามาในพื้นที่ชาวบ้านเริ่มแตกแยกเป็นครอบครัวย่อยไม่มีโอกาสได้รวมกลุ่มกัน ช่วยเหลืองานของชุมชนมากนักกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วย เหลือปัญหาความยากจนของชาวบ้านทำให้ชาวบ้านมีความผูกพันกับชุมชนมาก ยิ่งขึ้น 2 แนวคิดและกระบวนการในการสร้างชุมชนเข้มแข็งของกลุ่มสัจจะสะสม ทรัพย์ในจังหวัดตราดจันทบุรีและสระแก้วเป็นแนวคิดที่เกิดจากการใช้ตัวเงินที่ เป็นรูปธรรมและหลักธรรมที่เป็นนามธรรมมาผสมผสานกันอย่างลงตัวส่งผลให้ ชุมชนเกิดการพึ่งพาตนเองและมีเม็ดเงินหมุนเวียนในชุมชนมากยิ่งขึ้น 3 ชุมชน

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

ให้ชุมชนเข้มแข็ง M Money คือเงินเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ A Altruism คือการเห็นแก่ประโยชน์ผู้อื่นเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง R Responsibility คือความรับผิดชอบเป็นหัวใจสำคัญในการเชื่อมต่อความสำเร็จให้เกิดขึ้น T Truth Tolerance คือความซื่อสัตย์อดทนเป็นสิ่งที่ต้องปลูกฝังให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของทุกฝ่ายตรงซึ้งสังคมและคณะฯ ได้ศึกษาวจัยเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธกับการสร้างเสริมความมั่นคงของครอบครัวพ่อแม่มือใหม่พบว่า

เชิงพุทธบูรณาการเกิดขึ้นจากแนวคิดการใช้หลักธรรมนำตัวเงินชุมชนเข้มแข็งเชิงพุทธบูรณาการของกลุ่มสังฆะสมทรัพย์ตามองค์ความรู้ที่ได้ SMART Model ดังนี้ S Selfreliance คือการพึ่งพาตนเองเป็นการใช้หลักธรรมสำหรับสังเคราะห์ให้ชุมชนเข้มแข็ง M Money คือเงินเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ A Altruism คือการเห็นแก่ประโยชน์ผู้อื่นเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง R Responsibility คือความรับผิดชอบเป็นหัวใจสำคัญในการเชื่อมต่อความสำเร็จให้เกิดขึ้น T Truth Tolerance คือความซื่อสัตย์อดทนเป็นสิ่งที่ต้องปลูกฝังให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของทุกฝ่ายคาศาสตร์ชุมชนเข้มแข็งสังฆะสมทรัพย์การพึ่งพาตนเองและพุทธบูรณาการ Dean Graduate School Mahachulalongkornrajavidyalaya University Lecturer Graduate School Mahachulalongkornrajavidyalaya University ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ฉบับพิเศษเมษายนมิถุนายน 2560 566 Abstract This research had three objectives as follows 1 to study the social context and the way of life of the communities in the eastern of Thailand before the setting the Sacca Sasomsup Groups 2 to study the concepts the processes the factors and the conditions to build up the strong communities of the Sacca Sasomsup groups and 3 to analyze the structure of the strong communities towards the Buddhist integration through the activities of Sacca Sasomsup groups This study was a qualitative research The results of the research found that 1 in the past the social context and the way of life

เพียงอย่างจิตวิสัยให้เกิดคลายภาพซึ่งกันและกันเพื่อความเข้มแข็งของครอบครัว สรัญญาแสงอำพร๕๐ ได้ศึกษาวจัยการใช้หลักทฤษฎีมิกัดเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนกรณีศึกษาชุมชนมะม่วงปลายแขนตำบลท่าจิวอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชพบว่า๕๐สรัญญาแสงอำพรการใช้หลักทฤษฎีมิกัดเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนกรณีศึกษาชุมชนมะม่วงปลายแขนตำบลท่าจิวอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชวารสารมหาวิทยาลัยมหาจุฬารศรณปีที 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคมสิงหาคม 2561 411 2429

นครศรีธรรมราช 2 เพื่อสร้างความเข้าใจการใช้หลักทฤษฎีมิกัดเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนมะม่วงปลายแขนตำบลท่าจิวอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช 416 Journal of MCU Nakhondhat Vol5 No2 May August 2018 3 เพื่อศึกษาแนวทางการใช้หลักทฤษฎีมิกัดเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนมะม่วงปลายแขนตำบลท่าจิวอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชกรอบแนวความคิดการวิจัยโดยสรุปจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีผู้วิจัยใช้ปัจจัยนำเข้า Input คือหลักทฤษฎีมิกัดและหลักฐานสัมปทาอารักขสัมปทาภิบาลเมิตตตามชีวิตาระบวนการศึกษา Process คือ 1 ศึกษาสภาพปัญหาเศรษฐกิจของชุมชนมะม่วงปลายแขนตำบลท่าจิวอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช 2 สัมภาษณ์เชิงลึกผู้นำชุมชนมะม่วงปลายแขนตำบลท่าจิวอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้หลักทฤษฎีมิกัดเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนมะม่วงปลายแขนตำบลท่าจิวอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชผลผลิตผลลัพธ์ Output Outcome คือ 1 รุ้สภาพปัญหาเศรษฐกิจของชุมชนมะม่วงปลายแขนตำบลท่าจิวอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช 2 ได้ความเข้าใจในการใช้หลักทฤษฎีมิกัดเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนมะม่วงปลายแขนตำบลท่าจิวอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช 3 ได้แนวทางการใช้หลักทฤษฎีมิกัดเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนมะม่วงปลายแขนตำบลท่าจิวอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชวารสารมหาจุฬารศรณปีที 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคมสิงหาคม 2561 417 ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวความคิดการวิจัยวิธีด

๕๖ 1 ชุมชนมะม่วงปลายแขนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจการใช้หลักทฤษฎีมิกัด 2 ความเข้าใจของชุมชนมะม่วงปลายแขนต่อหลักทฤษฎีมิกัดระดับด้านหลักฐานสัมปทาความหมั่นด้านอารักขสัมปทาการรักษาด้านกัลยาณเมิตตตามิมีตรคืออยู่ในระดับมากผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้หลักทฤษฎีมิกัดเจาะแนกตามเพศอายุระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ต่อเดือนโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 05 3 แนวทางการใช้หลักทฤษฎีมิกัดเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของ

มากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 3 ด้านอยู่ในระดับมากได้แก่ด้านหลักฐานสัมปทาความถึงพร้อมด้วยความหมั่นด้านอารักขสัมปทาความถึงพร้อมด้วยการรักษาด้านกัลยาณเมิตตตามิมีตรคืออยู่ในระดับปานกลางตามลาดับ 424 Journal of MCU Nakhondhat Vol5 No2 May August 2018 ด้านที่การใช้หลักทฤษฎีมิกัดระดับการปฏิบัติ n 291 SD ระดับอันดับ 1 1 ด้านหลักฐานสัมปทาความถึงพร้อมด้วยความหมั่น 370 047 มาก 2 2 ด้านอารักขสัมปทาความถึงพร้อมด้วยการรักษา 373 054 มาก 1 3 3 ด้านกัลยาณเมิตตตามิมีตรคืออยู่ในระดับ 356 057 มาก 3 4 4 ด้านสมชีวิตาความเป็นอยู่เหมาะสม 350 052 ปานกลาง 4 ภาพรวม 362 045 มากตารางที่ 1 ความเข้าใจของประชาชนชุมชนมะม่วงปลายแขนตำบลท่าจิวอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีต่อการใช้หลักทฤษฎีมิกัดเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนแนวทางการใช้หลักทฤษฎีมิกัดเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนของชุมชนมะม่วงปลายแขนตำบลท่าจิวอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชจากแนกตามเพศอายุระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ต่อเดือน 1 แนวทางการใช้หลักทฤษฎีมิกัดเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนของชุมชนมะม่วงปลายแขนตำบลท่าจิวอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชจากแนกตามเพศโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าประชาชนชุมชนมะม่วงปลายแขนตำบลท่าจิวอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเพศชายมีการใช้หลักทฤษฎีมิกัดเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนมากกว่าเพศหญิงทุกด้าน 2 แนวทางการใช้หลักทฤษฎีมิกัดเพื่อฟื้นฟู

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

ชุมชนมะม่วงปลายแขนควรถูกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้ช่วยเหลือ
แนะนำวิธีการในการแก้ปัญหาควรถูกส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนรู้จักการจัดทำ
บัญชีรายรับรายจ่ายของครัวเรือนควรถูกส่งเสริมให้มีเครือข่ายความร่วมมือด้าน
ต่างๆในระดับหมู่บ้านและควรถูกส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนรู้จักการดำเนินชีวิต
อย่างพอเพียงพระปลัดระพีพันธุ์พิบูลย์โร๕๑ได้ศึกษารวบรวมรูปแบบการประยุกต์ใช้
พุทธเศรษฐศาสตร์ในชุมชนต้นแบบในประเทศไทยพบว่า 1 แนวทางและรูปแบบ
พุทธเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทยมีพระ

พุทธศาสนาเป็นฐานรากแนวคิดทางพระพุทธศาสนาจึงได้รับการประยุกต์ดีความ
และให้คำอธิบายร่วมกับพฤติกรรมทางเศรษฐศาสตร์เป็นกลไกร่วมกับวิถีชุมชน
ดังปรากฏในชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มสังฆะสมทรัพย์วิถีพอเพียงในชุมชน
โดยมีพระสงฆ์ผู้เป็นผู้นำแนวคิดมาสู่สาธารณะอาทิพุทธทาสภิกขุพระพรหม
คุณาภรณ์ปอปปยุตโตสำนักสันติอโศก 2 วิธีการและแนวทางในการประยุกต์ใช้
พุทธเศรษฐศาสตร์ในชุมชนตัวอย่างในประเทศไทยโดยใช้หลักคิดทางศาสนา
และใช้แนวทางบูรณาการด้านประเพณีจาก

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

การใช้หลักทฤษฎีนี้มีกตละจกตามเทศาอารยะระดับการศึกษาอาชีพและรายได้
ต่อเนื่องโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 05 และ 3
แนวทางการใช้หลักทฤษฎีนี้มีกตละเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของชุมชนมะม่วงปลาย
แขนควรถูกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้ช่วยเหลือแนะนำวิธีการในการแก้
ปัญหาควรถูกส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนรู้จักการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของ
ครัวเรือนควรถูกส่งเสริมให้มีเครือข่ายความร่วมมือด้านต่างๆในระดับหมู่บ้านและ
ควรถูกส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนรู้จักการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงคาศาคัญ
หลักทฤษฎีนี้มีกตละการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน Abstract The objectives of
this research were as follows to study the background of economic
problem within MamuangPlaiKhaen community To get
understanding in application of Tithadhammikatha principle for
Solving of MamuangPlaiKhaen community economy And to study
the guideline of Tithadhammikatha principle for Solving of
MamuangPlaiKhaen community economy This research is the
mixed methodology The population are 1 200 persons the samples
are 291 persons The instrument for data collection was
questionnaire and interview form The statistics were used as
follows frequency arithmetic mean standard deviation ttest Ftest
Oneway ANOVA and for qualitative research by indepth interview
from ten key informants and content analysis as descriptive
explanation The research found that 1 Mostly in
MamuangPlaiKhaen community lack of knowledge and
understanding of Tithadhammikatha principle 2 The

Research Article Received 20200101 Revised 20200619 Accepted
20200621 รูปแบบการประยุกต์ใช้พุทธเศรษฐศาสตร์ในชุมชนต้นแบบใน
ประเทศไทย Model of Application of Buddhist Economics in
Prototype Community of Thailand พระปลัดระพีพันธุ์พิบูลย์โร Phrapalad
Raphin Buddhiss ro คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย Faculty of Social Sciences Mahachulalongkornrajavidyalaya
University Corresponding Author Email raphind yahoocom บทความโดย
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1 เพื่อศึกษาแนวทางและรูปแบบพุทธ
เศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย 2 เพื่อศึกษาวิธีการและแนวทางในการประยุกต์ใช้
พุทธเศรษฐศาสตร์ในชุมชนต้นแบบในประเทศไทย 3 เพื่อเสนอรูปแบบการ
ประยุกต์ใช้พุทธเศรษฐศาสตร์ในชุมชนต้นแบบในประเทศไทยเป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องรวมทั้งศึกษา
จากชุมชนต้นแบบด้านการประยุกต์ใช้ในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดลาปางผล
การวิจัยพบว่า 1 แนวทางและรูปแบบพุทธเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทยมี
พระพุทธศาสนาเป็นฐานรากแนวคิดทางพระพุทธศาสนาจึงได้รับการประยุกต์
ดีความและให้คำอธิบายร่วมกับพฤติกรรมทางเศรษฐศาสตร์เป็นกลไกร่วมกับวิถี
ชุมชนดังปรากฏในชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มสังฆะสมทรัพย์วิถีพอเพียงใน
ชุมชนโดยมีพระสงฆ์ผู้เป็นผู้นำแนวคิดมาสู่สาธารณะอาทิพุทธทาสภิกขุพระ
พรหมคุณาภรณ์ปอปปยุตโตสำนักสันติอโศก 2 วิธีการและแนวทางในการ
ประยุกต์ใช้พุทธเศรษฐศาสตร์ในชุมชนตัวอย่างในประเทศไทยโดยใช้หลักคิด
ทางศาสนาและใช้แนวทางบูรณาการด้านประเพณีจากชุมชนบ้านไผ่แงหมู่ที่ 1
ตำบลวังน้ำเย็นและชุมชนไผ่ลุ่มหมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ล้อมา

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

ชุมชนบ้านไผ่เองหมู่ที่ 1 ตำบลวังน้ำเย็นและชุมชนไผ่ล้นหมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ล้ม อำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีภาคเหนือและบ้านแม่กวักหมู่ที่ 1 ตำบลบ้าน อ่อนอำเภอบางปลาม้าจังหวัดลำปางทั้งสองชุมชนเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในการประยุกต์ใช้หลักพุทธเศรษฐศาสตร์จัดการภายในชุมชนด้วยแนวคิดพอเพียงสมดุลปัญญาสามัคคีและความสุขจนกระทั่งได้รับรางวัลหมู่บ้านยอดเยี่ยมที่สุดในระดับจังหวัดรับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและ 3 รูปแบบการประยุกต์ใช้พุทธเศรษฐศาสตร์ในชุมชนต้นแบบในประเทศไทยมีการประยุกต์ด้วยหลักกรรมผ่านวิถีความเชื่อทางศาสนาและวิถีของการดำเนินชีวิตซึ่งประยุกต์ด้วยการพาทำนาให้ดูผ่านรูปแบบของกิจกรรมทั้งสองชุมชนมีวิถีของวัดและวิถีของศาสนาเป็นเครื่องกำหนดรูปแบบและแนวทางการประยุกต์จึงดำเนินไปภายใต้วิถีทางศาสนาว่าวัดพระสงฆ์และรวมอยู่ในวิถีวัฒนธรรมภายในชุมชนศาสนาคือรูปแบบการประยุกต์ใช้พุทธเศรษฐศาสตร์ชุมชนต้นแบบ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 3 รูปแบบการประยุกต์ใช้พุทธเศรษฐศาสตร์ในชุมชนต้นแบบในประเทศไทยมีการประยุกต์ด้วยหลักกรรมผ่านวิถีความเชื่อทางศาสนาและวิถีของการดำเนินชีวิตซึ่งประยุกต์ด้วยการพาทำนาให้ดูผ่านรูปแบบของกิจกรรมทั้งสองชุมชนมีวิถีของวัดและวิถีของศาสนาเป็นเครื่องกำหนดรูปแบบและแนวทางการประยุกต์จึงดำเนินไปภายใต้วิถีทางศาสนาว่าวัดพระสงฆ์และรวมอยู่ในวิถีวัฒนธรรมภายในชุมชน ๕๑ พระปลัดระพีพันธุ์พิลา

และชุมชนไผ่ล้นหมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ล้มอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีภาคเหนือและบ้านแม่กวักหมู่ที่ 1 ตำบลบ้าน อ่อนอำเภอบางปลาม้าจังหวัดลำปางทั้งสองชุมชนเป็นมหาวิทยาลัยมหาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 2 278 Journal of SaengKhomKham Buddhist Studies Vol 5 No 2 July December 2020 กลุ่มตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในการประยุกต์ใช้หลักพุทธเศรษฐศาสตร์จัดการภายในชุมชนด้วยแนวคิดพอเพียงสมดุลปัญญาสามัคคีและความสุขจนกระทั่งได้รับรางวัลหมู่บ้านยอดเยี่ยมที่สุดในระดับจังหวัดรับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและ 3 รูปแบบการประยุกต์ใช้พุทธเศรษฐศาสตร์ในชุมชนต้นแบบในประเทศไทยมีการประยุกต์ด้วยหลักกรรมผ่านวิถีความเชื่อทางศาสนาและวิถีของการดำเนินชีวิตซึ่งประยุกต์ด้วยการพาทำนาให้ดูผ่านรูปแบบของกิจกรรมทั้งสองชุมชนมีวิถีของวัดและวิถีของศาสนาเป็นเครื่องกำหนดรูปแบบและแนวทางการประยุกต์จึงดำเนินไปภายใต้วิถีทางศาสนาว่าวัดพระสงฆ์และรวมอยู่ในวิถีวัฒนธรรมภายในชุมชนศาสนาคือรูปแบบการประยุกต์ใช้พุทธเศรษฐศาสตร์ชุมชนต้นแบบ Abstract The purpose of this research article is 1 to study the ways and models of Buddhist economics in Thailand 2 to study the methods and guidelines for applying Buddhist economics in a prototype community in Thai society and 3 to propose a model of application of Buddhist economics in a prototype community in Thai society The research is based on

ธิ์ล้มอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีภาคเหนือและบ้านแม่กวักหมู่ที่ 1 ตำบลบ้าน อ่อนอำเภอบางปลาม้าจังหวัดลำปางทั้งสองชุมชนเป็นมหาวิทยาลัยมหาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 2 278 Journal of SaengKhomKham Buddhist Studies Vol 5 No 2 July December 2020 กลุ่มตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในการประยุกต์ใช้หลักพุทธเศรษฐศาสตร์จัดการภายในชุมชนด้วยแนวคิดพอเพียงสมดุลปัญญาสามัคคีและความสุขจนกระทั่งได้รับรางวัลหมู่บ้านยอดเยี่ยมที่สุดในระดับจังหวัดรับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและ 3 รูปแบบการประยุกต์ใช้พุทธเศรษฐศาสตร์ในชุมชนต้นแบบในประเทศไทยมีการประยุกต์ด้วยหลักกรรมผ่านวิถีความเชื่อทางศาสนาและวิถีของการดำเนินชีวิตซึ่งประยุกต์ด้วยการพาทำนาให้ดูผ่านรูปแบบของกิจกรรมทั้งสองชุมชนมีวิถีของวัดและวิถีของศาสนาเป็นเครื่องกำหนดรูปแบบและแนวทางการประยุกต์จึงดำเนินไปภายใต้วิถีทางศาสนาว่าวัดพระสงฆ์และรวมอยู่ในวิถีวัฒนธรรมภายในชุมชนศาสนาคือรูปแบบการประยุกต์ใช้พุทธเศรษฐศาสตร์ชุมชนต้นแบบ Abstract The purpose of this research article is 1 to study the ways and models of Buddhist economics in Thailand 2 to study the methods and guidelines for applying Buddhist economics in a prototype community in Thai society and 3 to propose a model of application of Buddhist economics in a prototype community in Thai society The research is based on qualitative research through studying the concepts and

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

๕๗ สิริชัยดีเลิศและคณะ๕๒ ได้ศึกษาวิจัยกระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของหมู่บ้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจเพชรบุรีพบว่า 1 ส่วนใหญ่มีปัญหาจากภาวะการครองชีพที่สูงขึ้น 2 หัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจริงตามหลักความพอประมาณ 3 มีการบริหารจัดการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจากด้านจิตใจและสังคมเป็นอันดับแรก 4 ต้องการให้หน่วยงานภาค

พลเพียงของหัวหน้า Email address npichai hotmailcom Received August 28 2020 Revised October 24 2020 Accepted November 5 2020 วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานครปีที่ 17 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม ธันวาคม 2563 131 ครัวเรือน 3 ศึกษากระบวนการบริหารจัดการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ 4 ศึกษาแนวทางการยกระดับเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบโดยมีกลุ่มตัวอย่างการวิจัยคือหัวหน้าครัวเรือนจำนวน 331 คนให้ข้อมูลในแบบสอบถามและให้สัมภาษณ์จำนวน 30 คนประกอบด้วยทีมแกนนำและตัวแทนชุมชนเครือข่ายวิจัยที่ใช้สำหรับงานวิจัยได้แก่แบบสอบถาม Cronbach s alpha 0884 และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก IOC 0835 สถิติที่ใช้สำหรับงานวิจัยได้แก่ความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยพบว่า 1 ส่วนใหญ่มีปัญหาจากภาวะการครองชีพที่สูงขึ้น 2 หัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจริงตามหลักความพอประมาณ 3 มีการบริหารจัดการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจากด้านจิตใจและสังคมเป็นอันดับแรก 4 ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐส่งเสริมด้านความรู้ความเข้าใจและขึ้นและการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนเพื่อเป็นแนวทางการยกระดับเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบคาศาสตร์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หัวหน้าครัวเรือนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ABSTRACT This research aimed to 1 study the problems in upgrading a village to a sufficiency economy village model 2 investigate the practicing levels in applying the principles of sufficiency economy philosophy among the

รัฐส่งเสริมด้านความรู้ความเข้าใจและขึ้นและการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนเพื่อเป็นแนวทางการยกระดับเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ๕๒ สิริชัยดีเลิศและคณะกระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของหมู่บ้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจเพชรบุรีวารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานครปีที่ 17 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม ธันวาคม 2563 130154

เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติตามหลักการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหัวหน้าครัวเรือน 3 เพื่อศึกษาระดับการบริหารจัดการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4 เพื่อศึกษาแนวทางการยกระดับเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบประโชยชน์ของการวิจัย 1 สามารถสร้างองค์ความรู้ในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับหัวหน้าครัวเรือนเพื่อเป็นแนวทางในการยกระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบได้ 2 สามารถนำองค์ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากชุมชนต้นแบบนำไปต่อยอดเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีให้กับชุมชนหรือหน่วยงานอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพการทบทวนวรรณกรรม 1 แนวคิดของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 2560 68 อธิบายไว้ว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทั้งหลักคิดและแนวทางการปฏิบัติตนในการดำเนินชีวิตโดยเน้นการปฏิบัติตนบนทางสายกลางเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้และรอดพ้นจากวิกฤติต่างๆที่อาจเกิดขึ้นโดยคุณลักษณะที่สำคัญของความพอเพียงมี 3 ประการดังนี้ 1 ความพอประมาณหมายถึงความพอดีต่อความจำเป็นและเหมาะสมกับฐานะตนเองไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไปไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นวารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานครปีที่ 17 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม ธันวาคม 2563 135 2 ความมีเหตุผลหมายถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงและการดำเนินการอย่างพอเพียงนั้นต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลตามหลักวิชาการหลักกฎหมายหลักคุณธรรมและวัฒนธรรม

ให้กับคณะนักวิจัยในการลงพื้นที่นำแผนสู่การปฏิบัติโดยตัวแทนชุมชนนำมาตรการต่างๆสู่การพิจารณาในเวทีสาธารณะชุมชนนำมาตรการที่กำหนดโดยชุมชนสู่การปฏิบัติเช่นการจัดอบรมครอบครัวสัมพันธ์กลุ่มเยาวชนมีการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนช่วยลด

แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาควบคู่กันไปเพื่อความยั่งยืนระยะที่สามนำแผนสู่การปฏิบัติโดยตัวแทนชุมชนนำมาตรการต่างๆสู่การพิจารณาในเวทีการประชุมกลุ่มผู้นำชุมชนบางวัทีมผู้วิจัยได้นำมาตรการที่กำหนดโดยผู้นำชุมชนบางวัสู่การปฏิบัติโดยมีกิจกรรม 1 การจัดการความรู้เรื่องกองทุนหมู่บ้าน 2 การจัดกลุ่มเล่นห่วยด้วยการออม 3 กิจกรรมพัฒนาต้นกล้าจิตสาธารณะวารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ฉบับที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคมกุมภาพันธ์ 2563 50 4 กิจกรรมลดปัญหาการใช้เวลาว่างที่ไม่เหมาะสมของเยาวชนในชุมชนบางวัเรียนรู้อิทธิพลของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตนเองครอบครัวยังมีพื้นฐานของวิถีชีวิตในชุมชนบางวัทีมผู้วิจัยจัดให้มีครูเป็นที่ปรึกษาคือวิทยากรเฉพาะเรื่องและวิทยากรในเครือข่ายจิตอาสาจังหวัดสมุทรปราการระยะสุดท้ายทีมผู้วิจัยติดตามประเมินผลการดำเนินชีวิตประจำวันในจำนวน 12 ครัวเรือนของกลุ่มผู้นำชุมชนบางวัที่ผ่านกระบวนการพัฒนาในระยะที่สามในจำนวน

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

ร่วมกิจกรรมผู้รับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆผู้วิจัยจะเน้นบทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วมและผู้ส่งเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้มีการสังเกตผลที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับผลที่ได้จากการจริง Actual Effects ทั้งคาดหวังและไม่ได้คาดหวัง ทั้งทางบวกและทางลบเพื่อให้ได้คำตอบเกี่ยวกับผลสำเร็จของการขับเคลื่อนกิจกรรมที่ชัดเจนขึ้นจากข้อมูลที่ได้มาจากหลากหลายแหล่งเช่นจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการและ

ประเมินภายนอกจะเน้นบทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วมและผู้ส่งเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้มีการสังเกตผลที่เกิดขึ้นจริง actual effects ทั้งคาดหวังและไม่ได้คาดหวังทั้งทางบวกและทางลบเพื่อให้ได้คำตอบของการปฏิบัติงานที่ชัดเจนขึ้น 4 ขั้นตอนวิเคราะห์และสะท้อนกลับผลการประเมินสำหรับขั้นตอนนี้ ผู้ประเมินภายนอกและผู้มีส่วนร่วมในการประเมินนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลก่อนแล้วจึงนำมาแยกแยะและจัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่รวบรวมให้เป็นสารสนเทศเพื่อสะดวกในการตีความและอธิบายเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลในแต่ละองค์ประกอบของการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพหลังจากนั้นมีการนำเสนอผลการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโดยทีมประเมินและทำการอภิปรายร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาคณาจารย์ผู้ปกครองและตัวแทนชุมชนเพื่อก่อให้เกิดการอภิปรายร่วมกันและเพื่อสะท้อนความคิดเห็นผลการประเมินซึ่งอาจมีทั้งความคิดเห็นที่สนับสนุนสอดคล้องกันหรือขัดแย้งกันแต่ใช้หลักความมีเหตุผลที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันเพื่อต้องการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโดยรวมพิจารณาว่าสิ่งที่ร่วมกันคาดหวังไว้ก่อนหน้านั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรมีอะไรที่ประสบผลสำเร็จเพราะอะไรอะไรที่ยังไม่ประสบผลสำเร็จเพราะอะไรหากจะดำเนินการแก้ไขปัญหานั้นต่อไปอีกอะไรที่ยังเหมาะสมอยู่ควรดำเนินการต่อเนื่องอะไรที่ไม่เหมาะสมควรตัดออกอะไรที่ควรนำมาเสริมเข้าไปอีกและจากผลการปฏิบัติงานร่วมกันมาตั้งแต่ต้นนั้นได้ก่อให้เกิด

และคุณภาพในส่วนของการวิเคราะห์แบบประเมินผลที่ได้มานั้นจะมีการประเมินผลผ่านการทบทวนหรือหลังกิจกรรม AAR After Action Review เพื่อวิเคราะห์ว่าเกิดเหตุอะไรสาเหตุของการเกิดและจะสามารถดำเนินการให้ดีกว่าเดิมได้อย่างไรโดยเอาบทเรียนจากความสำเร็จและความล้มเหลวของการทำงานที่ผ่านมานำมาซึ่งการพัฒนาหรือการปรับปรุงการทำงานสะท้อนผลของกลุ่มทำงานความมีส่วนร่วมในการทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรคือสิ่ง

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมหลังกิจกรรมและการสะท้อนคิด A R form แบบบันทึกการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมหลังกิจกรรมและการสะท้อนคิด A R เป็นการรวมขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล After Action Review AAR และสะท้อนคิดเกี่ยวกับกิจกรรม Reflection R เข้าไว้ด้วยกันในการลดขั้นตอนในการจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละครั้งในการเข้ามามีส่วนร่วมในการโครงการของกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการจัดการความรู้ Knowledge Management KM โดยใช้ระยะเวลาเป็นตัวกำหนดในการดำเนินการกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่นำมาใช้เช่นกำหนดระยะเวลาเข้าป้ายโดยนำข้อมูลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาใช้ในช่วงป้ายทำให้ข้อมูลวารสารผู้ตรวจการแผ่นดินปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม ธันวาคม 2563 96 มีความต่อเนื่องและเกิดกระบวนการพัฒนาฐานข้อมูลหรือองค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นกระบวนการต่อเนื่องเป็นการจัดเก็บผลการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบหลังการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมเช่นผลการเรียนรู้กระบวนการปัญหาที่พบวิธีแก้ปัญหาหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือกิจกรรมร่วมกับการสะท้อนคิดเกี่ยวกับกิจกรรมอย่างเป็นกระบวนการในการทบทวนและวิเคราะห์กระบวนการทั้งระบบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของกิจกรรมโดยเอาบทเรียนจากความสำเร็จและความล้มเหลวของกิจกรรมที่ผ่านมามาหรือจุดอ่อนจุดแข็งเพื่อนำมาซึ่งการพัฒนาหรือการปรับปรุงการขับเคลื่อนกิจกรรมที่สะท้อนความมีส่วนร่วมในการทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นร่วมกับการสะท้อนคิด Reflection ของครูและนักเรียน

มุ่งใจในการเปลี่ยนแปลงโดยดำเนินการในลักษณะของการร่วมคิดร่วมทำร่วมติดตามผลระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนควบคู่กับทีมวิจัยและที่ปรึกษาเพื่อให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้ทักษะและประสบการณ์และสร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนโดยเปิดโอกาสให้แต่ละบุคคลแต่ละภาคส่วนสามารถใช้ศักยภาพของตนเองในทางสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดแนวทางในการพัฒนาระบบการออมชุมชนวิถีพุทธเพื่อรองรับสังคมสูงวัยระดับตำบลมีกระบวนการดำเนินการดังนี้ภาพ

ในครั้งนี้ส่วนของเทศบาลตำบลสาโรงใต้และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการเป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือให้ข้อมูลในการแก้ปัญหาและกองทุนสวัสดิการตามปีงบประมาณของจังหวัดสมุทรปราการระยะที่สองเป็นขั้นของการสร้างความตระหนักของชุมชนเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงพัฒนาผู้นำจิตสาธารณะโดยดำเนินการในลักษณะของนำปัญหาที่ได้จากการทำการวิเคราะห์การทำ SWOT สภาพปัญหาในชุมชนหาแนวทางแก้ไขโดยการร่วมคิดร่วมทำร่วมติดตามผลระหว่างผู้เกี่ยวข้องทุกในชุมชนควบคู่กับทีมวิจัยและที่ปรึกษาเพื่อให้เกิดการความคิดที่เปลี่ยนแปลงบูรณาการองค์ความรู้ทักษะและประสบการณ์และสร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วมผู้นำชุมชนบางวันมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนบางวันโดยเปิดโอกาสให้แต่ละบุคคลสามารถใช้ศักยภาพของตนเองในทางสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดแนวทางในการแก้ไขเศรษฐกิจชุมชนบางวันในบริบทของชุมชนทั้งในเชิงของการป้องกันแก้ไขและส่งเสริมพัฒนาควบคู่กันไปเพื่อความยั่งยืนระยะที่สามนำแผนปฏิบัติการปฏิบัติโดยตัวแทนชุมชนนำมาตรการต่างๆสู่การพิจารณาในเวทีการประชุมกลุ่มผู้นำชุมชนบางวันทีมวิจัยได้นำมาตรการที่กำหนดโดยผู้นำชุมชนบางวันสู่การปฏิบัติโดยมีกิจกรรม 1 การจัดการความรู้เรื่องกองทุนหมู่บ้าน 2 การจัดกลุ่มเล่นหยูกด้วยการออม 3 กิจกรรมพัฒนาต้นกล้าจิตสาธารณะวารสารสันติศึกษาปริทรรศน์มจรปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคมกุมภาพันธ์ 2563 50 4 กิจกรรมลดปัญหาการใช้เวลาว่างที่ไม่เหมาะสมของเยาวชนในชุมชนบางวันเรียนรู้วิถีชีวิตเรือนเพื่อประโยชน์ต่อตนเองครอบครัวบนพื้นฐานของวิถีชีวิตในชุมชนบางวันทีมผู้วิจัยจัดให้มีครูเป็นที่ปรึกษาคือวิทยากรเฉพาะเรื่องและวิทยากรในเครือข่ายจิตอาสา

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

บ้านและ 2 การทำนายศรียาและชุดกิจกรรมที่ 5 การขยายผลสู่เย็นข้าง บ้านตุ้ยข้างครัวสอดคล้องกับงานวิจัยของสรัญญาแสงอัมพร 1 ได้ศึกษาวิจัย การใช้หลักทฤษฎีธัมมิกัตถะเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนกรณีศึกษาชุมชนมะม่วง ปลายแขนตำบลท่าจิวอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชพบว่าควรให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้ช่วยเหลือแนะนำวิธีการในการแก้ปัญหาควรส่งเสริมให้ ประชาชนในชุมชนรู้จักการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของครัวเรือนควรส่งเสริม ให้มีเครือข่ายความร่วมมือด้านต่างๆใน

๑๒๒รู้จักการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงขณะที่พระปลัดระพินพุทธสาโร 2 ได้ ศึกษาวิจัยรูปแบบการประยุกต์ใช้พุทธเศรษฐศาสตร์ในชุมชนต้นแบบใน ประเทศไทยพบว่ามีการประยุกต์ด้วยหลักธรรมผ่านวิถีความเชื่อทางศาสนาและ วิถีของการดำเนินชีวิตซึ่งประยุกต์ด้วยการพาทำนาให้ดูผ่านรูปแบบของกิจกรรม ทั้งสองชุมชนมีวิถีของวัดและวิถีของศาสนาเป็นเครื่องกำหนดรูปแบบและ แนวทางการประยุกต์จึงดำเนินไปภายใต้วิถีทางศาสนาวัตถุประสงค์และรวมอยู่ใน วิถีวัฒนธรรม

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

การใช้หลักทฤษฎีธัมมิกัตถะจากแนกตามเพศอายุระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ ต่อเดือนโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 05 และ 3 แนวทางการใช้หลักทฤษฎีธัมมิกัตถะเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของชุมชนมะม่วงปลาย แขนควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้ช่วยเหลือแนะนำวิธีการในการแก้ ปัญหาควรส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนรู้จักการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของ ครัวเรือนควรส่งเสริมให้มีเครือข่ายความร่วมมือด้านต่างๆในระดับหมู่บ้านและ ควรส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนรู้จักการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงคาศาคัญ หลักทฤษฎีธัมมิกัตถะการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน Abstract The objectives of this research were as follows to study the background of economic problem within MamuangPlaiKhaen community To get understanding in application of Tithadhammikatta principle for Solving of MamuangPlaiKhaen community economy And to study the guideline of Tithadhammikatta principle for Solving of MamuangPlaiKhaen community economy This research is the mixed methodology The population are 1 200 persons the samples are 291 persons The instrument for data collection was questionnaire and interview form The statistics were used as follows frequency arithmetic mean standard deviation ttest Ftest Oneway ANOVA and for qualitative research by indepth interview from ten key informants and content analysis as descriptive explanation The research found that 1 Mostly in MamuangPlaiKhaen community lack of knowledge and understanding of Tithadhammikatta principle 2 The

ที่ 1 ดาบพลีลัมอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีภาคเหนือและบ้านแม่กวัก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านอ้ออำเภอเวียงจันทน์จังหวัดลาวปางทั้งสองชุมชนเป็นมหาวิทยาลัย มหากาลังภรณ์ราชวิทยาลัยวารสารที่ผ่านกรรรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 2 278 Journal of SaengKhomKham Buddhist Studies Vol 5 No 2 July December 2020 กลุ่มตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในการประยุกต์ใช้หลัก พุทธเศรษฐศาสตร์จัดการภายในชุมชนด้วยแนวคิดพอเพียงสมดุลปัญญา สามัคคีและความสุขจนกระทั่งได้รับรางวัลหมู่บ้านยอดเยี่ยมในระดับจังหวัดรับ รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯสยามบรมราชกุมารีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและ 3 รูปแบบการประยุกต์ใช้ พุทธเศรษฐศาสตร์ในชุมชนต้นแบบในประเทศไทยมีการประยุกต์ด้วยหลักธรรม ผ่านวิถีความเชื่อทางศาสนาและวิถีของการดำเนินชีวิตซึ่งประยุกต์ด้วยการพา ทำนาให้ดูผ่านรูปแบบของกิจกรรมทั้งสองชุมชนมีวิถีของวัดและวิถีของศาสนา เป็นเครื่องกำหนดรูปแบบและแนวทางการประยุกต์จึงดำเนินไปภายใต้วิถีทาง ศาสนาวัตถุประสงค์และรวมอยู่ในวิถีวัฒนธรรมภายในชุมชนคาศาคัญรูปแบบการ ประยุกต์ใช้พุทธเศรษฐศาสตร์ชุมชนต้นแบบ Abstract The purpose of this research article is 1 to study the ways and models of Buddhist economics in Thailand 2 to study the methods and guidelines for applying Buddhist economics in a prototype community in Thai society and 3 to propose a model of application of Buddhist economics in a prototype community in Thai society The research is based on qualitative research through